

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ  
ประจำปี 2562

รวบรวม วิเคราะห์และจัดพิมพ์โดย



ดร. มนัสพาสน์ ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต  
ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์  
และการดำเนินงานด้านสารนิเทศ  
ของกระทรวงการต่างประเทศ

## ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ

เดือนมกราคม 2562

ชื่อและตำแหน่ง นายมนัสพาสน์ ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต  
ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์  
และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกรมสารนิเทศ

ตลาดทุนและตลาดหุ้นสหรัฐ ซึ่งดิ่งลงอย่างมากมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ต่างอย่างสิ้นเชิงจากสถานะของตลาดเมื่อปี 2017 ซึ่ง Dow Jones Industrial Average สูงขึ้นไปถึง 26,000 โดยอาศัยฐานที่ดีขึ้นเริ่มมาแต่ความสำเร็จในการฟื้นฟูการเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลบารัค โอบามาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในตอนท้ายของรัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ส่งผลกระทบไปทั่วโลก เว้นแต่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจเช่นจีนซึ่งทรงตัวอยู่ได้ในระยะนั้น

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ถือโอกาสของการกระเตื้องขึ้นของการเศรษฐกิจและการสร้างงาน อดอ้างในคำปราศรัยหลายครั้ง รวมทั้งสุนทรพจน์ครั้งแรกในชีวิตต่อสมาชิกสหประชาชาติ ทั้งๆ ที่มีได้ดำเนินนโยบายใหม่ นอกเหนือจากการยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆ อันทำให้ตลาดต้อนรับ (Deregulation)

แต่ต่อมา ตลาดเริ่มสับสน เนื่องจากไม่แน่ใจว่า นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ทรัมป์จะมีทิศทางไปอย่างไร เพราะนักเศรษฐศาสตร์เริ่มเป็นห่วงว่า ประธานาธิบดีได้เน้นแนวทางไปในแบบ Mercantilist มากขึ้น อันเป็นผลพวงของนโยบาย America First ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศไว้ในสุนทรพจน์ในโอกาสปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่

20 มกราคม 2017 นักศึกษาวิชารัฐศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศทั้งหลายทราบดีถึงนัยยะของนโยบายเชิงนิยมความโดดเด่นจากโลกที่ผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐฯส่งเสริม แม้พลโทนอกราชการแม็คมาสเตอร์ ซึ่งขณะนั้นเป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดี จะพยายามชี้แจงว่า America first มิใช่ America alone ก็ตาม

ผลพวงอีกประการหนึ่งของนโยบาย Mercantilism ได้แก่การขึ้นภาษีศุลกากรหรือ Tariff ซึ่งถูกนำมาใช้พร้อมกันกับคำขู่ว่าจะเปิดสงครามทางการค้า มิใช่แต่เพียงกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้ประกาศไว้ระหว่างการหาเสียงเท่านั้น แต่ได้นำมาใช้กับคู่ค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือไม่ก็ตาม เพราะแคนาดาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับยังเป็นภาคีร่วมเขตการค้าเสรีในอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ด้วยกันก็ถูกคุกกลงด้วยเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป นายทรัมป์ได้สร้างศัตรูไว้ทั่วไปหมด หัวหน้าฝ่ายบริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประธานธนาคารโลก และผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกต่างออกมาเตือนแล้วว่า สงครามการค้าของรัฐบาลนายทรัมป์จะก่อผลร้ายต่อการเศรษฐกิจโลก นำไปสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอันจะกระทบถึงทุกประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกาเองด้วย ศักราชใหม่ที่ 2019 จึงเริ่มขึ้นด้วยสัญญาณในทางลบทั่วไปหมด ไม่ว่าจะด้วยเหตุนี้หรือไม่ก็ตาม นาย Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลกสัญชาติอเมริกัน ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง แม้ยังมีเวลาอีกถึง 3 ปีกว่าจะครบวาระ

ผลงานทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังในปีแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ อันได้แก่การลดอัตราภาษี ในขั้นแรกเป็นที่ยอมรับของบรรดางการธุรกิจทั่วไป แต่ไม่นานก็ปรากฏชัดว่า ผู้ที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ได้แก่มหาเศรษฐีทั้งหลาย ส่วนการลดภาษีทางธุรกิจก็ไปตกอยู่ที่บรรดากิจการธุรกิจซึ่งต้อนรับการลดภาษี แทนที่จะเป็นคนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยดังที่นายทรัมป์กล่าวอ้าง ในขณะที่สำนักงานสถิติของสหประชาชาติรายงานว่า ร้อยละ 40 ของชาวอเมริกันยังอยู่ใต้เส้นความยากจนหรือ Poverty line เมื่อนายทรัมป์กล่าวหาว่า สหประชาชาติแต่งตัวเลขขึ้นมาเอง หน่วยงานของ

สหประชาชาติได้โต้กลับว่า สถิติดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากรัฐบาลสหรัฐฯเอง เสี่ยงกล่าวหา  
จึงเจียมหน้าไป

สำหรับทุกประเทศซึ่งยึดหลักการมาภิบาลและการบริหารงานของรัฐ ตามปกติ  
วิสัยรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารจะไม่เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารกลาง  
ซึ่งในกรณีของสหรัฐฯได้แก่ Federal Reserve Board ส่วนผู้ว่าการธนาคารกลางของ  
ประเทศทั่วไปหรือประธาน Federal Reserve Board ในกรณีของสหรัฐฯ ประธานาธิบดีจะ  
แต่งตั้งจากกรรมการของ FED ตามวาระ เช่นเมื่อตำแหน่งของ Janet Yellen ประธาน  
หญิงคนก่อนครบวาระ ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้เลือกให้นาย Jerome Powell ขึ้นมาเป็น  
ถึงแม้จะเป็นที่ทราบกันว่า ประธานาธิบดีทรัมป์เห็นว่า นาย Powell เป็นสมาชิกของพรรค  
รีพับลิกัน แต่ก็ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นตำแหน่งไม่เกี่ยวกับการเมืองและนาย  
Powell ก็เป็นกรรมการขณะที่นาง Yellen เป็นประธาน ปัญหาเกิดขึ้นเพราะประธานาธิบดี  
แถลงต่อสาธารณะ ว่าไม่เห็นด้วยกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประธาน Powell ถึงขั้นไป  
ปรึกษากับผู้นำทางการเมืองหลายครั้งว่า เขา (ทรัมป์) จะปลด Powell ได้หรือไม่ ซึ่งแม้จะ  
ไม่ทำเช่นนั้น แต่ก็ส่งอิทธิพลไปถึงนาย Powell บ้าง ด้วยการที่เขายอมรับว่า บางที  
เขาอาจจะขึ้นดอกเบี้ยมากเกินไปหรือบ่อยครั้งเกินไป ซึ่งอันที่จริง เมื่อนาง Yellen  
ขึ้นดอกเบี้ย กว่าจะทำได้แต่ละที ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีก เธอเคยแสดงความเป็นห่วงว่าการ  
เศรษฐกิจของจีนกำลังอ่อนตัวลงเพราะเข้าใจดีถึงความต้องพึ่งพาอาศัยกันของเศรษฐกิจ  
สำคัญในโลก และอัตราเงินเฟ้ออันเป็นเหตุปัจจัยสำคัญในการปรับอัตราดอกเบี้ย  
คงจะสูงขึ้น เพราะนายทรัมป์ประกาศความตั้งใจที่จะทุ่มเงินหลายล้านล้าน (Trillions)  
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ แต่จนบัดนี้ก็ไม่ปรากฏว่า ประธานาธิบดีทรัมป์  
ลงทุนในด้านนี้ไปแม้แต่หน่อย แต่กลับไปผูกพันกับการจะสร้างกำแพง (Wall)  
ตลอดชายแดนหลายพันไมล์ด้านเม็กซิโก และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ต้องปิดราชการเป็น  
เวลานานที่สุดในประวัติศาสตร์ เริ่มมาแต่เดือนธันวาคม 2018 คนทำงานให้แก่สหรัฐฯ  
ประมาณ 800,000 คนไม่ได้รับค่าจ้าง (Paychecks) มาจนบัดนี้ (22 มกราคม 2019) โดยไม่

มีสัญญาณใดเลยว่า Government shut-down จะยกเลิกเมื่อใด ธนาคารกลางได้เตือนแล้วว่า การปิดทำการครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อ GDP อย่างแน่นอน ส่วนผู้บริหารตลาดทุนและตลาดหุ้นคาดหมายว่า ภาวะผันผวนสำหรับตลาดหุ้น Wall Street คงจะหลีกเลี่ยงได้ยากในปี นี้ บางคนไปไกลถึงกับคิดว่า ตลาดอาจจะล่มได้

การทำโพลล่าสุดแสดงว่า ประชาชนร้อยละ 55 เห็นว่า สาเหตุของ Government shutdown มาจากประธานาธิบดี ร้อยละ 32 เห็นว่าเป็นเพราะพรรคเดโมแครต อีกร้อยละ 9 ไม่ออกความเห็น

แต่ละปี World Economic Forum-WEF จะจัดการประชุมระดับผู้นำของประเทศต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสได้พบกับหัวหน้าฝ่ายบริหารภาคเอกชน และผู้แทนซึ่งเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจการเงินจากสถาบันระหว่างประเทศ ที่เมืองดาวอส ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อันเป็นที่สนใจของผู้นำจากหลายประเทศ

การประชุม WEF ปีนี้ ซึ่งเริ่มขึ้นแล้ว ผู้นำหลายประเทศไม่สามารถไปเข้าร่วมได้ ดังเช่น ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงจากฝรั่งเศสซึ่งต้องรับมือกับการประท้วงของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้ว ต้นเหตุมาจากการขึ้นภาษีน้ำมัน จนล่าสุดได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออก อันทำไม่ได้เพราะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จากสหรัฐฯซึ่งอ้างว่ายังประสบปัญหา Government shutdown ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นเหตุให้ลูกจ้างของสหรัฐฯไม่ได้รับเงินค่าจ้างมากกว่า 30 วันจนบัดนี้ เป็นสภาวะน่าเวทนามาก จึงตกลงใจไม่ไปประชุมอีกคนหนึ่ง ได้แก่ เทรวิส ซา เมย์ นายกรัฐมนตรี สหราชอาณาจักรซึ่งมีภารกิจหนักเกี่ยวกับกรณี Brexit และประธานาธิบดีมานังกากัวแห่งซิมบับเว ซึ่งก็ต้องเผชิญกับการประท้วงที่ราคาน้ำมัน ในอัตราลิตรละ 3.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ นับว่าสูงที่สุดในโลก และความขัดข้องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ แต่ในวันนี้ ที่ 22 มกราคม 2019 กลับมาใช้การได้แล้ว หลังจากทีศาลสูงมีคำสั่งให้แก้ไข

ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเมื่อสองปีมาแล้ว ได้แถลงในการประชุมที่ดาวอส ว่าจีนจะส่งเสริมการค้าเสรี ต่อด้านการปกป้องทางการค้า (Protectionism) และส่งเสริมโลกาภิวัตน์ (Globalization) กล่าวอีกนัยหนึ่ง เขาได้ประกาศที่จะเป็นทุกอย่างที่สหรัฐเคยเป็นมา แต่มาล้มเลิกเมื่อนายทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดี และเปลี่ยนโลกทรรศน์เป็นแคบขึ้น ปัญหาว่าจีนจะทำได้ดังกล่าวภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์จะต้องเฝ้าดูต่อไป

นางคริสติน ลาการ์ด Managing Director ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแถลงที่ดาวอสในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม ว่าการเศรษฐกิจของจีน ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว GDP ขยายตัวเพียง 6.6 % ต่ำที่สุดใน 25 ปี เป็นความเสี่ยงที่สุดของการเศรษฐกิจโลกและเป็นสาเหตุของความไม่แน่นอนในกระบวนการโลกาภิวัตน์ อันจะมีผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆ ของโลกด้วย ต่อมาในวันที่ 23 มกราคม กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้แถลงตัวเลขว่า การเศรษฐกิจโลกได้เริ่มชะลอตัวลงบ้างแล้ว

รายงานข่าวระหว่างประเทศในวันที่ 22 มกราคม แจ้งว่า ประธานาธิบดีมาครงแห่งฝรั่งเศสกับนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิลแห่งเยอรมนีได้ยืนยันที่จะร่วมมือกันในพันธมิตรที่จะทำให้การเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้าสู่ Economic convergence และได้จัดทำความตกลงที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการต่างประเทศ การป้องกันประเทศและความมั่นคง เป็นการแสดงให้เห็นชัดที่จะปฏิรูปสหภาพยุโรปในช่วงที่สหราชอาณาจักรกำลังจะออกจากสมาชิกภาพหรือ Brexit น่าสังเกตว่ามาครงหันมาให้ความสำคัญเร่งด่วนในการผลักดัน European Project ในขณะที่ความพยายามจะปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้ต้องถูกการชุมนุมประท้วงต่อเนื่องมาหลายวันสุดสัปดาห์ "weekends" แล้ว ล่าสุด ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมในการอภิปรายระดับชาติเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ อันพึงได้รับการแก้ไขร่วมกัน

นายกรัฐมนตรีเธริสซ่า เมย์แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งก่อนหน้าการลงประชามติอยู่กับฝ่าย Remain คือมิได้เรียกร้องให้ออกจากสหภาพยุโรป แม้จะมีได้มีบทบาทในทางใดทางหนึ่งมากนัก ต่อมาเมื่อรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวตีฟได้กลายเป็นฝ่ายสนับสนุน Brexit และได้นำฝ่าย Leave เช่นนายบอริส จอห์นสัน มาเข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีชุดแรกในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เธริสซ่า เมย์ได้กำกับการเจรจาเพื่อให้เงื่อนไขของการออกจาก EU ดีที่สุดในแง่ของเธอ และเพราะเหตุนี้ ความพยายามของเมย์ที่จะออกจากสหภาพยุโรปจึงกลายเป็นความตระหนักแน่ (Conviction) อันไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเธริสซ่า เมย์เป็นคนที่ Gordon Brown อดีตผู้นำทางการเมืองเห็นว่า “She is a very difficult girl, but good.”

ไม่แน่ใจว่าแนวคิดเช่นนี้เป็นวิสัยของนักการเมืองหรือเปล่า เพราะพรรคแรงงานซึ่งเป็นฝ่ายค้าน โดยมีนาย Jeremy Corbyn ซึ่งเชื่อมั่นในลัทธิสังคมนิยมเป็นหัวหน้าก็สนับสนุน Remain มาก่อน แต่บัดนี้ก็ทำตนในทางคัดค้านแนวทางของเธริสซ่า เมย์ แม้ในรายละเอียดจะต่างกันก็ตาม เนื่องจากบัดนี้สมาชิกสภาสามัญจำนวนไม่น้อยถูกกล่าวหาว่า สภาพยายามจะ Hijack เรื่องการออกหรือไม่มาดำเนินการเอง แทนที่จะยินยอมให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นการฉวยโอกาสมากกว่า เนื่องจากปัญหาใหญ่ได้แก่ความแตกแยกในพรรครัฐบาล ถึงขั้นที่กลุ่ม Backbench เป็นจำนวนไม่น้อยได้คัดค้านข้อเสนอของหัวหน้าพรรค ทำให้รัฐบาลแพ้การออกเสียงมากที่สุดใน 95 ปี คือ 432 ต่อ 202

ตามรายงานที่ได้นำเสนอไว้เมื่อเดือนธันวาคม 2018 (2561) ร่างความตกลงกำหนดสัมพันธภาพของสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปจะได้รับการพิจารณาโดยสภาสามัญของอังกฤษในวันที่ 21 มกราคม 2019 หลังจากที่ได้เลื่อนมาจากเดือนธันวาคม ศกที่แล้ว เพราะทุกฝ่ายทราบดีว่า รัฐบาลมีเสียงสนับสนุนไม่พอ เพราะจากผลของการเลือกตั้งครั้ง

ที่แล้ว พรรครัฐบาลไม่ได้เสียงข้างมาก ทำให้ต้องฟังเสียงจากพรรคในไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งก็มีวาระของตนเช่นกันในการเจรจา Brexit

จะด้วยเหตุใดก็ตาม เเธริสซ่า เมย์ได้นำร่างความตกลงฉบับเดียวกันนี้เข้าสู่วาระการประชุมสภาสามัญอีก โดยร่นวันออกเสียงขึ้นมาเป็น 13 หรือ 14 มกราคม การอภิปรายจากพรรคต่างๆ เป็นไปอย่างเผ็ดร้อนตามคาด กว่าจะถึงเวลาออกเสียงลงคะแนนก็ค่ำแล้ว ตามเวลาในกรุงลอนดอน

การเสนอรายงานข่าวจากสภาสามัญ และจำนวนคนที่มาชุมนุมกันด้านนอกของสภา ที่เวสต์มินสเตอร์พร้อมกับการชูธงของสหภาพยุโรปเป็นส่วนใหญ่ เป็นไปอย่างคึกคักยิ่ง แม้อากาศข้างนอกจะค่อนข้างเย็นจัด

นาย John Bercow ประธานสภาสามัญทำหน้าที่อย่างเฉียบขาด เพื่อรักษาความเรียบร้อยภายในห้องประชุมอันแน่นขนัดไปด้วยสมาชิกจากพรรคต่างๆ ด้วยเป็นนัดสำคัญยิ่ง

ประมาณ 19.00 น. ตามเวลาในกรุงลอนดอน ประธานประกาศให้เริ่มการออกเสียง โดยพิจารณาข้อแก้ไขที่สมาชิกเสนอเป็นอันดับแรก ข้อแก้ไขนี้ตกไปเพราะเสียงสนับสนุนน้อยมาก จนถึงการออกเสียงร่างความตกลงเพื่อออกจากสหภาพยุโรป อันเป็นผลจากการเจรจาระหว่าง UK กับ EU ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นร่างสุดท้าย เพราะไม่มีร่างอื่นอีก ปรากฏผลว่า ร่างที่รัฐบาลเสนอได้คะแนน 202 ฝ่ายที่ค้านซึ่งรวมเสียงจากพรรครัฐบาลด้วยได้ 432 นับเป็นมติไม่เห็นด้วยมากที่สุดใน 95 ปี

นายกรัฐมนตรีเเธริสซ่า เมย์ได้กล่าวคำปราศรัยโดยไม่กล่าวถึงมติดัดค้านร่างความตกลงที่เธอนำเสนอ โดยทำทนายว่าเธอพร้อมอยู่แล้วที่จะอภิปรายยุติได้ไม่ว่างใจในรัฐบาล ซึ่งหัวหน้าพรรคแรงงานจะเสนอต่อสภาสามัญ อาจจะเป็นเพราะเธอทราบชื่อนาย Jeremy Corbyn หัวหน้าพรรคแรงงาน ซึ่งเป็นฝ่ายค้านมิได้รับความสนับสนุนจากสมาชิกในพรรคของตนเท่าใดนัก เพราะเป็นฝ่ายสังคมนิยมมากเกินไป



การอภิปรายญัตติไม่ไว้วางใจในเรชีซ่า เมย์มีขึ้นในวันต่อมา ซึ่งพอคาดหมายได้  
ว่า ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้เธอต้องพ้นตำแหน่ง เนื่องจากญัตติไม่ไว้วางใจในรัฐบาล  
เป็นคนละเรื่องกับร่างความตกลงถอนตัวจากสหภาพยุโรป ผลการลงมติแสดงว่า รัฐบาล  
อยู่รอด โดยมีคะแนนนำ 19 เสียง ซึ่งอันที่จริง เมย์ก็มีวาระอยู่แล้วว่า หากร่างความตกลง  
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภา เธอจะต้องเสนอสิ่งที่เรียกกันว่า Plan B ในสามวัน  
หลังจากนั้น นับเป็นการแถลงว่าจะทำอย่างไรต่อไป โดยไม่มีการลงมติ ส่วนร่างความตก  
ลงฉบับใหม่ นั้น นายกรัฐมนตรีจะนำเสนอต่อสภา ในวันที่ 29 มกราคม 2019 (2562)

ก่อนหน้านั้น เรชีซ่า เมย์ได้ตกลงใจทำในสิ่งที่เธอควรทำมาก่อนหน้านี้ อันได้แก่  
การรับฟังความเห็นของพรรคต่างๆ ว่าต้องการอะไรบ้างในร่างความตกลงนี้ เพื่อจะได้ให้  
ภาคส่วนต่างๆ ร่วมรับผิดชอบในความตกลงอันจะเป็นของส่วนรวม โดยได้พบกับสมาชิก  
พรรคลิเบรอล-เดโมแครต พรรคแห่งชาติสก๊อต พรรคกรีน ส่วนที่เธอจะไม่หารือกับนาย  
Jeremy Corbyn หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน นั้น เป็นที่เข้าใจได้

ทั้งหมดนี้ เพื่อจะได้ยกร่างความตกลงใหม่ และนำเสนอต่อสภา ในวันที่ 29  
มกราคม ศกใหม่นี้ อันอาจเป็นทางออกได้ เพราะข้อที่ฝ่ายอื่นไม่เห็นด้วย อาจเป็น  
ประเด็นเช่นวาระของ Backstop สถานะของพรมแดนกับไอร์แลนด์เหนือว่าจะเป็  
Hard border หรือไม่ ช่วงเวลาของการที่ UK จะต้องอยู่ในสหภาพศุลกากร (Customs  
Union) ของสหภาพยุโรป เป็นต้น ปัญหาของไอร์แลนด์หรือ Good Friday Agreement  
สื่อเค้าว่าจะยุ่งยาก เมื่อกลางดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมา เกิดเหตุ Car bomb ขึ้นในเมือง  
Londonderry ทำให้หลายฝ่ายหวั่นเกรงว่า จะเกิดเหตุร้ายเช่นที่ Irish Republican Army  
หรือ I.R.A. ได้ก่อขึ้นเมื่อ 20 ปีกว่าขึ้นมาอีก เพราะขณะนี้ก็มีการจัดตั้งที่ทำการใหม่ของ  
New Irish Republican Army แล้ว แต่ยังมีสมาชิกไม่มากนัก

สำหรับ Plan B ที่เรชีซ่า เมย์แถลงต่อสภา ตามกำหนดเดิม นั้น หลายฝ่ายเห็น  
ว่า ไม่มีอะไรใหม่ เนื่องจากไม่ต่างจากร่างความตกลงเดิมแต่อย่างใด สิ่งที่ยังการต่างๆ  
ไม่ไว้วางใจ เพราะเกรงว่า สหราชอาณาจักรจะถอนตัวจาก EU โดยปราศจากความตกลง

ใดๆ (No Deal) แต่ในความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้า สหภาพยุโรปคงไม่ปล่อยให้ไปเช่นนั้น เนื่องจากได้มีการจัดทำปฏิญญาทางการเมือง (Political Declaration) กำหนดลักษณะสัมพันธ์ภาพระหว่างกันไว้บางประการแล้ว ที่เรื่องนี้ดูยุ่งยาก เพราะเป็นกรณีที่ไม่เคยมีฝ่ายใดมีประสบการณ์มาก่อน (Uncharted water) อันเป็นคำเตือนของอดีต นายกรัฐมนตรี David Cameron ที่เห็นว่า การออกจาก EU จะเป็น Leaping into the unknown

ผู้นำวงการธุรกิจที่ไปร่วมการประชุมที่ดาวอสกังวลกันไม่น้อยว่า UK อาจจะถูกออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีความตกลงอย่างใด ผู้แทนบริษัทสร้างเครื่องบิน Airbus ซึ่งมีโรงงานอยู่ในสหราชอาณาจักรและคนงานอยู่กว่า 15.000 คน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนใน supply chain ของเครื่องบินอีกเป็นจำนวนมาก เป็นห่วงว่าจะต้องได้รับผลกระทบไม่น้อย เช่นเดียวกับนายมาร์ค คาร์นี ผู้ว่าการ Bank of England และคริสติน ลาการ์ด แห่ง IMF สำหรับวงการธุรกิจ นั้น ไม่ชอบความไม่แน่นอนอยู่แล้ว จะด้วยเหตุผลใดไม่อาจจะทราบได้ในขณะนี้ นาย Jeremy Hunt รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตัน นาย Hunt เพิ่งกลับจากการไปปราศรัยและเจรจาการค้ากับสิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม ความเป็นห่วงว่า Brexit อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีความตกลงที่สภาวะ ให้ความเห็นชอบ เริ่มสร้างความไม่แน่ใจให้หลายฝ่ายเพิ่มมากขึ้น เพราะมีข่าวว่า บริษัท Ford ผู้ผลิตรถยนต์ และบริษัท Airbus กำลังวางแผนที่จะย้ายฐานการผลิตออกจากอังกฤษไปสู่อุโรป ในขณะที่เดียวกันมีรายงานว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงปรารถนาว่า ทุกฝ่ายควรจะหาจุดร่วม (Common ground) ในการเจรจากันให้ได้ อันเป็นกรณีที่ไม่ธรรมดานัก เพราะสมเด็จพระราชินีมักจะไม่ทรงแสดงพระราชดำริในทางการเมือง แต่ถ้าจะย้อนกลับไปดูรายงานวันที่เสด็จพระราชดำเนินไปมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมสภา เมื่อครั้งล่าสุด โดยไม่มีการแต่งตั้งมยศ ฉลองพระองค์ในวันนั้นดูจะทรงเน้นสีน้ำเงินและพระมาลาซึ่งคนเป็นจำนวนมากเห็นว่า ทรงให้สัญญาณไปในทางใช้สี

คล้ายธงของสหภาพยุโรปและมีดาวด้วย ในพระราชดำรัสล่าสุดนี้ นายฟิลลิป แฮมมอนด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวเป็นเชิงน้อมรับโดยมิได้ขยายความ

ตามรายงานเมื่อเดือนธันวาคม 2018 ได้กล่าวแล้วถึงประกาศของประธานาธิบดี ทรัมป์ว่า โดยที่สหรัฐฯ “ได้ปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย ISIS จนหมดสิ้นแล้ว สหรัฐฯ จึงจะ ถอนกำลังทหารออกจากซีเรียทั้งหมด และครึ่งหนึ่งออกจากอัฟกานิสถาน” อันไม่ตรงต่อ ความจริง และเป็นเหตุให้พลเอกนอกราชการเจมส์ แมตทิส รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมขอลาออกจากตำแหน่ง และต่อมาเสนาธิการทหารได้ลาออกเช่นกัน รวมทั้งนาย Brett McGurk นักการทูตอาวุโสผู้ประสานงานพันธมิตรต่อต้านไอซิส

สาเหตุสำคัญของการลาออกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงดังกล่าว ได้แก่การไม่เห็นด้วย กับคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีว่าสามารถปราบปรามไอซิสได้หมดแล้ว ในวันที่ 16 มกราคม 2019 ผู้ก่อการร้ายได้ก่อระเบิดพลีชีพขึ้นที่หน้าภัตตาคารในเมือง Manbij ทาง เหนือของซีเรีย ซึ่งหน่วยทหารปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐฯและทหารซีเรียนครีตได้ควบคุม มาก่อน ตามรายงานชิ้นแรกทหารสหรัฐฯจำนวนหนึ่งต้องเสียชีวิตรวมทั้งทหารพันธมิตร ต่อต้านไอซิสด้วย ทหารสหรัฐฯยังมิได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับทหารที่เสียชีวิต ใน เวลาใกล้เคียงกัน ไอซิสได้แถลงความรับผิดชอบในเหตุร้ายที่เกิดขึ้น จะจริงหรือไม่จริงยัง ไม่มีฝ่ายใดยืนยันจนบัดนี้ แต่ที่แน่นอนก็คือเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของ ผู้ก่อการร้าย และก็นั่นเองด้วยว่า การปราบปรามไอซิสจนหมดสิ้นตามที่ประธานาธิบดี ทรัมป์อ้าง นั้น แสดงถึงความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้บริหารของสหรัฐฯเลย เพราะรอง ประธานาธิบดี ไมค์ เพนซ์ ก็ได้แถลงในทำนองเดียวกัน

ในรายงานเมื่อประมาณครึ่งปีก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงแผนการระยะยาวของ ผู้นำไอซิสว่า การเข้ายึดครองเมืองศูนย์กลางเช่นโมซูลในอิรักและรัคก้าในซีเรีย นั้น ไอซิส ย่อมไม่สามารถจะครองพื้นที่ได้นาน อัล บักดาดี ผู้นำไอซิสจึงขอให้สมัครพรรคพวกเก็บ

รักษาทุนทรัพย์ไว้และเลือกที่จะก่อเหตุโดยอิสระ ไม่จำเป็นต้องรับคำสั่งจาก กองบัญชาการกลางซึ่งบัดนี้ไม่มีที่ตั้งที่แน่นอน อันจะช่วยให้สามารถก่อการร้ายได้เป็น เวลานาน โดยให้ยึดมั่นตามลัทธินิยมฝ่ายรุนแรงที่ได้ปลุกฝังไว้ ด้วยยุทธวิธีแบบนี้ เป็น การยากยิ่งที่จะปราบปรามไอซิสได้อย่างสิ้นเชิง

ในวันก่อนหน้านั้น กลุ่มก่อการร้าย Al Shabaab ซึ่งฝึกไฟในกลุ่มอัลโคดาและตั้ง หลักอยู่ที่โซมาเลียในแอฟริกาตะวันออกได้บุกเข้าโจมตี โรงแรมชั้นหรูในเครือดุสิตของ ไทยที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา โดยใช้ระเบิดและปืนกลยิงกราด ทำให้มีผู้เสียชีวิตจนถึง วันพุธที่ 16 มกราคม 21 คน

วันที่เปิดฉากการโจมตีตรงกับวันครบรอบ 3 ปีของการปะทะกันครั้งใหญ่กับหน่วย ปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐและทหารเคนยา ในครั้งนี้ก็เช่นกัน กองกำลังปฏิบัติการพิเศษ ของสหรัฐได้ร่วมในการต่อสู้กับฝ่ายก่อการร้ายด้วย นับเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ไม่น้อยกว่า การบุกเข้าก่อการร้ายในห้างสรรพสินค้า Westgate อันเป็นสถานการณ์โหดเหี้ยมมาก

ตามรายงานข่าวจากกรุงเทพฯในวันนี้ ที่ 17 มกราคม ผู้นำในรัฐบาลไทยคนหนึ่งได้ วิเคราะห์เหตุร้ายที่ไนโรบีไปในทางที่คาดไม่ถึง Al Shabaab จะได้ทราบแนวคิดของผู้นำ ไทยหรือเปล่าไม่อาจทราบได้ แต่ก็ประกาศว่าเหตุผลประการหนึ่งที่ได้ก่อเหตุร้ายที่ โรงแรมดุสิตไนโรบีได้แก่การที่สหรัฐได้ประกาศให้เห็นครเจรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของ อิสราเอลและได้ย้ายสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐไปอยู่ที่นั่นแล้ว

ตามรายงานในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม ศกนี้ สหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบจำนวนหนึ่ง ไปโจมตีที่ตั้งของกลุ่ม Al Shabaab แห่งหนึ่งในประเทศโซมาเลีย ทำให้ผู้ก่อการร้าย เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 52 คน ดังที่ได้เคยรายงานมาก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัย รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา การข่าวกรองของสหรัฐในดินแดนใกล้โซมาเลียปฏิบัติ หน้าที่ได้แม่นยำดีมาก เพราะปฏิบัติการแต่ละครั้ง สามารถทำลายชีวิตกลุ่ม อัล ซาบาบ ได้เป็นจำนวนมาก ในระยะนั้น กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีบทบาทสำคัญไม่น้อย

ทั้งในด้านการข่าวและการสนับสนุนกองกำลังท้องถิ่นที่เข้าไปช่วย แม้จะไม่ใช่ข่าวที่  
ทราบกันมากนัก

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นิตยสารพิมพ์ New York Times ได้เสนอข่าวอันอยู่ในข่ายที่อาจ  
เรียกได้ว่าเป็น Bombshell ว่า หน่วยงานด้าน Counter intelligence ของ FBI ได้สอบสวนว่า  
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ทำหน้าที่เป็นลูกมือให้นายวลาดีเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซียมาเป็น  
เวลานานแล้ว และในวันต่อมา นิตยสารพิมพ์ The Washington Post ได้นำเสนอข่าว  
Bombshell เช่นกันว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ มีพฤติกรรมอันเหลือเชื่อในการปกปิดความลับ  
รายละเอียดการพบปะตัวต่อตัวกับปูติน ดังที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมกลุ่ม 20 ที่  
นครฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งจนถึงบัดนี้  
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของสหรัฐก็ยังไม่ทราบว่าทั้งสองผู้นำหารือกันในเรื่องอะไร ทั้งสองครั้งนี้  
ทรัมป์กับปูตินแอบพูดจากันเป็นเวลานาน โดยมีล่ามอยู่ด้วย สิ่งที่นายทรัมป์ได้ทำไปได้แก่  
การบังคับให้ผู้ทำหน้าที่ล่ามที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมอบโน้ตบันทึก  
ข้อความแก่ตนและสั่งห้ามมิให้เปิดเผยเนื้อหาของการหารือแก่ผู้ใด

อันที่จริง เจ้าหน้าที่สหรัฐทุกฝ่ายได้พยายามสอบถามประธานาธิบดีทรัมป์ถึง  
เนื้อหาสาระของการหารือลับทั้งสองโอกาสมาหลายเดือนแล้ว แต่ไม่เป็นผล จนเป็นข่าว  
ในนิตยสารพิมพ์ดังกล่าว

Bombshell ลูกที่สามได้แก่รายงานซึ่งปรากฏใน BuzzFeed เมื่อวันที่ 18 มกราคม  
ศกนี้ ว่านาย Michael Cohen อดีตทนายความส่วนตัวของนายโดนัลด์ ทรัมป์ยอมรับว่า  
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้าง Trump Tower ที่กรุงมอสโกซึ่งเขาได้ให้การต่อสภา นั้น เป็น  
การกล่าวเท็จตามคำสั่ง (Direction) ของนายทรัมป์ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง นายทรัมป์ก็จะ  
ถูกข้อหาว่า กระทำผิดทางอาญาเพราะเท่ากับเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือ  
Obstruction of Justice

ประเด็นที่ 3 นี้ ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด นาย Ben Smith บรรณาธิการ BuzzFeed ยืนยันในการให้สัมภาษณ์แก่นาย Anderson Cooper แห่ง CNN ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม วันนี้ ว่า เขามีหลักฐานครบถ้วน ส่วน Peter Car โฆษกของที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller ในคดีความสัมพันธ์ของคณะผู้หาเสียงให้นายทรัมป์กับรัสเซีย ได้ชี้แจงว่าบันทึกคำให้การต่อสภาของนาย Cohen ที่เป็นข่าว นั้น ยังไม่ Accurate ที่เดียวนัก จึงต้องติดตามดูต่อไป การที่สำนักงานของนาย Mueller แกล้งข่าวเช่นที่กล่าวถึง ไม่เป็นทางปฏิบัติธรรมดา

ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทความของประมวลรายงานฉบับเดือนธันวาคม 2561 ข่าวเกี่ยวกับการฆาตกรรมนาย Jamal Khashoggi คอลัมน์นิสต์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์ ยังไม่จบ เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้สั่งการให้นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังกรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อพบกับมกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซาลมาน ซึ่งทราบกันในวงกว้างของโลกว่าเป็นผู้บงการให้กระทำการฆาตกรรมนาย Khashoggi

อันที่จริง เป็นการยากที่จะเข้าใจว่าเพราะเหตุใด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ถึงได้แสดงความเห็นแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ตั้งแต่วาระแรกที่ปรากฏข่าวการฆาตกรรมนาย Khashoggi แทนการสงวนท่าที เพราะสหรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และที่แสดงความเห็นออกไป ก็ไปในทางที่ไม่เป็นผลดีและค่านิยมอันควรส่งเสริมของสหรัฐ ดังที่ได้เคยนำเสนอมาก่อนแล้ว เพราะทรัมป์ย้ำความสำคัญของการได้เงินจากซาอุดี อาระเบียที่สหรัฐขายอาวุธให้ มากกว่าชีวิตมนุษย์ที่ซาอุดี อาระเบียจงใจสังหาร และสหรัฐก็ทราบความตื้นลึกหนาบางของเหตุร้ายนี้ การส่งนายปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปพบเจ้าชายซาลมานกว่า 4 ครั้งดูจะไม่มีเหตุผลที่วงการภายนอกเข้าใจ เพราะสหรัฐทราบดีว่า การฆาตกรรมนาย Khashoggi เป็นไปตามคำสั่งของเจ้าชายซาลมาน การไปครั้งหลังสุดนี้วงการภายนอกอดคิดไม่ได้ว่า เพื่อพบเจ้าชายซาลมานในกรณีฆาตกรรม ทั้ง ๆ ที่ทราบกันอยู่แล้วว่าไม่สามารถแก้ไขเหตุที่เกิดขึ้นได้ เท่าที่ปรากฏ

ตามข่าว นายปอมเปโอได้ทราบจากเจ้าชายซาลมานว่า ผู้ต้องสงสัย 11 คนถูกจับไปดำเนินคดี หลังจากนั้น ปอมเปโอได้เดินทางต่อไปยังตุรกี ไม่ทราบว่าเป็นเพื่ออะไร สิ่งที่ตุรกีเรียกร้องมาแต่ต้น ได้แก่การที่จะดำเนินคดีเพราะอาชญากรรมเกิดขึ้นที่สถานกงสุลใหญ่ซาอุดี อาระเบีย ณ นครอิสตันบูลในดินแดนของตุรกี ตามตัวอย่างในหนังสือกฎหมายระหว่างประเทศ คดีนี้ไม่เพียงได้รับความคุ้มกัน เนื่องจากการฆาตกรรมมิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของการทูต (Law of Nations by Herbert Briggs)

ตามที่บรรยายมานี้ น่าจะอธิบายคุณค่าของการช่วยกันถนอมรักษาระเบียบโลกได้ แต่ผู้นำสหรัฐซึ่งเคยวางตัวเป็นผู้นำร่วมกับมหาอำนาจร่วมค่านิยมในการปลูกฝังและรักษาระเบียบโลก กลับกลายเป็นผู้บั่นทอนความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศเสียเช่นนี้ ประเทศที่มุ่งรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามจุดประสงค์และเป้าหมายของสหประชาชาติจึงจำต้องไตร่ตรองแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศให้รอบคอบและไม่ประมาท ตราบเท่าที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่เช่นบัดนี้

การปิดทำการหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ Government shut-down อันหมายถึงการไม่จ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างจำนวนประมาณ 800,000 คนติดต่อกันถึง 35 วัน นานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ ด้วยเหตุผลที่แท้จริงเพราะประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นกรานที่จะให้ได้งบประมาณกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปสร้างกำแพงด้านชายแดนติดต่อกับเม็กซิโก เพื่อพิทักษ์ความมั่นคงและปลอดภัยด้านชายแดน อันเป็นข้ออ้างที่ไม่เป็นจริงหรืออีกนัยหนึ่งเป็นการอ้างความจำเป็นที่เป็นเท็จ เนื่องจากสถานการณ์ในบริเวณนั้น มิได้เลวร้ายดังที่ประธานาธิบดีเสกสรรค์ปั้นแต่งขึ้น และเพราะเหตุนี้ พรรคเดโมแครต ซึ่งบัดนี้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร แม้แต่สมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนไม่น้อยก็มิได้เห็นคล้อยตามประธานาธิบดี

ข้อเท็จจริงเริ่มมาแต่ช่วงเวลาของการหาเสียง โดยทรัมป์อ้างต่อฐานเสียงของตนว่าชายแดนภาคใต้เป็นช่องทางของอาชญากรรมมากมาย ทั้งโจรผู้ร้าย พวกลักลอบนำยา

เสฟติดเข้ามาฆ่าชาวอเมริกันกับพวกลักลอบอพยพเข้าเมือง ฯลฯ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้าง Wall อันแข็งแกร่งตลอดแนวชายแดน โดยเม็กซิโกจะออกค่าใช้จ่ายให้ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีมูลฐานของความจริงเท่าใด ผู้นำของเม็กซิโกทั้งในอดีตและปัจจุบันย่ำแล้วย่ำอีกว่า ไม่มีทางที่จะช่วยค่าใช้จ่ายให้แม้แต่หน่วย แต่นายทรัมป์ยังคงอ้างอยู่ตลอดมา ทั้งๆ ที่ปรากฏชัดว่า งบประมาณในการสร้างกำแพงจะมาจากภาษีที่จัดเก็บมาจากชาวอเมริกันนั่นเอง

นอกจากการอ้างสถานการณ์อันเป็นเท็จแล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ยังโทษพรรคเดโมแครตว่าเป็นสาเหตุแห่งปัญหาทุกครั้งทีกล่าวถึงสถานการณ์เกี่ยวกับคนเข้าเมือง ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าการปิดทำการครั้งล่าสุด ทรัมป์ได้เชิญได้เชิญนายซัค ชูมา หัวหน้าพรรคเดโมแครตในวุฒิสภา และนางแนนซี เปโลสซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเดโมแครตเช่นกัน ไปร่วมหารือที่ทำเนียบขาว ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอย่างชัดแจ้งว่า หากมีการปิดทำการใหม่ เขาจะมีความภาคภูมิใจที่จะถือว่าปิดเพราะเขา (ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า จะเป็นการปิดที่เขาเป็นเจ้าของ “I will own this shut-down”) และจะไม่โทษพรรคเดโมแครตว่าเป็นต้นเหตุ แต่นับจากการหารือและมีการปิดทำการ นายทรัมป์ก็ได้กล่าวโทษพรรคเดโมแครตโดยตลอด

การใช้คำว่าปิดทำการมิได้หมายถึงการหยุดทำงานตามหน้าที่ เนื่องจากทุกคนยังต้องทำงานเช่นเคย แต่จะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การหาคำภาษาไทยมาใช้มิใช่่ง่าย หนังสือพิมพ์มติชนจึงใช้ว่า “กัฟเวียร์นเมนต์ชัตดาวน์” ซึ่งนับว่าตรงตามคำในภาษาอังกฤษ แม้บางคนอาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นการปิดราชการ เพราะมิได้บ่งชี้ว่าไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม ข้าพเจ้าได้ยื่นคำให้สัมภาษณ์ของนาย Wilbur Ross รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลนายทรัมป์ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมาร่วมรัฐบาลเป็นมหาเศรษฐีจาก Wall Street ว่า การปิดทำการของรัฐนี้ ไม่เห็นว่ามีผลกระทบเท่าใดนัก



ผู้เสนอข่าวนี้จากสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งให้ความเห็นส่วนตัวว่า ผู้ที่กล่าวเช่นนั้นดู จะไร้จิตสำนึกเหลือเกิน เพราะมนุษย์เงินเดือนที่ลำบากนั้นมีอยู่มาก จนมีข่าวว่าจำนวนไม่น้อยต้องไปอาศัยอาหารจากพวก Homeless และ Food banks แทบไม่มีอะไรเหลือ

รายงานจากสื่ออีกแห่งหนึ่งได้สัมภาษณ์ผู้บัญชาการราชทัณฑ์ว่า ผลกระทบได้เกิดขึ้นตามเรือนจำต่าง ๆ เนื่องจากบรรดาผู้คุมทั้งหลายไม่ได้รับเงินเดือนมานานมากแล้ว แม้กระทั่งเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดหาเวชภัณฑ์สำหรับผู้ต้องขัง เช่นอินซูลิน เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน ทัณฑ์สถานหลายแห่งก็ไม่สามารถจัดหาได้ ส่วนตำรวจ นั้น ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไป โดยไม่ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง

ผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามท่าอากาศยาน และ Air controllers ได้ขอลาป่วยกันมากขึ้น ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตารางการบินตามสนามบินหลายแห่ง

ความยากลำบากดังที่ได้กล่าวถึงบางส่วนดังนี้ได้เป็นแรงกดดันสมาชิกสภานิติบัญญัติมากขึ้น จนนายทรัมป์ต้องยอมผ่อนการเรียกร้อง และหารือกับสภาฯ จึงมีการร่างกฎหมายงบประมาณขึ้นใหม่ จนถึงวันศุกร์ที่ 25 มกราคม ประธานาธิบดีจึงยินยอมตามที่สภานิติบัญญัติเสนอร่าง อันช่วยให้หยุดการปิดทำการเป็นช่วงสั้นขั้นหนึ่งก่อนจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ แต่ประธานาธิบดีก็ยังจะให้มีการสร้างกำแพงในโอกาสต่อไป ซึ่งพรรคเดโมแครตยังไม่ยอมอยู่ดี ประธานาธิบดีทรัมป์จึงขู่ว่าจะใช้อำนาจประธานาธิบดีอีกคำรบหนึ่งที่จะประกาศสภาวะฉุกเฉิน โดยมีการปล่อยข่าวว่าได้มอบหมายให้มีการเริ่มยกร่างแล้ว แต่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ได้เตือนผู้นำอยู่ดีว่า สถานการณ์ยังไม่มีเหตุเลวร้ายพอ จึงอาจมีการต่อสู้กันในศาล

ตามรายงานของ CNN ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม ฐานเสียงทางการเมืองของนายโดนัลด์ ทรัมป์เริ่มมีปฏิกิริยาต่อต้านทั้งนายทรัมป์และพรรครีพับลิกันที่สร้างปัญหาที่ทำให้ต้องปิดทำการหน่วยงานของสหรัฐเป็นเวลานานที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อไป เพราะเชื่อกันว่า โอกาสของผู้สมัครรับ

เลือกตั้งในปี ค.ศ. 2020 ของพรรครีพับลิกัน คงจะเสียเปรียบพรรคเดโมแครตอย่าง  
ค่อนข้างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งสมาชิกสังกัดพรรค  
เดโมแครตต่างประกาศตัวเป็นผู้สมัครมากขึ้นทุกวัน ดังตัวอย่างในวันที่ 27 มกราคม วันนี้  
วุฒิสมาชิก Kamala Harris จากมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ประกาศตัวอย่างเป็นทางการ  
Kamala Harris มีตาเป็นนักรักทูตอินเดียและเป็นบุตรของอเมริกันจาเมก้า (สำนักข่าวใช้  
คำว่า เธอเป็น Biracial) และได้คะแนนนิยมขั้นต้นค่อนข้างดี) ก่อนหน้านี้วุฒิสมาชิกเอลิ  
ซาเบธ วอร์เรน จากมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ได้ประกาศความตั้งใจที่จะลงสมัครเช่นเดียวกัน  
วอร์เรนเป็นผู้นำของฝ่าย Progressive หรือฝ่ายซ้าย ที่อายุไม่น้อย นอกจากนี้ยังมีนายจูล  
เลียน คาสโตร และสมาชิกพรรคเดโมแครตที่มีชื่อว่ายู่ในข่าย ซึ่งอาจรวมถึง Michael  
Bloomberg และ Joe Biden ด้วย แต่ทั้งหมดนี้จะต้องแข่งขันในรอบ Primary ภายในพรรค  
ก่อน ส่วน Hillary Clinton นั้น มีข่าวในวันนี้ว่า ยังมีได้ “ปิดประตูเสียทีเดียว” เพราะต้องไม่  
ลืมว่าเธอได้รับคะแนนจากประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงมากกว่านายทรัมป์เมื่อปี 2016 ถึง  
3 ล้านเสียง แม้จะมีหลักฐานว่า ปูตินได้สั่งให้สกัดเธอเพื่อหนุนให้ทรัมป์ได้เป็น  
ประธานาธิบดี—“Hurt her and help him”

นักวิเคราะห์ข่าวอเมริกันเตือนฝ่ายเดโมแครตว่าต้องระวังอย่าตัดเสียงกันเอง และ  
อย่าเอียงไปทางซ้ายมากเกินไป ซึ่งข่าวพาดพิงเห็นด้วย เพราะประธานาธิบดีคนใหม่น่าจะ  
เป็นฝ่าย Centrist

เมื่อเวลา 06.43 น. ก่อนรุ่งสางวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม เจ้าหน้าที่ FBI จำนวนมากได้  
บุกเข้าล้อมบ้านที่ Fort Lauderdale ในมลรัฐฟลอริดา ส่วนหนึ่งได้ขึ้นไปยังหน้าห้องนอน  
ของนาย Roger Stone เคาะประตูและเข้าไปจับตัวนาย Stone ตามหมายจับด้วยข้อหา 7  
ประเด็นอันย้อนหลังไปถึงขณะที่มีการเลือกตั้งเมื่อปี 2016 และความเชื่อมโยงกับการ  
เจาะเอกสาร (Hacking) ของ Democratic National Committee (DNC) อันรวมของ Hillary

Clinton ด้วย และการเปิดโปงอีเมลล์จำนวนมากที่ Wikileaks ซึ่งทราบกันว่าทำงานให้แก่รัสเซีย

ข้อหาทั้ง 7 เกี่ยวกับการให้การเท็จทั้งต่อกรรมการของสภาที่สอบสวนเรื่องนี้ และพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย การยุ่งกับพยาน (Witness tampering) ในคดีความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้หาเสียงให้นายโดนัลด์ ทรัมป์กับรัสเซีย

Roger Stone ได้รู้จักและเคยคบหาอย่างใกล้ชิดกับนายโดนัลด์ ทรัมป์มาประมาณ 40 ปี เคยทำงานด้านการเมืองให้แก่สมาชิกพรรครีพับลิกันมาหลายคน การถูกจับนับเป็นงานชิ้นสำคัญยิ่งของที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller ในการสืบสวนคดีความสัมพันธ์กับรัสเซียโดยคณะผู้หาเสียงให้นายโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อถูกควบคุมตัวได้แล้ว เขาถูกนำตัวไปยังศาลสหพันธ์ที่ Fort Lauderdale เพื่อแจ้งข้อกล่าวหา Stone ให้การภาคเสธในทุกข้อหา และได้รับการให้ประกันตัวเป็นเงิน 250,000 ดอลลาร์ โดยเขาจะถูกนำตัวไปขึ้นศาลที่กรุงวอชิงตันในวันอังคารที่ 29 มกราคม วันนี้

ด้วยเหตุนี้ ผู้สื่อข่าวจึงแปลกใจที่นาย Matthew Whitaker ซึ่งนายทรัมป์ตั้งให้รักษาการแทนนาย Sessions ที่นายทรัมป์ขอให้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงข่าวว่า เขาได้ฟังการบรรยายสถานะของคดีจากที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller แล้ว “คดีใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเขาจะทบทวนและ review อีกชั้นหนึ่ง” ทั้งๆ ที่การดำเนินคดียังมีอีกมาก ผู้ต้องสงสัยคนที่ 37 คือนาย Roger Stone ก็จะต้องถูกฟ้องต่อศาลที่กรุงวอชิงตันในวันนี้และคงต้องใช้เวลาดำเนินคดีอีกไม่น้อย และยังมีคนอื่น ๆ ที่จะต้องดำเนินคดีอีกหลายคน ตามที่ทราบกันมาก่อน นายโดนัลด์ ทรัมป์ พยายามหาคนเข้ามาร่วมในการสอบสวน เพื่อจะล้มคดีที่ใกล้ตัวเขาเข้ามาทุกที ในคำฟ้องที่ปรึกษาพิเศษใช้ตัวเลข เช่น Individual No. 1 หรือ Senior Campaign Adviser No. 1 ซึ่งนักวิเคราะห์ด้านกฎหมายเชื่อว่า ตัวจริงได้แก่ Donald Trump นั่นเอง นาย Roger Stone และเพื่อนร่วมงานที่จะถูกดำเนินคดีต่อไปนี้เป็นตัวเชื่อมของนายทรัมป์กับปูตินและรัสเซีย

โดยที่เวลาจำกัด จึงไม่แน่ใจว่าจะสามารถนำสาระสำคัญของการดำเนินคดีในศาล สหรัฐที่กรุงวอชิงตันมานำเสนอในรายงานฉบับนี้ได้ทัน ไม่แต่เท่านั้น วันที่ 29 มกราคม วันนี้ เป็นวันที่นายกรัฐมนตรีเธริสซ่า เมย์จะต้องเสนอร่างความตกลงในการออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป เพื่อการอภิปรายและลงมติได้เพียงไร ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ คือ 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังไม่แน่ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากสภาสามัญ หากไม่มีความตกลง สหราชอาณาจักรก็ต้องอาศัยเงื่อนไขขององค์การการค้าโลก

ในการประชุมสภาสามัญในวันนี้ มีการเสนอข้อแก้ไขเพิ่มเติมหลายข้อ นายกรัฐมนตรีเธริสซ่า เมย์เสนอให้มีการเจรจาแก้ไขเพิ่มเติมร่างความตกลงกับสหภาพยุโรปใหม่ ซึ่งข้อแก้ไขดูจะไม่มีมากนัก การเริ่มออกเสียงลงมติเริ่มขึ้นเมื่อเวลาหลังเที่ยงคืน ตามเวลาในประเทศไทย ผลการลงมติดีอาจใช้เวลาอีกพักใหญ่ จึงอาจจะนำเสนอได้ในวันที่ 30 มกราคม แต่เท่าที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวในสภาจนถึงบัดนี้ มีการเปลี่ยนท่าทีกันพอสมควร และจะเป็นไปตามพรรคในหลายประเด็น

ประธานสภาสามัญได้ลดจำนวนข้อเสนอแก้ไขเหลือ 7 ข้อ ผลการลงมติปรากฏว่า 5 ข้อเสนอไม่ได้รับเสียงสนับสนุน 2 ข้อที่ผ่านเป็นข้อเสนอนำนายกรัฐมนตรีขอเปิดการเจรจาความตกลงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น Backstop เกี่ยวกับไอร์แลนด์เหนือ ส่วนข้อเสนอแก้ไขที่ผ่านได้แก่การไม่ยอมรับการถอนตัวโดยไม่มีข้อตกลงใดๆ นักวิเคราะห์ข่าว CNN ให้ความเห็นว่า เมย์ยอมตามแนวทางค่อนข้างขงจัดของฝ่ายที่ต่อต้าน แต่ทุกข้อเสนอมิมีผลผูกพัน (Non-binding) และที่ผ่านมา เธริสซ่า เมย์มักจะไม่ยอมทำตามข้อแก้ไขที่เธอไม่เห็นด้วย

แต่เท่าที่สำคัญยิ่งได้แก่ของสหภาพยุโรป โดยโดนัลด์ ทุสก์ ประธานสหภาพยุโรป ได้ยืนยันว่า ความตกลงถอนตัวนั้นจะไม่มีการเปิดการเจรจาขึ้นอีก ส่วน Backstop นั้น โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของความตกลงถอนตัว จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะเจรจาแก้ไขเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ดี เทรีซ่า เมย์ได้แถลงต่อสภาสამัญว่า เธอจะเดินทางไปยังกรุง  
บรัสเซลส์ในวันที่ 30 มกราคม วันนี้

จนถึงขณะนี้ ยังคาดหมายมิได้ว่าจะสามารถเจรจาอย่างไรกับสหภาพยุโรป ส่วน  
กำหนดการออกจาก EU ในวันที่ 29 มีนาคม ตามข้อบทของสนธิสัญญาลิสบอน นั้น ยัง  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับการนำนาย Roger Stone ไปขึ้นศาลที่กรุงวอชิงตัน นั้น นาย Stone คงให้  
การภาคเสธตลอดทุกข้อหา ตามรายงานของสำนักข่าว CNN ในวันที่ 30 มกราคม วันนี้ ที่  
ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller “ไม่พอใจนาย Stone อย่างยิ่ง” ก่อนหน้านี้เขาแถลงข่าวว่า  
เขาจะไม่ให้การในทางอันจะเป็นผลร้ายต่อโดนัลด์ ทรัมป์

ตามรายงานซึ่งได้รับในวันนี้ หัวหน้าสำนักข่าวกรองของสหรัฐทั้งหมดได้โต้แย้ง  
ประธานาธิบดีทรัมป์ในประเด็นสำคัญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงทั้งหมด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปราบปรามไอซิส การเจรจากับเกาหลีเหนือและการปลด  
อาวุธทำลายล้างสูง และนโยบายต่อรัสเซีย ในด้านการเมืองสมาชิกพรรครีพับลิกันเป็น  
จำนวนมากไม่ต้องการให้โดนัลด์ ทรัมป์สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ในปี  
2020 อีก

ดร. มนัสพาสน์ ชูโต

ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์

และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ

## ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ชื่อและตำแหน่ง นายมนัสพาสน์ ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต  
ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์  
และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกรมสารนิเทศ

การปราบปรามการก่อการร้ายสากล ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศที่ได้นำเสนอมาตลอดตั้งแต่ฉบับแรกอันกล่าวถึงการสังหารหมู่ ณ สำนักพิมพ์กองบรรณาธิการนิตยสารซาลี เอ็บโด ในกรุงปารีสเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 (2016) โดยผู้ฝึกไฟในลุ่มก่อการร้ายที่ต่อมาได้ชื่อว่ารรัฐอิสลาม ซึ่งประกาศตัวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ว่าชื่อ “รัฐอิสลาม (Islamic State)” โดยมี “เมืองหลวงหรือ Caliphate” อยู่ที่นคร Raqqa ในซีเรีย แม้การประกาศโดย อัล-บัคดาดีจะทำที่โบสถ์เก่าแก่ในนครโมซูลในอิรักก็ตาม

สถานที่สำคัญทั้งสองแห่งดังกล่าวได้ถูกทำลายทั้งโดยไอเอสเองและจากผลของการสู้รบในการปราบปรามการก่อการร้าย โดยกำลังของท้องถิ่น ด้วยความสนับสนุนของพันธมิตรต่อต้านการก่อการร้าย (Anti-ISIS/ISIL-Daesh Coalition) อันในชั้นแรกมีสหรัฐฯ เป็นแกนนำ และยังคงมีอยู่จนกระทั่งในปีใหม่นี้ แต่รอยร้าวระหว่างพันธมิตรเริ่มปรากฏชัดขึ้นเมื่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ได้เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ และเลือกดำเนินนโยบายแบบโดดเดี่ยวโดยละเลยในการใช้ประโยชน์จากการข่าวและข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในพื้นที่อันเป็นปัญหา

นาย John Kirby อดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯและก่อนหน้านั้นมียศเป็นพลเรือตรีโดยทำหน้าที่โฆษกกระทรวงกลาโหม เป็นคนหนึ่งที่ให้ความเห็นว่า การมีกองกำลังและความเป็นผู้นำอยู่ในบริเวณที่ต้องเผชิญกับกลุ่มก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีเรีย นั้น จำเป็น พลเอก Joseph Votel ซึ่งเป็นผู้บัญชาการในสมรภูมิทั้งอิรักและซีเรีย ให้ความเห็นผ่าน Barbara Starr ผู้สื่อข่าว CNN ขณะไปเยือนโอมานเพื่ออำนวยการปราบปรามการก่อการร้าย ทั้งไอซิสและอื่น ๆ ยังไม่เสร็จสิ้น แต่เขาออกตัวว่า มิได้ขัดแย้งต่อประธานาธิบดีทรัมป์ แต่ความเป็นจริงของสถานการณ์เป็นเช่นนั้น รายงานต่อมาแจ้งว่า ทหารสหรัฐฯจะถอนตัวจากซีเรียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตามความต้องการของประธานาธิบดีทรัมป์ แม้ผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ดีจะไม่เห็นด้วยก็ตาม

อย่างไรก็ดี รายงานของสำนักข่าวระหว่างประเทศในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ แจ้งว่า ทำเนียบขาว ได้สั่งการให้ทหารสหรัฐฯ 200 คนยังอยู่ในซีเรียต่อไป โดยมีได้กล่าวถึงความเห็นของประธานาธิบดี แต่ทรัมป์ยังคงกล่าวซ้ำในทางที่ผิดเมื่อกลางเดือนนี้ว่า “We have beaten Isis. We have beaten Isis badly.” ต่อมาในวันเดียวกัน ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้ความเห็นว่า จำนวนทหารควรเพิ่มขึ้นเป็น 400 คน ส่วนที่เหลือจากเดิม 2 พันกว่าคนจะกระจายออกไปตามที่ต่าง ๆ เช่นแบกแดดในอิรักและที่อื่น ๆ ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญกิจการตะวันออกกลางที่ Chatham House ในสหราชอาณาจักรให้ความเห็นว่า 400 คนก็ยังน้อยเกินไปเพราะไอซิสได้ปรับยุทธวิธีเป็นแบบอัลไคดา คือแยกกำลังรบออกไปเตรียมปฏิบัติการแบบกองโจร (Insurgents) แทนการตั้งมั่นในที่ใดที่หนึ่ง ยุทธวิธีเช่นว่ากลุ่มก่อการร้ายใช้ได้อย่างได้ผลมาแล้วในแอฟริกากลาง ในทัศนะของข้าพเจ้า นักรบของไอซิสไม่ต้องการตกเป็นเป้าของการโจมตีทางอากาศ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแผน ดังที่ได้รายงานมาก่อนแล้วในปีกลาย ด้วยการเข้าสู่โจมตีกองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายทั้งอเมริกันและฝรั่งเศสในแอฟริกา

ในระหว่างการหาเสียง นายทรัมป์ใ้ข้อดเสมอว่าเขา “รู้และทราบวิถีทาง” ที่จะปราบปรามผู้ก่อการร้ายมากกว่า “นายพลทั้งหลาย” ทั้ง ๆ ที่เขาไม่เคยรับราชการทหาร

และในวันที่ 9 เดือนนี้ เมื่อเขาอ้างอีกว่า เขาได้ปราบผู้ก่อการร้ายจนสิ้นซากไปแล้ว นาง แองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี จึงให้สัมภาษณ์สวนกลับไปในทันทีว่า อันตรายของการก่อการร้าย ทั้งไอซิสและกลุ่มต่างๆ ยังปรากฏอยู่ทั่วไป

เหตุร้ายที่เกิดขึ้นที่ Manbij ทางเหนือของซีเรียอันทำให้ทหารหน่วยปฏิบัติการ พิเศษของสหรัฐเสียชีวิตไป 4 คน จากแรงระเบิดที่ผู้ก่อการร้ายจุดจากเสื่อกักขังที่หน้า ร้านอาหาร ที่ได้รายงานไปแล้วในฉบับก่อนหน้านี การรบได้เกิดขึ้นอีกที่เมือง Baghouz Al-Fawgani ซึ่งเข้าใจกันว่าเป็น Enclave สุดท้ายของไอซิส และนายทหารกองกำลังผสม เชื่อว่าจะสามารถปราบได้ในอีกไม่กี่วันต่อจากวันที่ 17 กุมภาพันธ์ โดยมีข่าวว่าตลอด ระยะ 6 เดือนที่ผ่านมาจนบัดนี้ ฝ่ายก่อการร้ายประมาณ 1,000 คนได้ข้ามแดนเข้าไปใน อิรักพร้อมเงินทุนติดตัวประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลที่ยังไม่อาจทราบได้ชัด คือพลเรือนที่ติดอยู่ในเมืองหลายพันคนมีชะตากรรมเป็นอย่างไร เพราะต้องกลายเป็น Human shield เช่นในเมืองอื่นๆ อันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการสู้รบแถบ ตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดี กองกำลังชาวเคิร์ดซึ่งเป็นหน่วยรบร่วมกับ Syrian Democratic Forces ได้ชี้แจงในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ว่า พวกตนได้เตรียมรถบรรทุกไว้เป็น จำนวนมากเพื่ออพยพพลเรือนออกจากเมืองอยู่แล้ว ตามภาพรายงานข่าวทางโทรทัศน์ CNNI ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ศกนี้ รถบรรทุกจำนวนหนึ่งได้ขนพลเรือนทั้งชาย หญิงและ เด็กออกไปยังท้องถนน อันคงจะเป็นการยืนยันสภาพการณ์ที่ฝ่ายเคิร์ดแถลง แต่ภาพของ เมืองบากูซที่ปรากฏทางสถานีโทรทัศน์ BBC มีแต่ซากปรักหักพังของบ้านเรือนใกล้กับ แม่น้ำยูเฟรติสในซีเรียใกล้กับดินแดนอิรัก

รายงานจากสนามรบแจ้งว่า ไอซิสได้สร้างอุโมงค์ใต้ดินไว้เป็นเครือข่าย เช่นที่สร้าง ไว้ในนครโมซูลและในเมืองที่มั่นทั้งในอิรักและซีเรียที่ได้มีโอกาสครอบครองมานานพอ จึงคงมิใช่ง่ายที่จะปราบปรามให้ราบคาบในเวลาอันสั้น และยังมีกรมอบหมาย Sleeper cells ที่ไอซิสมักกล่าวอ้างอยู่บ่อยครั้ง ดังที่นายคูลิบาลีได้ประกาศให้พร้อมรบทั่วฝรั่งเศส



และเบลเยี่ยมในช่วงหลังจากเหตุร้ายที่นิตยสารชาลี เอ็บโตเมื่อ 4 ปีมาแล้ว ไม่อาจกล่าวได้ว่ายุทธวิธีปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นประการใด

ในขณะที่เดียวกัน Arwa Damon ผู้สื่อข่าวภาคสนามอาวุโสของ CNN ได้นำเสนอการคาดการณ์เกี่ยวกับชะตากรรมของอัล บัคดาดี คาลิฟหรือผู้นำของไอซิส/ไอเอสที่ประกาศจัดตั้งคาลิเฟตและเรียกร้องให้อิสลามทั้งหมดประกาศความจงรักภักดีกับเขาแต่ผู้เดียว ดังที่ได้รายงานมาหลายครั้งก่อนหน้านี้แล้ว ยังคงเป็นบุคคลลึกลับอยู่เช่นเคย เพราะข่าวล่าสุดเข้าใจว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศ ซึ่งบ้านที่เข้าใจว่าเป็นแหล่งหลบซ่อนของเขาถูกทำลายยับเยิน ไม่มีฝ่ายใดทราบว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า Damon รายงานว่าสถานที่ซึ่งถูกระเบิด อาจเป็นเพียงทางเข้าสู่อุโมงค์และเครือข่ายถ้ำอันมีอยู่มากในบริเวณป่าและเขาในดินแดนต่อเนื่องระหว่างอิรักกับซีเรีย แต่โดยที่บัคดาดี ที่ใช้ชื่อเช่นนี้เพราะเขาต้องการแสดงถึงความผูกพันที่เขามีอยู่กับกรุงแบ็กแดด เมืองหลวงของอิรัก หลังจากที่เขาหลบหนีจากคุกของอเมริกันในระหว่างสงคราม และมาเป็นผู้นำแทนนายซากาวิ หัวหน้าอัลโคดาในอิรัก ที่ตายจากการถูกโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินสหรัฐฯ ความลึกลับของบัคดาดีมีเหตุผลมาจากการที่เขาจำเป็นต้องปกปิดความเคลื่อนไหวของเขาเพื่อความปลอดภัยประการหนึ่ง และเขาได้ตั้งให้ใครเป็นผู้สืบตำแหน่งอีกประการหนึ่ง บรรดาผู้นำในการรบก็ถูกสังหารโดยการโจมตีทางอากาศและโดรนของสหรัฐฯไปเป็นจำนวนกว่า 150 คน ตามคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามา

ในวันหยุดเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเรียกว่าเป็นวันเกิดของจอร์จ วอชิงตัน รายงานข่าวจากอังกฤษแจ้งว่า เด็กสาวอายุ 19 ปีในชื่อใหม่ว่า Shanima Begum ซึ่งเคยเป็นข่าวใหญ่เมื่อสามปีมาแล้วว่า เธอและเพื่อนนักเรียนอีกสามคนหลงเชื่อตามโฆษณาชักนำของไอซิส และหาทางที่จะไปร่วมในขบวนการก่อการร้ายไอซิสในซีเรีย โดยได้ลัดลอดข้ามแดนเข้าไปร่วมกับผู้ก่อการร้าย ได้หาทางที่จะกลับบ้านโดยมีบุตรชายซึ่งคลอดเมื่อไม่นานมาด้วย แต่มิได้ยอมรับในความโหดร้ายของไอซิส (No remorse) แม้เธอจะได้เห็นการสังหารโหดของกลุ่มก่อการร้าย ด้วยอิทธิพลของการทำให้

เธอและเพื่อนเป็นคนนิยมความรุนแรง (Radicalisation) อันเป็นปัญหาใหญ่ของอังกฤษ เมื่อ 3-4 ปีมานี้

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้ว และกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องได้แถลงในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ วันนี้ ว่าไม่อาจคืนสัญชาติให้แก่เธอได้แต่เธอจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย รายงานข่าวเกี่ยวกับเพื่อนหญิงชาวอังกฤษของเธอที่หลบหนีไปด้วยกันยังไม่ปรากฏในชั้นนี้ มีแต่ข่าวว่า Hoda Muthana หญิงชาวอเมริกันที่เกิดในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ เมื่อปี 1994 จากบิดาที่เคยเป็นนักการทูตซึ่งหนีเข้าไปอยู่กับไอซิสและได้เลือกคู่เป็นชาวตะวันตก 3 คน โดยคนหนึ่งเป็นชาวออสเตรเลีย สามีสองคนตายในการรบ อีกคนหนึ่งไม่ปรากฏในรายงาน ก็กำลังหาทางจะกลับบ้าน แต่ไม่ทราบว่า ทางการจะดำเนินการกับเธอประการใด

รายงานข่าวต่อมาแจ้งว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมรับว่า Muthana มีสัญชาติอเมริกัน อันขัดต่อข้อมูลจากครอบครัวของเธอ และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ครอบครัวของ Muthana จึงได้ยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐต่อศาล ความคืบหน้ายังไม่ปรากฏในชั้นนี้ ประเด็นข้อกฎหมายเป็นเรื่องซับซ้อนมาก เพราะสหรัฐยังถือตามแผ่นดินที่เกิดเป็นหลัก มิใช่สายโลหิตเช่นประเทศอื่น และยังต้องพิจารณาสัญชาติของบิดาซึ่งเคยเป็นนักการทูตมาก่อนด้วย ตามปกติ ลูกของนักการทูตต่างชาติจะไม่ได้รับสัญชาติ แต่กรณีของ Muthana บิดาเคยเป็นอดีตนักการทูตซึ่งตงจะมีใช้นักการทูตอเมริกัน

ในช่วงที่พลเอก Joseph Votel เดินทางไปยังโอมาน นายพล Patrick Shanahan ซึ่งทำหน้าที่รักษาการแทนพลเอกเจมส์ แม็ตทิส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ลาออกจากตำแหน่งเพราะไม่เห็นด้วยกับความคิดของนายทรัมป์ในสถานการณ์หลายแห่ง ได้เดินทางไปยังกรุงแบ็กแดดอย่างเงียบๆ แต่ไม่มีข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับการเยือนจนบัดนี้ ส่วนการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ นั้น ประธานาธิบดีทรัมป์เห็นว่า มิใช่เรื่องรีบด่วน ในประวัติศาสตร์อเมริกัน คุณจะไม่มีสมัยประธานาธิบดีคนใดที่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่อยู่ด้วยได้นาน รัฐมนตรีหลายคนต้องลาออกเพราะมีพฤติกรรมไม่สุจริตหรือไม่

อาจลงรอยทางความคิดกับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ ล่าสุด Heather Nauert อดีตโฆษก  
สถานี Fox News ซึ่งนายทรัมป์ได้ตั้งให้เป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และเมื่อ  
Nicky Haley ขอลาออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ  
ประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะให้ Nauert ไปรับตำแหน่งแทน โดยไม่ถือว่าเป็นตำแหน่งระดับ  
รัฐมนตรีเช่นคนก่อนหน้า แต่ตามรายงานในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ -16-17 กุมภาพันธ์ เธอ  
ก็ขอไม่รับตำแหน่ง เข้าใจว่าด้วยเหตุผลของการที่จ้างคนเข้าเมืองที่ไม่มีบัตรอนุญาตให้  
ทำงานได้มาทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก เกรงว่าจะมีปัญหาแก่ครอบครัวต่อไป นักวิเคราะห์ข่าว  
ในรายการประจำวันของ CNN ตั้งข้อสังเกตว่า การว่าจ้างคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาต  
ทำงานในสหรัฐโดยคณะผู้ช่วยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นั้น แทบจะเป็นกรณี  
ธรรมดา เพียงแต่ว่าไม่มีการตรวจสอบโดยละเอียดเท่านั้น

ตามรายงานที่ได้รับในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายทรัมป์คงจะย้าย Kelly Knight Craft  
ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตหญิงสหรัฐคนแรกๆ ที่ไปประจำแคนาดา มารับตำแหน่ง  
เอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก อันดูจะเหมาะสมดี  
เพราะมีประสบการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศและการธุรกิจมาเพียงพอ เมื่อเทียบกับ  
สองตนก่อนหน้า

ตามรายงานที่ได้ทราบในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะไล่นาย  
Dan Coats ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติหรือ National Intelligence Agency  
ออกจากตำแหน่ง เพราะมีความเห็นแย้งต่อประธานาธิบดีในประเด็นสำคัญแทบทุกเรื่อง  
เช่นการที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อช่วยให้นายทรัมป์ชนะ ซึ่ง  
นายทรัมป์เชื่อฟังคำกล่าวของปู้ตินมากกว่ารายงานของประชาคมข่าวกรองสหรัฐและ  
รัสเซียยังคงแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐสืบต่อมารวมทั้งในการเลือกตั้งถึงวาระเมื่อปีที่  
แล้วด้วย รายงานพร้อมภาพถ่ายจากดาวเทียมของการก่อสร้างโรงงานผลิตอาวุธและ  
ยุทโธปกรณ์ตลอดจนที่เก็บซ่อนอาวุธของเกาหลีเหนือแม้ทรัมป์ได้ตกลงที่จะพบกับคิม  
จอง อุน ในการประชุมระดับสุดยอดครั้งที่ 2 ในวันสิ้นเดือนนี้ที่กรุงฮานอย โดยไม่สำนึก

ว่า การประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์ได้ถูกเด็ก (คิม) หลอกมาแล้ว ฯลฯ Dan Coats เป็นคนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอาวุโสที่สุดในประชาคมข่าวกรอง แทน นาย James Clapper ที่ต้องออกไปเพราะครบวาระ

ความแตกร้างระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรในยุโรปตะวันตก และระหว่างสมาชิกพรรคการเมืองของอเมริกันเอง ปรากฏชัดในการประชุมว่าด้วยความมั่นคงที่มีขึ้นประจำปีที่นครมิวนิค ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งในปีนี้เป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ตั้งคณะผู้แทนโดยให้นายไมค์ เพ็นส์ รองประธานาธิบดี เป็นหัวหน้าคณะ โดยมีอดีตรองประธานาธิบดีโจ ไบเดน และนางแนนซี เปโลสซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเดโมแครต ร่วมอยู่ในคณะด้วย ตามรูปแบบของคณะผู้แทนเช่นที่เป็นมาในอดีต

รองประธานาธิบดีไมค์ เพ็นส์ได้กล่าวคำปราศรัยชักนำให้ประเทศเช่นเยอรมนี อังกฤษและฝรั่งเศสถอนตัวจากความตกลงห้ามมิให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ทั้ง ๆ ที่ควรจะตระหนักดีว่าทั้งสามประเทศไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐถอนตัวจากความตกลงพหุภาคีหรือ JCPOA ของ P5+1 กับอิหร่าน ซึ่งจนบัดนี้ อิหร่านก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของความตกลงมาโดยเคร่งครัด แต่สหรัฐมิได้เพียงถอนตัวเท่านั้น เพราะได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรซ้ำสองแก่ประเทศภาคีอื่น ๆ เพื่อกันมิให้ดำเนินการธุรกิจกับอิหร่านด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุของความแตกร้างระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรในยุโรปตะวันตก

ก่อนหน้าการประชุมที่มิวนิค สหรัฐได้จัดให้มีการประชุมต่อต้านอิหร่านโดยจำเพาะที่กรุงวอซอว์ ประเทศโปแลนด์ โดยประเทศที่มีบทบาทตึกักมากได้แก่อิสราเอล ภายใต้การนำของนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายหนึ่งเพื่อต่อต้านการพัฒนาขีปนาวุธทันสมัย ซึ่งไม่อยู่ในข่ายต้องห้ามตาม JCPOA เพราะอิหร่านถือว่าเรามีได้ถูกห้ามพัฒนาอาวุธป้องกันประเทศและมีได้คุกคามประเทศอื่น ๆ

สหรัฐไม่พอใจที่เยอรมนี ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรไม่ไปร่วมการประชุมต่อต้านอิหร่านที่โปแลนด์ โดยนางแองเกลา แมร์เคิลแสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทาง

ของนายทรัมป์อย่างเปิดเผย ส่วนคำปราศรัยของนางแนนซี เปโลสซี ในการประชุมที่ นครมิวนิค นั้น ได้รับเสียงปรบมือแสดงความชื่นชมอย่างเกรียวกราวหลายต่อหลายครั้ง เช่นเดียวกับคำกล่าวของโจ ไบเดน ซึ่งย้ำสองครั้งว่า Leadership ของสหรัฐฯจะกลับมา แน่นอนในไม่ช้า อันทำให้มีการคาดการณ์ว่า นายไบเด้นคงจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ประธานาธิบดีในปี 2020 อย่างค่อนข้างจะแน่ แต่จนถึงวันนี้ ที่ 19 กุมภาพันธ์ เขายังมิได้ ประกาศตัว และอันที่จริง ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตได้ประกาศตัวอย่างเป็นทางการ แล้ว เป็นจำนวนมาก แม้เวลาจะยังเหลืออีกนานพอสมควร ส่วนนางฮิลลารี คลินตัน ซึ่งมี คนสนับสนุนเป็นจำนวนมาก ยังสงวนท่าทีอยู่ ผู้ประกาศตัวจากพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่ เป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทั่วสหรัชมัยปัจจุบันอยู่แล้ว เพราะบัดนี้ในรัฐสภาสหรัฐฯ สมาชิกหญิง 100 คนได้รับเลือกเข้ามาเป็นสมาชิก มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมือง ของสหรัฐฯ อันตรงกับกรครบรอบ 100 ปีที่ผู้หญิงอเมริกันมีสิทธิเลือกตั้ง และโอกาสที่ ผู้หญิงจะได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกก็มีอยู่มาก น่าเสียดายที่ฮิลลารี คลินตันพลาด โอกาสไปในการเลือกตั้งเมื่อปี 2016 แม้จะมีเสียงสนับสนุนมากกว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ถึง 3 ล้านเสียง

แม้ขณะนี้จะมีผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตอยู่มากแล้ว เมื่อเวลาเช้าตรู่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ วันนี้ นายเบอร์นี แซนเดอร์ วุฒิสมาชิกจากมลรัฐเวอร์มอนต์ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ได้ประกาศตัวเป็นผู้สมัครอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุผล ว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์นำอันตรายและความน่าละอายใจอย่างร้ายกาจมาสู่ประเทศชาติ ไม่อาจปล่อยให้ไปเป็นต่อไปได้อีก แซนเดอร์ มีเชื้อสายยิวและฝักใฝ่สังคมนิยม ซึ่งในการ เลือกตั้งเมื่อปี 2016 มีส่วนอย่างมากในการตัดคะแนนของฮิลลารี คลินตัน อันไปช่วย ผลักดันให้นายทรัมป์ได้คะแนนของคณะผู้เลือกตั้งมากกว่าฮิลลารีเพียงเล็กน้อย แม้ คะแนนของผู้ออกเสียงทั่วไป (Popular votes) ของฮิลลารี คลินตันจะได้มากกว่าของนาย ทรัมป์ถึง 3 ล้านเสียงก็ตาม ในขั้นนี้ นายแซนเดอร์ได้รับความนิยมน้อยกว่าอดีตรอง ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แต่รายนี้ยังมีได้ประกาศตัวอย่างเป็นทางการก็ตาม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงเบอร์นี แซนเดอร์ว่า โอกาสที่เขาจะชนะการ

เลือกตั้ง นั้น ผ่านไปแล้ว ส่วนนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองตั้งข้อสังเกตในรายการวิจารณ์ข่าวของ CNN ว่า ในเวลา 4 ชั่วโมงของการประกาศตัว เบอร์นี แซนเดอร์สามารถระดมทุนจากฐานเสียงของเขาได้ถึง 4 ล้านดอลลาร์และยังได้เพิ่มมาอีก แต่โดยที่มีผู้สมัครอยู่มาก หลายคนมีความสามารถไม่น้อย และจะต้องแข่งขันกันในระดับ Primary อีก จึงต้องติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างใกล้ชิดต่อไป สำหรับโจ ไบเดน นั้น เดาใจยากเพราะเขาชอบกล่าวอะไรที่เป็นนัยอยู่เสมอ แต่ทั้งไบเดนกับเบอร์นีต่างก็อายุใกล้ 80 แล้วทั้งคู่

ดังที่ได้คาดหมายไว้ในรายงานฯ เดือนธันวาคม 2561 การสอบสวนและดำเนินคดีความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้หาเสียงของนายโดนัลด์ ทรัมป์กับรัสเซีย ได้คืบหน้าไปอย่างมีนัยยะสำคัญ

ตามรายงานที่ได้รับในวันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller III และคณะลูกขุนสหรัฐ (Federal Grand Jury) ได้เสนอแนะกำหนดการลงโทษและแจ้งหลักฐานการกระทำผิดของผู้ต้องสงสัยบางคนเพิ่มเติม ดังนี้

1. นาย Paul Manafort อดีตหัวหน้าคณะผู้หาเสียงของนายทรัมป์ ซึ่งต้องคดีมาแล้วหลายข้อหาด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อหาอื่นในชั้นนี้ เฉพาะข้อหาการให้การเท็จต่อคณะผู้สอบสวนโดยสามารถพิสูจน์เจตนาได้แน่นอน ควรตัดสินให้จำคุก 24.5 ปี ซึ่งเมื่อพิจารณาว่านายมานาฟอर्टขณะนี้กำลังจะมีอายุ 70 ปีในไม่ช้านี้ กำหนดการลงโทษก็อาจเทียบเท่ากับจำคุกตลอดชีวิต ข้อหาอื่นที่ยังมิได้รวมไว้ในข้อเสนอแนะข้างต้นนี้ได้แก่ การฟอกเงิน การรับเงินค่าจ้างจำนวนมากจากต่างประเทศ (รัสเซียและยูเครนสมัยยานูโกวิช)

2. นาย Roger Stone เพื่อนสนิทกว่า 40 ปีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ คณะผู้สอบสวนมีหลักฐานแน่นอนว่า นาย Stone มีเส้นทางติดต่อสื่อสารกับ Wikileaks ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปี 2016 และการเจาะเอกสารกับอีเมลล์ของคณะกรรมการพรรคเดโมแครตแห่งชาติ (Democratic National Committee-DNC) และของนางฮิลลารี คลินตัน ซึ่งเป็นข่าวแพร่หลายมาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2016 ต่อมาใน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ผู้พิพากษาศาลสหรัฐที่กรุงวอชิงตันได้พิจารณาอินสตาแกรมของนาย Roger Stone เห็นว่ามีข้อความวิพากษ์วิจารณ์การพิจารณาของศาล จึงได้ออกคำสั่งห้ามมิให้นาย Stone กล่าวถึงคดีของเขา publicly ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ มีรายงานข่าวว่า นาย Michael Cohen อดีตทนายความส่วนตัวของนายทรัมป์ซึ่งถูกจำคุกไปแล้ว ได้รับหมายเรียกไปให้การต่อกรรมาธิการของสภา 3 คณะ อันเป็นการทำหน้าที่ Oversight ของฝ่ายนิติบัญญัติ เข้าใจว่าเกี่ยวเนื่องกับรัสเซีย แม้จะเป็นที่เข้าใจกันในวงการภายนอกว่าที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller III จะได้สอบสวนไปครบถ้วนแล้ว

ตามรายงานจากสื่อกระแสหลักในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิวยอร์ก ไทมส์ นาย William Barr รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้ว ให้สัมภาษณ์ว่ารายงานของที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller III ในคดีความสัมพันธ์ของคณะผู้หาเสียงของนายโดนัลด์ ทรัมป์กับรัสเซีย น่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้านี้ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าใครบ้างจะได้เห็นรายงาน นอกเหนือจากกลุ่มสมาชิกสภาที่เรียกกันว่า Gang of 8 ซึ่งรวมนางแนนซี เปโลสซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วย แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังปรากฏรายงานว่าคดีนี้ยังไม่นิ่ง โดยมีการกล่าวถึงอัยการวัยหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันว่าจะเป็นคนอันตรายที่สุดของนายโดนัลด์ ทรัมป์

ในระยะหลังมานี้ มีรายงานการสืบสวนและสอบสวนเพิ่มเติมจากคำให้การของหญิงสาวชาวเบลารุส ที่มาถูกจับที่พำนักในประเทศไทย ฐานกล่าวอ้างว่าจะมาสอนการประพุดิผิดทางกาม (sex coach) โดยอ้างว่า เธอใกล้ชิดกับนาย Oleg Deripaska คนใกล้ชิดกับปูตินโดยเธอมีภาพถ่ายคู่กับเขาบนเรือ Yacht Queen K ด้วยและทราบดีถึงการแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐ ชื่อ Anastasia Vashukovitch ถูกจำคุกอยู่หลายเดือนในเรือนจำไทย ซึ่งเธอให้สัมภาษณ์หลังจากที่ถูกส่งตัวไปยังรัสเซียและไปถูกจับที่กรุงมอสโก แต่ก็ถูกปล่อยตัว ว่าคุกไทย “แย่มาก” ส่วนนาย Deripaska นั้น จะด้วยเหตุใดไม่ทราบ ถูกรัฐบาลนายทรัมป์ถอนชื่อจากการถูกคว่ำบาตรพร้อมกับ oligarch รัสเซียอีกจำนวนหนึ่ง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2019 ตามข้อมูลภูมิหลังนาย Deripaska ใกล้ชิดกับนาย Paul Manafort อดีตหัวหน้าคณะผู้หาเสียงของนายโดนัลด์ ทรัมป์

ผู้ที่ได้ติดตามข่าวของเวเนซุเอลาในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา คงจะทราบดีถึงความยากลำบากของประชาชนในประเทศที่เคยมีฐานะร่ำรวย เพราะมีทรัพยากรน้ำมันมากประเทศหนึ่ง แต่การที่ผู้นำประเทศเลือกนโยบายที่ผิดทางและการใช้แนวทางประชานิยมมากเกินไปจนเกินไป ได้สร้างความยากเข็ญมาสู่ประชาชนในเวลาสั้นเกินความคาดหมาย ภาพข่าวของปวงชนที่ไม่อาจซื้อหาเครื่องอุปโภคและบริโภคได้ รวมทั้งความขาดแคลนการรักษาโรค เป็นเรื่องเหลือเชื่อ การกล่าวโทษประเทศภายนอกว่าเป็นต้นเหตุย่อมไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อันที่จริง ปัญหานี้เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่สมัยที่นายฮิวโก ชาเวซ เป็นประธานาธิบดีและเลือกแนวทางสังคมนิยม ตามแบบฟีเดล คาสโตรของคิวบา

ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเยือนเวเนซุเอลาเพื่อร่วมการประชุมระดับสูงของกลุ่ม 77 เมื่อปี 1981 ขณะเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาและเป็นประธานกลุ่ม 77 ด้วย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคาราคัสว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกำลังพัฒนา แต่ต้องใช้เวลาตลอดการประชุมอยู่ในโรงแรมชายทะเล จนเสร็จสิ้นการประชุม แต่ได้เห็นความรื่นเริงของประชาชน อันต่างจากความน่าเวทนาของชาวเวเนซุเอลาปัจจุบันนี้ ซึ่งไม่น้อยกว่า 3.5 ล้านคนได้หนีไปอยู่ต่างประเทศ ส่วนที่เหลือก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก เครื่องอุปโภคบริโภคที่ต่างชาติส่งไปช่วยเหลือก็ติดอยู่ที่ประเทศโคลอมเบียและชายแดน เพราะประธานาธิบดีมาดูโรได้สั่งให้ทหารปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่ประเทศทุกทิศ

ประเทศต่างๆ พยายามให้ความช่วยเหลือ แต่ยังไม่สามารถผ่านด่านเข้าไปได้ สหรัฐได้ให้การรับรองนายฮวน ไกวโด (Juan Guaido) หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านในสภาเป็นประธานาธิบดีชั่วคราว แต่ยังไม่อาจจะทำอะไรได้มากนัก ตราบเท่าที่กองทัพยังปฏิบัติตามคำสั่งของประธานาธิบดีมาดูโรอยู่เช่นปัจจุบัน แต่สถานการณ์ดูจะเริ่มสุกงอมแล้ว



อย่างไรก็ดี รัสเซียยังให้การสนับสนุนมาตุโรอยู่ รวมทั้งส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้ด้วย แม้สถานะทางเศรษฐกิจของรัสเซียเองก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าดีนัก

ปัญหาใหญ่ของเวเนซุเอลาได้แก่สถานการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่ำมาก ด้วยอัตราเงินเฟ้อสูงถึงล้านเปอร์เซ็นต์ และเป็นเช่นนี้มากกว่า 3 ปีแล้ว เงินตราจึงไม่มีค่าแต่อย่างใด

ต่างประเทศพยายามให้ความช่วยเหลือ แต่ก็ช่วยไม่ได้มากนัก เพราะเวเนซุเอลาให้กองกำลังรักษาความปลอดภัยสกัดกั้น ประชาชนส่วนใหญ่ได้หาทางออกไปทางประเทศโคลอมเบีย ซึ่งความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกา ได้ไปกองกันอยู่ เพราะจอมเผด็จการสั่งปิดพรมแดน ทั้งทางด้านโคลอมเบียและบราซิล ล่าสุดเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้น รถบรรทุกสองคันถูกไฟไหม้ และรัฐบาลมาตุโรได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับโคลอมเบีย ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ อันเป็นวันที่รองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์จากสหรัฐฯจะไปหารือกับประธานาธิบดีที่กรุงโบโกต้า

วิกฤตการณ์ในเวเนซุเอลาคงจะไม่เลวร้ายเช่นขณะนี้ หากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยกเลิกแนวทางของประธานาธิบดีโอบามาที่ฟื้นฟูสัมพันธภาพทางการทูตและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคิวบา หลังจากทีนโยบายไม่เป็นมิตรที่ยืดถือมาถึง 50 ปีไม่ได้นำความสร้างสรรค์แม้แต่่น้อยมาให้แต่ละประเทศ

อันที่จริง ไทยกับเวเนซุเอลามีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน โดยสถานเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลา ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้ขอรับรองให้ข้าพเจ้าไปร่วมการประชุมกลุ่มไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใดหรือ NAM ที่กรุงเตหะราน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวเนซุเอลาได้ขอพบกับข้าพเจ้าเพื่อหารือถึงการที่จะมาตั้งสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย แม้การสนทนาจะไม่บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ผู้แทนบริษัทสำรวจและขุดเจาะน้ำมันของไทยซึ่งอยู่ที่อิหร่านขณะนั้น ก็ได้ขอรับรองให้ข้าพเจ้ารักษาความสัมพันธ์ไว้ เพราะสนใจที่จะไปขุดเจาะในเวเนซุเอลา

แม้จะทราบดีว่า แหล่งน้ำมันของที่นี่อยู่ลึกมากและจะต้องคัดกรองอย่างค่อนข้างยุ่งยาก ไม่น้อยกว่าจะต้องแข่งขันกับจีน ซึ่งสนใจในแหล่งเดียวกันด้วย

การเดินทางทางการทูตของซาอุดี อาระเบียตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นบทเรียนที่น่าศึกษาและวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะตัวนำของการดำเนินการได้แก่เจ้าชาย โมฮัมเหม็ด บิน ซาลมานหรือ MBS อันเป็นชื่อที่ทราบกันดีในวงการระหว่างประเทศว่าเป็นผู้บงการให้มีการสังหารนาย Jamal Khashoggi ชาวซาอุดี ที่ไปเป็นคอลัมน์นิสต์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์ ที่สถานกงสุลใหญ่ซาอุดี อาระเบีย ณ นครอิสตันบูลของตุรกี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 (2018) และเป็นผู้ที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาหลบเลี่ยงจากการกล่าวโทษในทางที่น่าสลดใจ แม้จะทราบเหตุร้ายที่เกิดขึ้นแทบจะตลอด โดยอ้างเหตุผลว่าไม่ต้องการสูญเสียรายได้จากการจำหน่ายอาวุธทันสมัยให้ซาอุดี อาระเบีย

เครื่องมือหลักของเจ้าชายซาลมานซึ่งสามารถปิดปากและหยุดยั้งการแทรกแซงของต่างประเทศได้แก่ “อำนาจเงิน” ซึ่งเจ้าชายซาลมานสามารถพิสูจน์มาแล้วจากประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งไม่เพียงยอมรับฟังข้อเท็จจริงของรายงานการสังหารโหดของนายจามาล คาช็อดกี แม้หลักฐานของสำนักข่าวกรองกลาง (CIA) จะมีอยู่พร้อม แต่ได้สั่งการให้นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปพบกับเจ้าชายซาลมาน ที่กรุงริยาด ถึง 4 ครั้ง โดยไม่ปรากฏชัดว่าเพื่ออะไร หากมิใช่การช่วยหาทางกลบเกลื่อนเหตุที่เกิดขึ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงไม่น่าแปลกใจที่เจ้าชายซาลมานได้เดินทางไปร่วมการประชุมกลุ่ม 20 ที่กรุงบัวโนส แอเรส ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อเดือนมกราคมที่เพิ่งผ่านมา และวางตนคล้ายกับไม่มีเหตุเกี่ยวกับเขาเกิดขึ้นแต่อย่างใด

ในขณะที่ความสนใจของชาวโลกเริ่มคลายความสำคัญจากการเสียชีวิตของนายจามาล คาช็อดกี เจ้าชายซาลมานได้เริ่มนโยบายทำนอง Look East ด้วยการไปเยือนปากีสถาน อินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสามแห่ง ซาอุดี อาระเบียได้ลงนามใน

ในความตกลงที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ เป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ซาอุดี อาระเบียได้ใช้ “อำนาจเงิน” เพื่อผลทางการทูตอย่างเต็มที่ เพราะทั้งหมดเป็นเส้นทางภูมิรัฐศาสตร์ในแง่ของซาอุดี อาระเบีย ตัวเงินที่ได้ผูกพันไปอาจจะดูมากสำหรับประเทศกำลังพัฒนา แต่ซาอุดี อาระเบียมีกำลังทางการเงินมากกว่ามาตรฐานของประเทศกำลังพัฒนาไม่น้อย แม้จะยังมีได้ถอนตัวจากกลุ่ม 77 ในกรอบของสหประชาชาติก็ตาม

ขอย้อนกล่าวในช่วงนี้ว่า เจ้าชายซาลมานเป็นหัวหน้าผู้บริหารของโครงการเปลี่ยนแปลงประเทศจากการพึ่งน้ำมันเป็นหลักเป็นประเทศผู้ผลิตหลากหลาย ตามวิสัยทัศน์ 2030 ซึ่งเจ้าชายซาลมานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ แต่ปัญหาต่อต้านยังมีอยู่มาก บางส่วนจากการแบ่งแยกทางศาสนา เพราะความขัดแย้งระหว่างอิสลามนิกายซุนนีกับอิสลามนิกายชียยังคงมีอยู่ และเป็นเหตุปัจจัยในการวางนโยบายหลายด้าน รวมทั้งด้านนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เรื่องนี้อาจจะพอเห็นได้จากบทวิเคราะห์ของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ไปเยือนซาอุดี อาระเบีย อันเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับแต่เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งในระยะนั้น “อำนาจเงิน” เริ่มมีอิทธิพลต่อนายโดนัลด์ ทรัมป์แล้ว เพราะเจ้าชายซาลมานได้ไปหารือที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับการเดินทางและการจัดประชุมเพื่อรวมกำลังต่อต้านการก่อการร้ายที่กรุงริยาด โดยเจ้าชายซาลมานคงมีส่วนอย่างสำคัญในการให้เชิญประเทศอิสลามเฉพาะที่เป็นนิกายซุนนีเท่านั้น โดยกีดกันมิให้ฝ่ายนิกายชียไปร่วมด้วย แม้ในขณะนั้นอิรักซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นชียและกำลังร่วมปราบปรามไอซิสอยู่อย่างเต็มที่ ที่ทำเช่นนั้นได้เพราะ “อำนาจเงิน” ของซาอุดี อาระเบีย ที่ทรัมป์ขายอาวุธทันสมัยให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบิน F-35 ที่นาย Jared Kushner บุตรเขยของนายทรัมป์อวดอ้างว่า เขาได้เจรจากับบริษัทผู้ผลิตให้ลดราคาได้เป็นพิเศษ

“อำนาจเงิน” ของซาอุดี อาระเบียมีมากเพียงใด พอจะเห็นได้จากอีกกรณีหนึ่ง เมื่อซาอุดี อาระเบียประกาศความเป็นศัตรูกับกาตาร์ พร้อมกับประเทศอ่าว โดยยื่นคำขาดให้กาตาร์ทำตามในสิ่งอันเป็นการยากที่จะทำได้ ผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศลงความเห็น

ว่าซาอูติ กล้าทำเช่นนั้นเพราะได้รับแรงกระตุ้นจากการที่นายทรัมป์ไปเยือนและขายอาวุธ ให้เป็นมูลค่ามากมาย ไม่แต่เท่านั้นนายทรัมป์ยังส่งเสริมค่อด้วยการสั่งให้นาย Rex Tillerson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นไปเจรจากับกาตาร์เพื่อให้ ยอมตาม โดยจงใจมองข้าม “ความจริง” ที่กาตาร์เป็นฐานบินสหรัฐใหญ่ที่สุดในประเทศ แถบนั้น พร้อมด้วยนักบินและกองกำลังสนับสนุนกว่า 11,000 คน ที่ตั้งมั่นอยู่ที่นั่นมาแล้ว หลายปี

สิ่งที่ซาอูติ อาระเบียเรียกร้องให้สหรัฐทำได้แก่การบังคับให้กาตาร์เลิกการให้เงิน สนับสนุนขบวนการก่อการร้ายทั้งหมด โดยไม่มีหลักฐานว่ากลุ่มใด และนายทรัมป์ทราบ หรือเปล่าว่าในจำนวนผู้ก่อการร้าย 25 คนที่นำเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่พุ่งเข้าชน อาคารสำคัญในนครนิวยอร์กและที่อื่นอันเรียกกันว่า 9/11 นั้น 19 คนเป็นชาวซาอูติ อาระเบีย ไม่แต่เท่านั้น เมื่อนายทรัมป์หาเสียงเลือกตั้ง ได้กล่าวเท็จว่า วันที่เกิดเหตุ 9/11 นั้น ผู้ นับถืออิสลามจำนวนมากได้ชุมนุมให้ร้องแสดงความดีใจทางฝั่งมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ อันเป็น เรื่องที่เขาแสดงนิสัยกล่าวเรื่องไม่จริง ทั้ง ๆ ที่ผู้ช่วยหาเสียงของเขาที่เป็นผู้ว่าราชการมล รัฐนิวเจอร์ซีย์ ก็ยืนยันต่อมาว่าเป็นเรื่องไม่จริง

โดยที่วันนี้เป็นวันก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และข่าวสำคัญหลายประการยังไม่จบ สิ้น จึงขอกล่าวถึงเฉพาะหัวข้อ เมื่อเรื่องต่าง ๆ อยู่ในขั้นที่สามารถรายงานได้ ก็จะได้ นำเสนอในเดือนมีนาคม

1. การประชุมระดับสุดยอดครั้งที่ 2 ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐกับ ประธานาธิบดี จอง อุน แห่งเกาหลีเหนือ ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นาย คิมและคณะเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเปียงยางไปถึงกรุงฮานอยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เดินทางโดยเครื่องบินประจำตำแหน่งไปถึงกรุง ฮานอย เมื่อคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้นำทั้งสองมีกำหนดจะพบกันในระหว่างงานเลี้ยง อาหารค่ำในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ วันนี้ ส่วนการเจรจาจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ พรุ่งนี้ ไม่มีฝ่ายใดแถลงความคาดหวังผลของการเจรจาในขั้นนี้ เมื่อพบกันที่

สิงคโปร์ ไม่บังเกิดผลประการใด แม้นายทรัมป์จะโอ้อวดว่าได้ผลดีอย่างมาก อันไม่เป็นความจริง สิ่งที่ได้ไปคือหีบบรรจุศพทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเกาหลี

2. เรื่อง BREXIT ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป ยังยืดเยื้อต่อมา แม้สหราชอาณาจักรมีกำหนดที่จะออกจากสมาชิกภาพในวันที่ 29 มีนาคม ที่จะถึงนี้ แต่ไม่แน่ว่าจะสามารถบรรลุความตกลงในการออกหรือไม่ กำหนดการในขั้นนี้ ได้แก่การลงมติในร่างใดก็ตามที่เธริสซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรี จะนำเสนอต่อสภาสามัญในวันที่ 12 มีนาคม ศกนี้ ผลกระทบในทางลบจะมีต่อทั้ง UK และ EU หากเป็น NO Deal BREXIT ล่าสุด นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมระหว่าง EU กับสันนิบาตอาหรับที่ ซาม เอล ชีค ในอียิปต์ และเมย์จะเดินทางไปพบกับสหภาพยุโรปอีกรอบหนึ่ง

3. ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในจิวเรีย ซึ่งต้องเลื่อนไปหนึ่งสัปดาห์ ปรากฏว่าประธานาธิบดีบู ฮา ริ ได้รับชัยชนะเป็นสมัยที่ 2 เหนือนายอายุ บักกา ด้วยคะแนนไม่มากนัก

4. นาย Michael Cohen อดีตทนายความส่วนตัวของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เริ่มให้การต่อกรรมการของสภาผู้แทนราษฎร และจะให้การอีกสองคณะต่อไป ในวันแรก นาย Cohen ให้การว่า นายทรัมป์เป็น Racist มีพฤติกรรมฉ้อฉล และทราบตีถึงความผิดทางอาญาของนายทรัมป์ แต่โดยที่นายทรัมป์ไปอยู่ที่กรุงฮานอย ซารา ฮัคกาบี แซนเดอร์ โฆษกทำเนียบขาวได้โต้แย้งว่า คำพูดของนาย Cohen เชื่อไม่ได้ เพราะเป็นความเท็จเช่นเคย

## ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ

เดือนมีนาคม 2562

ชื่อและตำแหน่ง นายมนัสพาสน์ ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต  
ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์  
และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกรมสารนิเทศ

ความล้มเหลวของการประชุมระดับสุดยอดครั้งที่ 2 ระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กับนายคิม จอง อุน (มีคนที่ทราบภาษาเกาหลีบอกว่า น่าจะออกเสียงว่า อึน แต่ชาวตะวันตกไม่อาจจะออกเสียงเช่นนั้นได้ง่าย จึงขอใช้ว่า อุน ต่อไปแม้จะมีชื่อชาวตะวันตกก็ตาม) ผู้นำอำนาจเผด็จการคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือ มีใช้กรณีผิดพลาด เพราะในสาระสำคัญแล้ว การประชุมสุดยอดของผู้นำอำนาจนิยมทั้งสองมิได้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จ หากจะเทียบกับการประชุมอื่นๆ ในอดีต

การประชุมระหว่างคู่เจรจาที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกันมาก่อนย่อมควรดำเนินไปจากระดับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาความสลับซับซ้อนของปัญหาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีมาเป็นอย่างดี ทำนองเดียวกับการจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งไม่อาจจะสำเร็จผลได้ตามความต้องการ หากขาดคนนำทางหรือ Sherpa ตามภาษาเนปาล

ตัวอย่างที่ขอนำมากล่าวเป็นเชิงเปรียบเทียบได้แก่การประชุมระดับสุดยอดทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีบ่อยครั้งในช่วงที่ข้าพเจ้าดูแลงานด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจและตอนทีไป

ประจำการอยู่ในประเทศแคนาดา ผู้เชี่ยวชาญระดับก่อนหน้าระดับสูงสุดได้แก่ Sylvia Ostry ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งทำหน้าที่ Sherpa ให้แก่นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เอกอัครราชทูต Ostry ได้รับมอบหมายให้คุมงานคณะเตรียมการประชุมและได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการเป็นขั้น ๆ มาตลอด

ความล้มเหลวของการประชุมระดับสุดยอดครั้งที่ 2 ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กับผู้นำเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอย เกิดขึ้นเพราะเมื่อนายทรัมป์ได้สอบถามคิม จอง อุนถึงกรณีที่นายวาร์มเบีย นักศึกษาอเมริกันที่ถูกเกาหลีเหนือจับ จำคุกไว้และคงจะทราบมาด้วย เมื่อส่งตัวคืนให้ฝ่ายสหรัฐ อาการของนายวาร์มเบียทรุดหนักมาก ต้องนอนบนเปลหาม และถึงแก่ความตายในอีกไม่กี่วันหลังจากเดินทางกลับถึงดินแดนสหรัฐ เมื่อประธานคิมตอบว่า เขาไม่ทราบ ทั้ง ๆ ที่ตามระบอบของคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือ ไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะไม่ทราบ นายทรัมป์จึงตัดสินใจยกเลิกการประชุม รายงานข่าวระหว่างประเทศแจ้งว่านายทรัมป์สั่งจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งจัดตั้งไว้เสร็จแล้ว และออกเดินทางกลับสหรัฐทันที โดยไม่มีข้อตกลงที่จะพบกันอีกหรือไม่และเมื่อใด สำหรับประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ออกจากคาบสมุทรเกาหลี นั้น ไม่มีผลคืบหน้าแม้แต่น้อย ซึ่งไม่ต่างจากการประชุมครั้งที่ 1 ที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2018 ที่นายทรัมป์นำไปอวดอ้างกับฐานเสียงของตนในอเมริกาว่า ปลดภัยแล้ว อันเป็นความเท็จ

เพียงไม่กี่วันหลังจากความล้มเหลวของการประชุมระดับสุดยอดที่กรุงฮานอย ภาพถ่ายจากดาวเทียมของสหรัฐแสดงชัดว่า เกาหลีเหนือกำลังเตรียมการที่จะทดสอบขีปนาวุธวิถีไกล และตั้งแต่นั้น ความตึงเครียดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เพิ่มขึ้นอีก จนเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ศกนี้ รัฐบาลเกาหลีเหนือก็ได้สั่งให้ถอนเจ้าหน้าที่ประจำ Liaison Office กับเกาหลีใต้ที่เคซอน ออกไปหมด ทั้ง ๆ ที่เกาหลีใต้ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับฝ่ายเหนือแต่ประการใด ส่วนการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐก็ได้ลดขอบเขตลงอย่างมาก และจะเพราะเหตุ

โต ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ทวีตข้อความให้คว่ำบาตรเกาหลีเหนือลอยๆ สร้างความงุนงงให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ แต่ไม่มีการดำเนินการตามคำสั่งนั้นจนถึงวันนี้ ที่ 23 มีนาคม ในความเห็นของข้าพเจ้า อาจเป็นไปได้ที่นายทรัมป์มีจิตใจที่ไม่ปกติ เพราะมีข่าวว่า ที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller III จัดทำรายงานการสืบสวนคดีนายทรัมป์กับรัสเซียเสร็จแล้ว อันจะนำเสนอรายงานต่อไปเมื่อได้รับรายงานมากขึ้น ขณะนี้ ฝ่ายต่างๆ ที่กรุงวอชิงตันได้เริ่มหารือในแง่ต่างๆ กันทั่วไป บางฝ่ายว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐมี Guideline อยู่ว่าจะไม่ออกหมายเพื่อดำเนินคดี (Indict) กับประธานาธิบดีที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งข้าพเจ้าคิดต่างว่า Guideline มีใช้กฎหมาย หากสิ่งที่ประธานาธิบดีได้ทำไปจะนำมาซึ่งภัยอันตรายต่อประเทศและประชาชน ผู้รักษากฎหมายก็ควรจะดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ตัวอย่างที่ขอนำมากล่าวถึงได้แก่การสอบปากคำนาย Jeff Sessions โดยกรรมการยุติธรรมของสภาก่อนที่จะให้ความเห็นชอบในการเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (Attorney General) คำถามได้แก่กรณีที่ประธานาธิบดีกระทำ sexual assault กับหญิงในประเทศ นาย Sessions ตอบชัดเจนว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญา ในฐานะผู้รักษากฎหมายสูงสุดหรือ The nation's 'top cop' เขาต้องดำเนินคดีกับประธานาธิบดี แต่เมื่อนาย Sessions เข้าไปรับตำแหน่ง ก็ไม่ปรากฏว่าเขาได้ดำเนินการกับประธานาธิบดีทรัมป์ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ประธานาธิบดีจะมีพฤติกรรมล่วงละเมิดน่านับการ

การที่นางแนนซี เพโลสซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายเสียงข้างมากแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการเริ่มต้นกระบวนการถอดถอน (Impeachment) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในขั้นนี้ เป็นกรณีอันควรแก่การศึกษาว่าเพราะเหตุใด หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านในสภาสหรัฐ จึงไม่ดำเนินการในช่วงที่มีจำนวนสมาชิกในสภาล่างมากพอ

คำตอบของข้าพเจ้าในขั้นนี้ก็คือ กระบวนการถอดถอนผู้นำของประเทศออกจากตำแหน่ง มีใช้เป็นเพียงขั้นตอนตามข้อกำหนดเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการเมือง พรรคเดโมแครตอาจจะมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) แต่



มิใช่เสียงข้างมากในวุฒิสภา (Senate) ซึ่งพรรครีพับลิกัน ยังครองเสียงข้างมากอยู่ แม้จะมีวุฒิสมาชิกหลายคนไม่สนับสนุนประธานาธิบดีก็ตาม

เมื่อสภาวะเป็นเช่นนี้ แนนซี เปโลสซี ซึ่งผ่านชีวิตการเมืองมานานพอ จึงไม่เห็นดวงที่จะรุ่งริบ แม้จะเห็นว่าประเทศแตกแยกอย่างมากเพราะการนำของนายทรัมป์ และพอจะคาดเดาได้ว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีได้เพียงสมัยเดียว

ตามรายงานข่าวที่ได้ทราบมาในวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม สมาชิกสภาบางส่วนได้เริ่มเคลื่อนไหวที่จะยกร่างญัตติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แต่โดยที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยตั้งที่กล่าวแล้วข้างต้น จึงคงจะไม่อาจคืบหน้าไปได้ง่ายๆ เพราะถึงอย่างไร สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐก็เป็นด่านแรกของการถอดถอนหรือ Impeachment อยู่ดี

นักการเมืองเป็นจำนวนไม่น้อย ทราบดีว่านายทรัมป์ได้กระทำความผิดทางอาญามาก่อนหน้าที่จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี ค.ศ. 2016 โดยเชื่อกันว่านาย Robert Mueller III ที่ปรึกษาพิเศษและคณะลูกขุนสหรัฐในคดีความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้หาเสียงของนายทรัมป์ คนใกล้ชิดมานานปีของนายทรัมป์ ตัวนายทรัมป์เองและครอบครัวกับรัสเซียและนายวลาดีเมียร์ ปูติน ได้รวบรวมหลักฐานไว้เพียงพอและศาลแขวงนครนิวยอร์กใต้ (Southern District of New York) ยังมีหลักฐานในข้อหาต่างๆ โดยได้ดำเนินคดีไปแล้ว พิพากษาจำคุกบางคนและยังจะดำเนินคดีอีก ดังเช่นนาย Michael Cohen ทนายความส่วนตัวของนายทรัมป์มานานปี ขณะนี้ถูกจำคุกเป็นเวลา 3 ปี โดยในสัปดาห์ที่แล้วกรรมาธิการตรวจสอบพฤติกรรม (Oversight Committee) กรรมาธิการยุติธรรมและกรรมาธิการข่าวกรอง ของสภาซึ่งทั้งหมดนี้มีสมาชิกพรรคเดโมแครตเป็นประธาน ได้เบิกตัวไปสอบปากคำ ทำให้ได้หลักฐานปรักปรำนายทรัมป์หนักขึ้นอีก แต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในกรอบของข้อหาที่ได้มอบให้ที่ปรึกษาพิเศษ Mueller และคณะลูกขุนสหรัฐไปสืบสวน

สำหรับนาย Paul Manafort อดีตหัวหน้าคณะผู้หาเสียงของนายทรัมป์ ซึ่ง ที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller เสนอแนะให้จำคุก 24.5 ปี นั้นผู้พิพากษาศาลที่มลรัฐเวอร์จิเนีย มิได้ถือตาม โดยสั่งจำคุก 47 เดือน โดยหักเวลาที่จำคุกไปแล้ว 9 เดือนออกและต่อมาในสัปดาห์นี้ ศาลสหรัฐ (Federal Court) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้พิพากษาจำคุกอีก 43 เดือน รวมเป็นเวลาทั้งหมดในชั้นนี้ 7.5 ปี ตัวนายมานะฟอร์ดเองไปขึ้นศาลโดยนั่งรถเข็น อันเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี้ เพราะมีอายุเพียงย่างจะ 70 ปี และเคยเดินได้ตามปกติ

เมืองโครสเชิร์ชบนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่สงบและน่าอยู่ ข้าพเจ้าและคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมีโอกาสได้ไปที่นั่นเพื่อร่วมการเจรจากับนายสกอาน รองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในปัญหาการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นได้แก่นายนิธย์ พิบูลสงคราม

ที่กล่าวถึงเมืองนี้มีไข้ในบริบทของปราสาทพระวิหาร แต่เพราะเกิดการก่อการร้ายขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม โดยคนร้ายซึ่งมาจากออสเตรเลียระดมยิงผู้ไปทำระมาดที่มัสยิดสองแห่งกลางเมืองโครสเชิร์ช เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 49 คนและบาดเจ็บอีกนับสิบ เป็นเหตุที่ดังไปทั่วโลก หลังจากที่มีการก่อการร้ายสากลได้สงบเงียบมาพักใหญ่ รายงานต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคมแจ้งว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงแก่ชีวิตแล้ว 1 คน รวมเป็น 50 คน อีก 50 คนยังรับการรักษาพยาบาลอยู่ สำหรับศพผู้เสียชีวิตซึ่งตามธรรมเนียมของศาสนาอิสลาม จะต้องฝังภายใน 24 ชั่วโมง นั้น โดยเหตุมีไข้ปกติที่เกิดขึ้น ทางการนิวซีแลนด์จึงจะส่งให้ครอบครัวในโอกาสแรก เพราะเป็นไม่ได้ที่จะส่งให้ไปทำพิธีก่อนหน้า

นายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุก่อการร้ายในนิวซีแลนด์ อันเป็นประเทศที่ค่อนข้างสงบสันติ และประชาชนก็เป็นผู้ที่ในภาษาอังกฤษใช้ว่า Tolerant เหตุรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในเมืองโครสเชิร์ชได้แก่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 2 ครั้ง ทำความ

เสียหายให้แก่ตัวเมืองมาก รวมทั้งโรงแรมที่พักของข้าพเจ้าและคณะผู้แทนไทย ซึ่งได้รับรายงานว่าเสียหายอย่างหนัก

นักวิเคราะห์เหตุการณ์ระหว่างประเทศตั้งข้อสังเกตในชั้นนี้ว่า ผู้ก่อเหตุจะเป็นพวกนิยมฝ่ายขวาจัดและส่งเสริมความเกลียดชัง ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น วาทกรรมที่ใช้อันกล่าวถึงการต่อต้านผู้อพยพที่กำลังบุกรุกเข้ามาว่าเป็น Invasion นั้นเป็นศัพท์ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ใช้อยู่บ่อยครั้ง อันเป็นกระแสในโลกตะวันตกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งนายทรัมป์ไม่เห็นด้วยว่าเป็นกระแสที่กำลังเพิ่มมากขึ้น

ตามรายงานที่มีต่อมา คนร้ายที่ตำรวจนิวซีแลนด์จับตัวไว้ได้และตั้งข้อหาว่าได้ก่อการฆาตกรรม นั้น ได้เดินทางไปเยือนประเทศตุรกีและประเทศในบอลข่าน ซึ่งมีคนตีความว่า คงจะไปศึกษาความเป็นมาของจักรวรรดิออตโตมันอันเคยเป็นอาณาจักรมอสลิมขนาดมหาศาลและสงครามครูเสดส์ก่อนหน้านั้น

ที่มีแนวคิดเช่นนี้ เพราะคนร้ายได้จัดทำ Manifesto ยาว 87 หน้าแสดงความรุนแรงตามแนวของฝ่ายขวาจัด และความตั้งใจที่จะปราบปรามผู้เชื่อถือศาสนาอิสลาม โดยได้ส่งเอกสารดังกล่าวชุดหนึ่งไปยังนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในเวลาใกล้เคียงกับการโจมตีมัสยิดทั้งสอง Clarissa Ward นักข่าวระหว่างประเทศอาวุโสของ CNN ซึ่งเพิ่งนำเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของพวกต่อต้านคนเชื้อสายยิว (Anti Semitic) ในยุโรป ได้ศึกษา Manifesto ของผู้ก่อการร้ายทั้ง 87 หน้าโดยละเอียดแล้ว ลงความเห็นว่าการกระทำที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของกระแสนิยมฝ่ายขวาจัดและการต่อต้านมอสลิม (Islamophobia) ในการวิเคราะห์ของเธอ คนร้ายดูมีความประสงค์จะยั่วให้มีการตอบโต้อย่างรุนแรง และดูจะมุ่งให้เกิดการปะทะกันระหว่างอารยธรรมหรือ Clash of civilisations

นางจาซินดา อาร์เดิร์น (Jacinda Ardern) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ได้นำเรื่องนี้หารือกับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม เพื่อพิจารณาแก้ไขกฎหมายควบคุม

อาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและได้เสนอให้รัฐสภา  
ดำเนินการตรากฎหมายอย่างรีบด่วนต่อไป โดยจุดประสงค์สำคัญได้แก่การห้ามมิให้ใช้  
Assault rifle อย่างเด็ดขาด ในขณะเดียวกัน นางอาร์เดิร์นได้กล่าวว่า จะไม่มีการเปิดเผย  
ชื่อของคนร้ายในชั้นนี้ เพราะไม่ต้องการให้ชื่อเขาเป็นที่ทราบกัน กับมีข่าวด้วยว่า ฝ่าย  
ความมั่นคงของออสเตรเลียได้เข้าค้นที่พักรของผู้ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุก่อการ  
ร้ายในนิวซีแลนด์เมื่อวันศุกร์

ตามรายงานข่าวระหว่างประเทศ คนร้ายที่ก่อเหตุที่มัสยิด 2 แห่งในเมืองโครสเชิร์ช  
มีอาวุธปืนมากมาย คือปืนกลกึ่งอัตโนมัติ 2 กระบอกซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนให้ยิงได้จน  
หมดกระสุน ปืนพก 2 กระบอกและยังมีระเบิดทำเอง IED (Improvised Explosive Device)  
อีก 2 ชุด ซึ่งยังไม่ได้รับการจุดระเบิด อาวุธปืนเหล่านี้สั่งซื้อมาทาง Online เพราะกฎหมาย  
ภายในออสเตรเลียไม่อนุญาตให้จำหน่ายอาวุธปืนโดยเสรี หลังจากเกิดเหตุระดมยิงหมู่  
ใน Tasmania เมื่อเกือบ 20 ปีมาแล้ว และรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรี John Howard ได้บัญญัติ  
กฎหมาย ซึ่งปรากฏว่าสามารถควบคุมภัยจากอาวุธปืนได้ดีที่สุดในโลก ต่างจาก  
สหรัฐอเมริกาที่ National Rifle Association-NRA มีอิทธิพลที่ทรงอำนาจในการล็อบบี้ใหญ่  
ยิ่ง แม้นายโดนัลด์ ทรัมป์เองก็เป็นสมาชิกอยู่จนบัดนี้ ความพยายามที่จะควบคุมการซื้อ  
อาวุธทุกชนิดจากร้านจำหน่ายปลีกจึงไม่สามารถทำได้จนบัดนี้ รายงานจากนิวซีแลนด์ใน  
วันที่ 21 มีนาคม ศกนี้ แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีอาร์เดิร์นมั่นใจว่า กฎหมายควบคุมอาวุธปืน  
ในประเทศคงจะเริ่มใช้บังคับได้ใน 3 สัปดาห์นับจากวันนี้

เมื่อผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดี ทรัมป์ ในประเด็นขจัดและ White Supremacist  
คำตอบก็คือไม่น่าจะใช่ เพียงแต่มีคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่เพี้ยนไป เขาเองไม่เห็นด้วยกับ  
กลุ่มชนที่คิดว่ากระแสนี้กำลังเพิ่มมากขึ้น ตามรายงานในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม นาย  
โดนัลด์ ทรัมป์ได้ทวีตกว่า 20 ครั้งในช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยอารมณ์ที่ทราบกันว่า  
เกรี้ยวกราด (Enraged) โจมตีแม้กระทั่งวุฒิสมาชิกจอห์น แม็คเคน ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ  
ฤดูร้อนที่ผ่านมา เพราะเขาเห็นว่ามีส่วนในการให้มีการสืบสวนกรณีความสัมพันธ์กับ

รัสเซีย กล่าวหาพวกอิสลามซึ่งนายทรัมป์เชื่อว่าเกลียดเขา การตัดสินใจของบริษัท  
รถยนต์ General Motors-GM ที่ตัดจำนวนการผลิตและปิดโรงงานบางแห่ง แต่มิได้กล่าวถึง  
แม้แต่บ่อยเกี่ยวกับเหตุก่อการร้ายที่นิวยอร์ก

นาย George Conway สามีของนางเคลเลียน คอนเวย์ ที่ปรึกษาอาวุโสของนาย  
ทรัมป์ ให้ความเห็นว่านายทรัมป์คงจะมีปัญหาทางสมองหนักขึ้น เป็นประเด็นที่น่าหนักใจ  
สำหรับผู้เป็นประธานาธิบดีของประเทศ มิใช่เป็นครั้งแรกที่นายคอนเวย์วิจารณ์  
ประธานาธิบดี แต่ครั้งนี้ดูจะหนักที่สุด เพราะได้รับการรายงานโดยสำนักข่าวทั่วไปหมด  
ต่อมาในวันที่ 27 มีนาคม หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สรุปข้อยุติสำคัญ  
จากรายงานของที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller จนเหลือเพียง 4 หน้า โดยคัดถ้อยคำของ  
Mueller ในประเด็นขัดขวางกระบวนการยุติธรรมว่า หลักฐานมีไม่เพียงพอ แต่ไม่อาจถือ  
ว่าเป็นการ Exonerate ประธานาธิบดีทรัมป์แต่อย่างใด ซึ่งนายทรัมป์ระบุว่า เป็นการ  
ถือว่า เท่ากับ “complete exoneration” เขาในประเด็น Obstruction of justice นั้น พรรคเด  
โมแครตทั้งหมดถือว่า มิใช่เป็นการลบล้างความผิดเลย นาย George Conway ได้แสดง  
จุดยืนว่า “Trump is guilty of being unfit for office” อันเป็นแนวทางเดียวกับของอดีต  
เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมที่ถูกนายทรัมป์ขับออกจากตำแหน่งซึ่งต้องการจะใช้ข้อบทที่  
25 ของรัฐธรรมนูญอันว่าด้วยความไม่เหมาะสมที่จะให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไป

นาย Ben Wederman ผู้สื่อข่าวภาคสนามอาวุโสของ CNN รายงานจากซีเรียในวัน  
เสาร์ที่ 23 มีนาคม ศกนี้ ว่า ตามคำแถลงขั้นต้นของ Syrian Democratic Forces อัน  
ประกอบด้วยทหารซีเรีย ชาวเคิร์ด ชนเผ่า โดยมีหน่วยรบพิเศษจากสหรัฐเป็นที่ปรึกษา  
และกำลังหนุนสามารถปราบปราม “ داعช ” ได้จนหมดพื้นที่ในซีเรียแล้ว หลังจากที่รบกัน  
มา 5 ปี หากมีกำลังของฝ่ายก่อการร้ายซึ่งเริ่มต้นมาจาก อัลไคด้าในอิรัก หลงเหลืออยู่ก็  
ไม่มีแผ่นดินของตนอีกแล้ว

ผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้กระจัดกระจายไปในที่ต่าง ๆ เช่นอิรัก ไชนายในอิยิปต์  
อัฟกานิสถาน ลิเบีย ฟิลิปปินส์ โดยเป็นไปได้ที่จะใช้วิถี Lone wolf ต่อไป ส่วนอัล ไคด้า

นั่นกำลังรวบรวมกำลังอยู่ โดยมีรายงานว่า Hamzah bin Laden ลูกชายของโศมาซึ่งมิได้ ถูกสังหารเมื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐได้บุกไปกำจัดในบ้านที่หลบซ่อนอยู่หลาย ปีที่อัฟกานิสถานตามบัญชาของประธานาธิบดีโอบามา กำลังจะเป็นผู้นำ ต่อไป ส่วนอัลไคด้าในคาบสมุทร อะเรเบียบนทางตะวันออกของเยเมน อัลไคด้าใน แอฟริกาเหนือและแอฟริกาตะวันตก กับกลุ่มอัลชาบาบในโซมาเลียซึ่งภักดีต่ออัลไคด้า ยังไม่ยอมรับอำนาจของไอซิส

ผู้สื่อข่าวหญิงจาก CNN อีกผู้หนึ่งวิเคราะห์สถานการณ์ว่า แม้อิซิสจะเสียดินแดน ไปเกือบหมด กลุ่มก่อการร้ายเพียงแต่ Down but not out สมาชิกอาจจะแยกย้ายกันไป ในที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามพื้นที่ในอิรักซึ่งไม่มีคนอยู่ โดยรอจังหวะอันควร ที่จะก่อ การร้ายขึ้นอีก เนื่องจากพวกนี้เป็น Non state actors จึงจะมีความเคลื่อนไหวในทิศทาง ต่าง ๆ ได้โดยง่าย ไม่แต่เท่านั้น จนบัดนี้ ก็ยังไม่มีใครทราบว่า Bakr Al Baghdadi หัวหน้า ไอซิสยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และถ้ามี ไปหลบซ่อนอยู่ ณ ที่ใด ส่วนพวกที่ขณะนี้ไปอยู่ในค่าย ผู้ลี้ภัยโดยไม่มีการคัดกรอง ก็อาจก่อปัญหาขึ้นมาต่อไปได้ ในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม หลังจากที่มีเสียงปืนในพื้นที่ ในซีเรีย Ben Wederman ได้รายงานว่า สถานการณ์ยังไม่สงบ ทีเดียว ฝ่ายพันธมิตรต่อต้านไอซิสอาจจะ “ชนะศึกแต่สงครามยังมีอยู่”

ในขณะเดียวกัน กลุ่มก่อการร้ายได้ก่อเหตุในประเทศมาลีในแอฟริกา ทำให้มี ผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 134 คน จนถึงเวลาที่รายงานนี้ ยังไม่อาจบ่งชี้ได้ว่าเป็น ผู้ก่อการร้ายกลุ่มใด

ในเอเชียใต้ การสงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถานได้เกิดขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกของการได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี ค.ศ, 1947 และ บ่อยครั้งในอาณาบริเวณแคชเมียร์ซึ่งอยู่บนภูเขาสูง แม้จะเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ได้มีการ แบ่งเขตที่เรียกกันว่า Line of Control แต่การแบ่งแยกประเทศตามแนวศาสนาระหว่าง ฮินดูกับอิสลามเช่นที่เกิดขึ้นย่อมมิใช่เป็นหลักประกันความสงบตามความต้องการได้ เสมอไป

การปะทะกันด้วยกำลังที่รุนแรงมากได้แก่สงครามระหว่างอินเดียนกับปากีสถานในปี ค.ศ. 1971 ขณะที่ปากีสถานแยกเป็นสองภาค อันได้แก่ปากีสถานตะวันตกกับปากีสถาน ตะวันออก โดยมีอินเดียอยู่ตรงกลาง ผลของสงครามนำไปสู่การเกิดขึ้นของบังกลาเทศ อันเป็นรัฐใหม่ ส่วนปากีสถานคงเหลือเฉพาะปากีสถานตะวันตก เช่นที่เป็นประเทศอิสระ ในปัจจุบัน

และแม้กระทั่งในยุคนั้น ความยุ่งยากก็ยังอุบัติขึ้นเป็นครั้งคราว สาเหตุสืบเนื่องมาจากความแตกต่างทางศาสนา ภาษาและความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ส่วนในบังกลาเทศเอง ความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในระหว่างกลุ่มการเมืองภายในประเทศ และความไม่ไว้วางใจกับอินเดีย การแย่งชิงอำนาจปกครองในบังกลาเทศ เป็นไปอย่างรุนแรง ถึงขั้นนองเลือด ดังจะเห็นได้ในการรัฐประหาร อันทำให้ชีค มูจิบูร์ ราห์มาน ซึ่งเป็นผู้นำของบังกลาเทศ ถูกสังหารล้มตายอยู่กลางถนน

ขอแทรกประสบการณ์ส่วนตัวในช่วงนี้ เพราะพันเอกวรวิทย์ กนิษฐเสน เอกอัครราชทูตไทยประจำบังกลาเทศ ซึ่งเคยรู้จักกันมาเมื่อท่านเป็นกงสุลใหญ่ ณ เมือง เชียงตุงในสหภาพพม่า ได้ทราบเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในกรุงทาก้าจากรายงานข่าวด่วนของ สถานีวิทยุเอเชียเสรี ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้อำนวยการอยู่ขณะนั้น ที่เป็นเช่นนั้นได้เนื่องจากการตั้งเสาอากาศในช่วงบ่ายและเย็น กับด้วยกำลังส่งหนึ่งพันกิโลวัตต์ ทำให้สามารถรับ ฟังได้ในบังกลาเทศ ท่านทูตเป็นผู้มาบอกแก่ข้าพเจ้าเอง ว่าหากมิได้ยินข่าวจากวิทยุ เอเชียเสรี ท่านคงไม่ทราบถึงเหตุร้ายที่เกิดขึ้น

แน่นอน พื้นฐานของการแยกประเทศตามศาสนาตั้งเช่นกรณีของอินเดียและปากีสถาน มิใช่เป็นหลักประกันสันติภาพระหว่างสองฝ่ายและความกระทบกระทั่งก็ได้เกิดขึ้น แม้จะมีผู้ไกลเกลี่ยมาช่วยในการเจรจา และต่างฝ่ายก็ได้เตรียมการรบกันมาตลอด จนถึงขั้นที่ต่างฝ่ายต่างมีอาวุธนิวเคลียร์ ด้วยความช่วยเหลือจากประเทศต่าง ๆ แต่ในการสู้รบระหว่างกัน แต่ละฝ่ายก็ได้ใช้อาวุธตามแบบ (Conventional weapons)

เหตุก่อการร้ายที่หนักมากโดยผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นชาวมุสลิมเมื่อปี ค.ศ. 2008 ที่นครมุมไบ โดยได้มีการบุกเข้าไปโจมตีและยึดโรงแรมมุมไบและสถานที่สำคัญหลายแห่ง มีผู้เสียชีวิต 180 คน เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญอย่างมาก จนมีการจัดทำเป็นภาพยนตร์ต่อมา ความคับแค้นที่เกิดขึ้นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการปะทะกันระหว่างอินเดียกับปากีสถานเมื่อเร็วๆ นี้ เริ่มจากรถบรรทุกกำลังทหารอินเดียถูกวางระเบิดทำให้ทหารอินเดียเสียชีวิต 40 คน อินเดียอ้างว่า ต้นเหตุมาจากหมู่บ้านผู้ก่อการร้ายปากีสถานซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่บุกเข้าโจมตีนครมุมไบ การรบกันครั้งนี้ได้ใช้เครื่องบินด้วย เครื่องบินรบของอินเดียถูกยิงตกหนึ่งเครื่อง นักบินถูกจับได้ แต่นายอิมราน ข่าน นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของปากีสถานแถลงต่อรัฐสภาว่า เพื่อแสดงออกถึงความปรารถนาดี จึงจะส่งตัวนักบินกลับให้อินเดีย เมื่อนักบินกลับถึงอินเดีย ประชาชนเป็นจำนวนมากได้จัดพิธีฉลอง

ในฐานะอดีตนักการทูต ข้าพเจ้าอดมิได้ที่จะรู้สึกเศร้าและเสียใจที่กระทรวงการต่างประเทศต้องสูญเสียนักการทูตฝีมือดีไปอีกคนหนึ่ง คือท่านเอกอัครราชทูตวิรัช พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา หากจะใช้คำว่า “เพื่อน” ก็ขอได้โปรดเข้าใจว่า “เพื่อนร่วมงาน” เพราะอายุต่างกันพอสมควร

ท่านทูตวิรัชไม่ได้พบกับข้าพเจ้ามานานแล้ว หลังจากที่ท่านได้ไปรับภาระหน้าที่ในการต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำที่นั่น

เมื่อข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการบริหารของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และได้จัดการสัมมนาด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จากองค์การ (United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD) ได้ขอให้ข้าพเจ้าเชิญ ดร. วิรัช พลาศรัย มาร่วมเป็นผู้บรรยายด้วย ข้าพเจ้าแปลกใจและชื่นชมในคำบรรยายในโอกาสไม่เป็นทางการเพราะมีเสียงหัวเราะและปรบมือจากท่านทั้งหลายที่รับฟังอยู่ การเล่าเรื่องกฎหมายและทำให้ผู้ฟังที่



ต่างก็มีความรู้สูงรู้สึกขำในเกร็ดต่างๆ ที่ ดร. วีรชัย นำมากล่าวมิใช่เรื่องง่าย แต่ ดร. วีรชัยก็สามารถสร้างประสบการณ์อันรื่นรมย์ภายใต้หัวข้อเรื่องอันซับซ้อนได้

ในกรณีปราสาทพระวิหารในช่วงหลัง นั้น ท่านทูตวีรชัยเป็นหัวหน้าทีมคนหนึ่ง โดยที่ท่านมีข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศร่วมทีมอีกหลายคน ความดีและคำชมเชยย่อมต้องให้แก่ทุกท่านด้วย แต่ข้าพเจ้าทราบดีว่า ท่านทูตวีรชัยมีส่วนอย่างสำคัญในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาร่วม ซึ่งทุกท่านก็มีส่วนเกื้อกูลในคดีมากเช่นกัน แต่ในเรื่องเช่นนี้ ความเป็นผู้นำที่ดีสำคัญ ท่านทูตวีรชัยได้ทำหน้าที่นั้นอย่างดี

น้อยคนตงจะทราบว่า สมัยหนึ่งท่านทูตวีรชัยได้ไปช่วยงานของคณะผู้แทนไทยประจำองค์การการค้าโลก บทบาทของท่านในการแก้ปัญหาปลาหูกระทิงของประเทศไทยและฟิลิปปินส์ ย่อมไม่เป็นที่ทราบกันนัก แต่ในที่สุด ประชาคมเศรษฐกิจแห่งยุโรปก็ยอมตามข้อเสนอในการเจรจาของไทยให้ลดอัตราภาษีศุลกากรลงได้ ตามข้อเรียกร้องของไทยและฟิลิปปินส์

ข้าพเจ้าทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีพอ เพราะลูกสาวคนหนึ่งได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามคำขอของสถาบันในออสเตรเลีย จนได้รับการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งแม้จะมีได้อ้างชื่อ ดร. วีรชัย พลาศรัย โดยตรง แต่เป็นที่ทราบกันในวงการภายในว่าผู้ร่วมในการเจรจาจนสำเร็จผลได้แก่ ดร. วีรชัย ซึ่งมีฐานะเป็นผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์ขององค์การการค้าโลกต่อมาอีกหลายปีด้วย

การติดตามข่าวที่สหราชอาณาจักรจะออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปซับซ้อนมากตามที่คาด เพราะเหตุจากความแตกแยกภายในพรรคอนุรักษนิยม (Conservative) อันเป็นพรรครัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีเทริสซ่า เมย์เป็นหัวหน้า และกลวิธีทางการเมืองภายในโดยพรรคแรงงาน ซึ่งมีนาย Jeremy Corbyn เป็นหัวหน้า แม้จะ

ประสบปัญหาภายในมาตลอด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกของพรรค 9 คนได้ลาออกไปตั้งเป็นกลุ่มอิสระ

กำหนดการที่สหราชอาณาจักรจะออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป ตามที่ได้แจ้งไว้อย่างเป็นทางการตามข้อบทที่ 50 ของสนธิสัญญาฉบับเดิมได้แก่ 29 มีนาคม ศกนี้ แต่จนถึงวันเสาร์ วันที่ 9 มีนาคม กำหนดการดังกล่าวยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ร่างข้อตกลงในการออก (Withdrawal Agreement) ที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเริชชา เมย์เจรจาไว้กับสหภาพยุโรป ยังไม่ได้รับมติเห็นชอบจากสภาสามัญ โดยจะได้รับการพิจารณาลงมติอีกครั้งหนึ่งในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม ศกนี้ แต่จนถึงวันนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรก็ยังมีได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างในทางอันจะเป็นที่ยอมรับของเสียงส่วนมากในสภาสามัญ เพราะถึงอย่างไร กรรมาธิการสหภาพยุโรปก็ไม่ยินยอมให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างเดิมอยู่ดี แม้นายกรัฐมนตรีเมย์จะได้บินไปพยายามเจรจากับผู้นำของยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์หลายต่อหลายรอบก็ตาม เพราะถือว่าข้อตกลงที่ได้เจรจาแล้วเป็นข้อตกลงเดียวที่มีอยู่ ปัญหาหนึ่งที่ยุ่งยากมากได้แก่ปัญหาชายแดนกับไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและส่อเค้าและจะกระทบถึงความสัมพันธ์ตามข้อตกลง Good Friday ที่ยุติความขัดแย้งกับ I.R.A.-Irish Republican Army ซึ่งเป็นเหตุของความไม่สงบและความรุนแรงทั่วอังกฤษอยู่นานปีและโยงโยไปถึงหลายประเทศด้วยกัน รวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วย

นั่นเป็นเพียงประเด็นเดียว แต่ก็ก็เป็นวิกฤตการณ์ที่บริเตนไม่ต้องการให้อุบัติขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ ซึ่งรัฐบาลเริชชา เมย์เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ที่คงความเป็นรัฐบาลมาได้ ก็โดยอาศัยเสียงสนับสนุนจากพรรค Democratic Unionist Party-DUP จากไอร์แลนด์เหนือ มาร่วมเป็นรัฐบาลผสม โดยมีเงื่อนไขว่าด้วยชายแดนที่เปิดเสรีและปราศจากอุปสรรคจากด่านศุลกากร

รัฐบาลไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปด้วย ก็ต้องการคงไว้ซึ่งสถานะคงเดิม คือปลอดจากอุปสรรคในการเข้า-ออกในชายแดน ทั้งผู้คนและสินค้า เนื่องจากไอร์แลนด์ เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญทั้งกับบริเตนและประเทศอื่นๆ

คนทั่วไปอาจจะไม่ทราบได้ว่า Brexit จะลงเอยอย่างไร แต่ข้าพเจ้ามีแนวคิดแตกต่างจากคนไม่น้อยในเรื่องนี้ ในฐานะของชาวโลกที่สนใจในเสถียรภาพและความสงบสันติสุขระหว่างประเทศ ด้วยความคิดเช่นนี้ จึงช่วยไม่ได้ที่จะไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกที่จะเกิดขึ้น

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวที่บัดนี้เป็น E-book แล้วมีอยู่หลายบทอันแสดงถึงแนวคิดที่แน่นอนของข้าพเจ้า แม้ข้าพเจ้าจะมีใช่เป็นคนตะวันตกก็ตาม ข้าพเจ้ามุ่งหวังตลอดมาว่าจะมีการพลิกผันประชามติของบริเตนที่จะให้สหราชอาณาจักรคงอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไป

ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการที่อดีตนายกรัฐมนตรี David Cameron ริเริ่มให้มีการลงประชามติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2016 แล้วลาออกจากตำแหน่ง ทั้งๆ ที่เขาเองตั้งใจอยู่แล้วที่จะระดม the best and brightest ในวงราชการเพื่อเป็นผู้แทนในการเจรจา

จริงอยู่ นายเดวิด คาเมรอนสนับสนุนการที่ Theresa May สืบตำแหน่งจากเขา ด้วยคำแถลงแต่แรกเริ่มที่ Birmingham อันเป็นเขตเลือกตั้งของเธอว่า “Brexit means brexit” และคำแถลงนี้ได้ผูกมัดเธอ แม้จะนำไปสู่ปัญหายุ่งยากจนบัดนี้ และทำให้เธอไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการลงประชามติเป็นครั้งที่สอง

ร่างความตกลงออกจากสหภาพยุโรป ซึ่งได้ชื่อว่า “May deal” ได้รับการลงมติไม่รับแล้ว 3 ครั้งด้วยกัน ในขณะที่ประเทศแตกแยกกันมาก จนบัดนี้ผ่านกำหนดเดิมที่จะออกจากสหภาพยุโรปในวันที่ 29 มีนาคม มาแล้ว สภาสมาญได้เสนอทางเลือก 8 ทางซึ่งไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาสมาญเลย ก่อนหน้านั้น John Bercow ประธานสภาแถลงว่า จะไม่ยอมให้ร่างข้อตกลงเดิมเข้ามารับการพิจารณาลงมติอีก นอกจากจะมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญก่อน แต่นายกรัฐมนตรีเธริสซ่า เมย์ยังจะนำเสนอ May deal เพื่อการลงมติเป็นครั้งที่ 4 ก่อนหน้ากำหนดออกจากสหภาพใหม่ในวันที่ 12 เมษายน อะไรจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ไม่อาจจะคาดเดาได้

ในวันที่ 31 มีนาคม Sir John Major อดีตนายกรัฐมนตรี เสนอแนะว่า แทนการให้มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ควรแก้ปัญหาความแตกแยกในสหราชอาณาจักรที่น่าวิตกมาก ในขณะนี้ ด้วยการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity government) เพื่อความปรองดองในประเทศก่อนที่จะสายเกินไป ส่วนเธริสซ่า เมย์แถลงเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เธอจะสละตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาล หากสภาจะลงมติรับรองร่างข้อตกลงของเธอ ที่แปลกก็คือนายบอริส จอห์นสัน แกนนำคนหนึ่งในการลงประชามติให้ออกจากสหภาพยุโรปครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2016 ประกาศทำทีก่อนการลงมติในสภาสამัญญใน May deal ว่า เขาจะออกเสียงสนับสนุน เข้าใจว่ามีใช่เป็นการเปลี่ยนท่าทีในทางการเมือง แต่น่าจะมีเหตุจูงใจมาจากการที่นายกรัฐมนตรีเธริสซ่า เมย์ประกาศจะสละตำแหน่งหากร่างความตกลงของเธอได้รับความเห็นชอบจากสภาสามัญญ อันจะเปิดโอกาสให้บอริส จอห์นสันได้ชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทน เพราะเขาต้องการจะเป็นหัวหน้าพรรคแทนมานานแล้ว แต่ถ้าถ้ามาย Michael Gove ซึ่งเคยจะสนับสนุนเขามาก่อน และขณะนี้ป็นรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม Gove ก็จะไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่า บอริส จอห์นสัน มักไม่ค่อยศึกษางานและดูจะไม่จริงจังกับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ

เรื่อง Brexit นี้ จะเป็นเช่นไรต่อไป ยากที่จะคาดการณ์ ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้า สหราชอาณาจักรควรกลับไปเป็นสมาชิกอย่างเดิมโดยยกเลิกข้อบทของสนธิสัญญาลิสบอน และร่วมกับประธานาธิบดีมาครงแห่งฝรั่งเศสปฏิรูปองค์กรเสียใหม่โดยสานต่อการปฏิรูปที่เดวิด คาเมรอนได้เริ่มไว้บางประการและแนวทางของประธานาธิบดีมาครงเสนอไว้ หากทำได้เช่นนี้มาครงและเมย์ก็จะเป็นผู้นำของสหภาพยุโรปต่อไป เพราะอีกไม่ช้า แองเกลา แมร์เคิลก็จะอำลาจากความเป็นผู้นำแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่าทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษเป็นเพียงสมาชิกสองประเทศในสหภาพยุโรปที่ครอบครอง

อาวุธนิวเคลียร์ เมื่อทั้งสองอำนาจอยู่ด้วยกัน ก็จะเป็นเสาหลักในด้านความมั่นคงของทั้ง สหภาพ ซึ่งบัดนี้เริ่มจะมีปัญหาในการดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของทั้งกลุ่ม ในขณะที่เดียวกับที่ สหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์มิได้วางตนเป็นผู้นำของโลกเสรีที่สามารถวางใจ ได้

สหราชอาณาจักรยังพยายามสู้ต่อไป แม้ขณะที่ทำรายงานอยู่นี้ในวันที่ 1 เมษายน สภาสามัญยังจะประชุมกันต่อไป เพื่อหาทางเลือกว่าจะวางตัวอย่างไรเพราะเป็นที่ตกลง กันแล้ว ว่าวันที่ 12 เมษายนที่จะมาถึงในไม่กี่วันแล้วนี้ เป็นกำหนดการที่สหราชอาณาจักร จะต้องออกจากสหภาพยุโรป ตามมติของสหภาพ

ผลการศึกษาของฝ่ายต่างๆ ไม่น่าพึงใจเท่าไร トラบเท่าที่สถานการณ์ยังเป็นเช่น ที่เป็นอยู่ขณะนี้ ด้านหนึ่งประมาณว่า สหราชอาณาจักรจะสูญเสียเงินไปสัปดาห์ละ 785 ล้านดอลลาร์โดยไม่มีผลตอบแทน ในขณะที่บริษัทบริหารธุรกิจ Goldman Sachs คำนวณ ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอังกฤษจะลดลง 2.4 GDP ตั้งแต่นี้ และหัวหน้า ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท Seamens ของเยอรมนี ไม่แต่เพียงจะเห็นว่า สหราชอาณาจักร กำลังเป็นกรณีนำหัวเราะไปทั่วโลก แต่ไม่มีใครจะมาลงทุนในที่ซึ่งไม่มีความแน่นอนเช่นที่ เป็นอยู่ใน UK ขณะนี้

ปัญหาคนเข้าเมืองที่เข้ามาทางภาคใต้ของสหรัฐ แม้จะมีจำนวนลดน้อยลงกว่าแต่ ก่อน ก็เป็นข้ออ้างของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะทุ่มเทเงินงบประมาณที่จัดไว้ให้กระทรวง อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงกลาโหม เพื่อผันไปใช้ในการสร้างกำแพงหรือ Wall หลังจากที่ได้ออกประกาศสภาวะฉุกเฉินในบริเวณนั้น โดยปราศจากหลักฐานอันแจ่มชัด ว่าเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นที่ใด อันเป็นปัญหาวิกฤตการณ์ทางรัฐธรรมนูญอยู่ขณะนี้

ล่าสุด ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะปิดชายแดนกับประเทศเม็กซิโก และ กล่าวหาว่ารัฐบาลเม็กซิโกไม่เคยช่วยผ่อนภาระที่ชาวเมืองจากอเมริกากลาง “บุก” (invade) เข้าสู่สหรัฐ ไม่แต่เท่านั้น ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งตัดความช่วยเหลือทาง

การเงินที่เคยให้แก่เอลซาวาดอร์ กัวเตมาลาและฮอนดูรัส ซึ่งเป็นประเทศยากจน ทำให้ผู้สังเกตการณ์เห็นว่าจะทำให้ประเทศที่ลำบากอยู่แล้ว ยากเข็ญหนักขึ้น นับเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อเกิดปัญหาความขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคในเวเนซุเอลา และสหรัฐได้ประกาศรับรองนายฮวน ไกวโดให้เป็นประธานาธิบดีชั่วคราวเพื่อให้แทนที่ประธานาธิบดีมาดูโร ๗ ได้ขอความช่วยเหลือไปยังประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐ รัสเซียได้ส่งความช่วยเหลือไปให้กับยังได้ส่งกำลังทหารประมาณ 100 คนไประวางการณ์อยู่ในเวเนซุเอลา ขณะนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ดูจะไม่สามารถแก้กลยุทธ์ของปูตินได้เช่นเคย เมื่อมอบหมายให้อดีตเอกอัครราชทูต Elliott Abrams ไปหาทางแก้ปัญหา จนถึงวันนี้ (1 เมษายน) ก็ไม่เห็นทางออกได้ เอแบรมส์กล่าวเป็นเชิงว่า รัสเซียล้ำแดนโดยอ้างไปถึงลัทธิมอนโร ซึ่งไม่น่าจะนำมาเกี่ยวข้อง เพราะตั้งแต่ปี 1823 ที่ประกาศลัทธิมอนโร ก็เพื่อมิให้โลกเก่า (ยุโรป) มาแทรกแซงใน Western Hemisphere ก็เพื่อให้ส่งเสริมนโยบายโดดเดี่ยว แต่สหรัฐต้องให้ความช่วยเหลือเมื่อมีประเทศใดข้ามเส้นแดง แต่โดนัลด์ ทรัมป์ไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาดังกล่าวและไม่เคยสนใจกับความยากลำบากของประเทศเพื่อนบ้าน

นโยบายต่างประเทศตามใจชอบของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แทนที่จะช่วยรักษาระเบียบโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง กลับจะนำไปสู่ความยุ่งยากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การประกาศให้นครเจอร์ซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและการย้ายสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐจากกรุงเทลอาวีบไปอยู่ที่เจอร์ซาเล็ม เป็นตัวอย่างหนึ่งของการละเมิดความถูกต้องของประเทศต่างๆ ที่สหประชาชาติได้ระบุไว้ในข้อมติอันมีอยู่ยาวนาน และดูจะแสดงว่านายทรัมป์จะทำทุกอย่างที่นายเบนจามิน เนทันยาฮูต้องการ

ล่าสุด นายเบนจามิน เนทันยาฮู ซึ่งกำลังจะต้องแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปในอีกไม่กี่วันนี้ ทั้งๆ ที่ต้องขอหาว่าคอร์รัปชัน ได้ไปพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่

ทำเนียบขาว และประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามใน Proclamation รับรองว่าที่ราบสูงโกลานซึ่งสหประชาชาติถือว่าเป็น “เขตยึดครอง (Occupied territory)” เป็นดินแดนภายใต้อธิปไตยของอิสราเอล ประเทศต่างๆ ไม่ยอมรับนับถือประกาศดังกล่าว ที่ราบสูงโกลานเป็นดินแดนของซีเรีย และถูกอิสราเอลทำสงคราม 6 วันเข้ายึดไปเมื่อปี 1967 การกระทำโดยพลการของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เป็นตัวอย่างที่รัสเซียซึ่งใช้กำลังยึดและผนวกไครเมียของยูเครน อาจใช้อ้างได้

ดร. มนัสพาสน์ ชูโต

ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์

และงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ

## ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ

ประจำเดือนเมษายน 2562

1 เมษายน สำหรับชาวตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่คุ้นกับภาษาอังกฤษ แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะชาวอังกฤษเท่านั้น มักถือโอกาสใช้วันนี้เพื่อล้อเล่นหรือสร้างสถานการณ์อันจะทำให้ผู้ที่ไม่ทราบความจริงรู้สึกสนุกสนานหรือขำขันเมื่อพบว่าถูกหลอกก็ให้สำคัญผิด วันนี้จึงได้รับการกล่าวถึงว่า April Fool's Day ซึ่งมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19

ตัวอย่างหนึ่งได้แก่บทวิจารณ์ในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ The Bangkok Post เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว ซึ่งลงรายงานเชิงวิพากษ์ของ Harry Rolnicks ถึงการที่นิวยอร์ก ฟิลฮาร์โมนิค ออร์เคสตราได้มาบรรเลงที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการเขียนที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยเข้าใจไปว่า วงสังคีตระดับโลกได้มาบรรเลงในเมืองไทยโดยที่ตนไม่ทราบ แต่จากการค้นหาข้อเท็จจริงจากที่ต่าง ๆ จึงทราบในที่สุดว่าเป็น April fools' day joke นั่นเอง แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นข้อเขียนขำขันที่ทำให้มีผู้เข้าใจผิดได้ และมีได้ก่อให้เกิดอันตรายแก่คนทั่วไป เช่นการสร้างเหตุการณ์อันไม่จริงหรือเครื่องเล่นหลอกหรือ Pranks อันเป็นสาเหตุให้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการล้อเล่นเหล่านี้ เพราะอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ที่เข้าใจผิด เช่นมีการกระทำล้อเลียนโดยมิได้ทราบความเป็นมา

รายงานต่อไปนี้มีใช่เป็นเรื่องหลอกเล่นหรือขำขันและก็มีใช่เป็นการนำเสนอข่าวในแนวใหม่แต่อย่างใด กล่าวคือในระยะก่อนและหลังจากวัน April Fools' Day นาย William Barr รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐคนใหม่ ได้สรุปรายงาน 400 กว่าหน้าของที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller III ให้เหลือเพียง 4 หน้า 101 คำ เพื่อส่งให้สภา Congress และทำเนียบขาว ซึ่งในช่วงนั้นไปชุมนุมกันอยู่ ณ บ้านพักตากอากาศของนายโดนัลด์ ทรัมป์ที่ Palm Beach ในมลรัฐฟลอริดา



รายงานสรุป 4 หน้าของรัฐมนตรีนายทรัมป์ว่าการกระทวงยุติธรรมคนใหม่ มิได้ครอบคลุมประเด็นสำคัญของคดีนายทรัมป์กับรัสเซียทั้งหมด แต่ได้นำความอันเกี่ยวกับประเด็น Collusion ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2016 ว่าไม่สามารถหาหลักฐานอันชัดเจนได้ แต่ในประเด็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (Obstruction of Justice) นาย Barr ได้ใช้ความสั้นๆ จากรายงานของที่ปรึกษาพิเศษว่า ไม่สามารถหาหลักฐานอันบ่งชี้ได้ แต่มิได้ช่วยให้นายทรัมป์พ้นข้อหาหรือ Exonerate ข้อหาได้ การขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนี้อาจทำให้ผู้ต้องหาอยู่ในข่ายกระทำความผิดได้ เพราะเป็นข้อหาร้ายแรงต่อประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันจนทำให้ต้องลาออกจากตำแหน่ง และประธานาธิบดีบิลล์ คลินตัน ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการถอดถอนแต่รอดมาได้เพราะเสียงข้างมากในสภาไม่เห็นด้วย

ที่กล่าวมามีใช่เป็น April fools” joke เพราะเป็นเรื่องจริง แต่จะจริงมากน้อยเพียงใด จะต้องตรวจสอบรายงานทั้งหมดของที่ปรึกษาพิเศษ Mueller ต่อไป ถึงวันที่รายงานนี้ คือวันที่ 13 เมษายน นาย Barr รับปากจะเปิดเผยรายงานโดยมีการปกปิดความที่อาจจะละเอียดอ่อน (Redacted version) ออกไป ในขณะที่พรรคเดโมแครตต้องการตรวจสอบรายงานทั้งฉบับ เนื่องจากส่วนที่นาย Barr ว่าเป็นบทสรุปสำคัญทั้งสองประเด็นนั้น ดูจะเป็นการตีความของนายบารร์มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพราะนายบารร์มีความเห็นส่วนตัวตั้งแต่ปีที่แล้วเกี่ยวกับงานสืบสวนของที่ปรึกษาพิเศษ Mueller และดูจะมีความโน้มเอียงที่จะช่วยนายโดนัลด์ ทรัมป์ แม้พรรคเดโมแครตจะห้ามมิให้ประธานาธิบดีได้แอบเห็นรายงาน (Sneak preview) ก่อนส่งให้กรรมการของสภา ที่ทำให้ต้องทำเช่นนี้ อาจเป็นเพราะนาย Devin Nunes อดีตประธานกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรครีพับลิกันคนก่อนได้จัดทำรายงานและนำไปให้ทำเนียบประธานาธิบดีทรัมป์ แกะไขเปลี่ยนแปลงเป็นการภายใน โดยได้ปิดเบือนเนื้อหาหลายตอน ก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ อันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในรัฐบาลทรัมป์

ในเช้าวันที่นายทรัมป์ได้เห็นรายงานสรุป เขาก็แถลงแก่คณะผู้สื่อข่าวว่า .รายงาน (สรุป) ที่รัฐมนตรีนายทรัมป์สั่งการกระทวงยุติธรรมจัดทำไป ยืนยันชัดเช่นที่เขา (ทรัมป์) ได้

ประกาศมาตลอดว่า “ไม่มีการสมรู้ร่วมคิด (No collusion) กับรัสเซียและไม่มีการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (No obstruction) แต่อย่างไร ก็แค่ไล่ล่าแม่มด (Witch hunt) เท่านั้น” อันเป็นการแอบอ้างผิด ๆ เพราะที่ปรึกษาพิเศษ Mueller มิได้กล่าวเช่นนั้น ซึ่งทั้งโลกที่ติดตามรายงานก็ทราบดี ส่วนทางกรุงมอสโก นั้น ประธานาธิบดีปูตินได้ตั้งข้อสังเกตในทำนองเดียวกัน ว่า รายงานของที่ปรึกษาพิเศษ Mueller เป็นเพียงการล่าแม่มดและนับเป็น Dark pages ในประวัติศาสตร์สหรัฐฯอย่างยิ่ง

ก่อนหน้าที่จะได้รับจดหมายฉบับย่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้จัดให้สมาชิกในครอบครัว ทนายความกับที่ปรึกษากฎหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้ใกล้ชิดจากทำเนียบขาวไปชุมนุมกันอยู่ที่บ้านพักตากอากาศส่วนตัวที่ Palm Beach ในมลรัฐฟลอริดา มูลเหตุจูงใจที่แท้จริงจะเป็นเช่นใด ข้าพเจ้าไม่ทราบชัด แต่สื่อบางฝ่ายมองไปว่า นายทรัมป์คงจะได้รับสัญญาณมาก่อนว่ารายงานของที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller ในข้อหาว่าด้วยความเกี่ยวเนื่องของเขาหรือพวกกับรัสเซีย ซึ่งกำลังจะได้รับการเปิดเผยภาคสรุปโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในวันสุดสัปดาห์ก่อนวัน April Fool's Day คงจะเป็น “ข่าวดี” สำหรับเขา อันจะเป็นโอกาสของการฉลองชัยชนะได้

แต่จะเป็นวันที่ 1 เมษายนหรือเปล่า นายโดนัลด์ ทรัมป์มิได้สนใจอยู่ดี เพราะตลอดเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งมา เขาได้กล่าวความเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงไปแล้วกว่า หนึ่งในครึ่งครั้ง ตามรายงานของ Fact checker ประจำหนังสือพิมพ์ The Washington Post และด้วยเหตุนี้ นายทรัมป์จึงไม่ถูกสอบสวนปากคำจากที่ปรึกษาพิเศษเลย เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่จะให้การเท็จ ดังเช่นที่ข้าพเจ้าได้นำความจากนิตยสาร The Economist เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2016 ที่ตั้งชื่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ว่าเป็น Lord of the Lies มาเป็นส่วนหนึ่งของประมวลรายงานฯ เช่นฉบับนี้

การเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 46 ซึ่งจะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม ค.ศ. 2020 น่าสนใจมาก เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยรู้สึกไม่สบายใจกับการที่คนไร้หลักการและค่านิยมอันสับสนทอดก้นมาแต่เก่าก่อน คือ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นผู้นำฝ่ายบริหารที่ไม่แต่เพียงสร้างความสับสนอลหม่านในประเทศเท่านั้น แต่ได้ทำให้ชาวโลกเสรีขาดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อันสามารถศรัทธาได้ โดยไม่มีประสบการณ์ในด้านการเมืองระหว่างประเทศเพียงพอ

ขณะกำลังจัดทำรายงานฉบับนี้เมื่อประมาณ 24.00 น. วันที่ 15-16 เมษายน ตามเวลาในประเทศไทยหรือประมาณ 19.00 น. ตามเวลาในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้เกิดเหตุร้ายอันได้แก่ เพลิงไหม้ที่มหาวิหาร Notre Dame de Paris มหาวิหารแบบ Gothic อันงดงามอายุกว่า 850 ปี บนเกาะน้อยกลางแม่น้ำแซน

การนำข่าวนี้มารายงานด้วยคงจะไม่มีใครโต้แย้ง แม้จะมีใช่เป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์เตียนนิกายโรมัน แคธอลิก เพราะศาสนสถานเช่นมหาวิหารไน้ตร ตาม เป็นสัญลักษณ์อันคู่ควรแก่การให้ความสำคัญ และผู้คนประมาณปีละ 13 ล้านคนจากทั่วโลกได้ไปชมมหาวิหารแห่งนี้

มหาวิหารไน้ตรตามได้รับการก่อสร้างเมื่อเกือบ 900 ปีมาแล้ว โครงสร้างหลักใช้ไม้โอ๊คสูง 1.300 ฟุต ซึ่งได้กลายเป็นเชื้อเพลิงทั่วอาคาร จนมีการเรียกมหาวิหารนี้ว่า “เป็นป่า” การสร้างมหาวิหารแห่งใหม่ ณ ที่เดิมตามความตั้งใจของประธานาธิบดีมาครง คงจะต้องเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่น

เพลิงซึ่งเผาผลาญมหาวิหารไน้ตรตาม เดอ ปารีสเมื่อคืนนี้ น่าจะมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ มากกว่าการก่อการร้าย เนื่องจากตัวมหาวิหารกำลังอยู่ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่ รอบสิ่งปลูกสร้างจึงมีนั่งร้านเต็มไปหมด หนึ่งชั่วโมงหลังจากเกิดไฟไหม้ขึ้น ยอดเสาสpired (Spire) ซึ่งเข้าใจว่าประกอบด้วยไม้ จึงโค่นลงมา แต่ตัวอาคารอิฐและหินทั้งคู่อังตรงตัวอยู่ได้

ในอาณานิคมรอบมหาวิหารผู้คนจำนวนมากได้รับร้องเพลง Hymn ด้วยความศรัทธาทั้งคืน ในขณะที่พนักงานดับเพลิงกว่า 400 คนได้ทำหน้าที่อย่างน่าชมเชย ผู้เสนอรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ CNN ได้สอบถามผู้ชำนาญการดับเพลิงที่นครนิวยอร์กว่า ทำไมจึงไม่เข้าไปควบคุมเพลิงภายในโบสถ์ เขาตอบว่า อันตรายมาก เพราะความร้อนระอุภายในจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ ในขณะที่เดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้เสนอให้ใช้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำหลายตันเข้าไปดับเพลิง แต่ชาวฝรั่งเศสซึ่งไม่นิยมนายทรัมป์อยู่แล้วไม่เห็นด้วย เพราะเป็นวิธีการที่ไม่ฉลาด แม้กระทั่งหลานสาวของข้าพเจ้าซึ่งเป็นนิสิตปีที่สี่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เห็นว่าเป็นคำแนะนำที่ไม่น่าทำตาม ด้วยจะเป็นเหตุให้สิ่งปลูกสร้างพังทลายลงไปในชว่งนั้น

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ซึ่งไปถึงมหาวิหารไน้ตรตามในเวลาไม่นานหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้ แถลงความตั้งใจที่จะสร้างมหาวิหารขึ้นใหม่ ในช่วงเวลาไม่ถึงครึ่งวัน เอกชนฝรั่งเศสได้บริจาคเงินเพื่อบูรณะมหาวิหารแล้วเกือบ 800 ล้านดอลลาร์ เชื่อได้ว่าเงินที่จะต้องใช้ในการบูรณะจะไม่ใช่อุปสรรค

ในวันที่ 17 เมษายน ศกนี้ ได้มีการเปิดเผยความในพระราชสาส์นของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศส แสดงความเสียพระราชหฤทัยกับชาวฝรั่งเศสเพราะเหตุที่เกิดอัคคีภัยที่มหาวิหารไน้ตรตาม และทรงเชื่อมั่นว่าจะสามารถฟื้นฟูบูรณะให้คืนสภาพเดิมได้ โดยได้ทรงกล่าวถึงไฟไหม้ที่พระราชวัง Windsor Castle ในอังกฤษ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1992 โดยได้มีการฟื้นฟูบูรณะจนแล้วเสร็จ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 รวมเวลา 5 ปี อันเป็นช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงแถลงต่อประชาชนว่า จะให้ช่างผู้เชี่ยวชาญบูรณะมหาวิหารจนแล้วเสร็จด้วยความมั่งคั่งยิ่งกว่าเดิมใน 5 ปี ที่ต้องบูรณะให้แล้วเสร็จในเวลาประมาณ 5 ปี เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ. 2024

หลังจากที่ประชาชนชาวซูดานจำนวนมากได้ชุมนุมประท้วงทั้งในกรุงคาทุมและเมืองอื่นๆ เพื่อเรียกร้องให้จอมเผด็จการ Omar al-Bashir วัย 75 ปีสละตำแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งได้ครองมาแล้วถึง 30 ปี (ตั้งแต่ ค.ศ. 1989) เมื่อวันที่ 11 เมษายน ศกนี้ อันเป็นวันครบวาระอีกสมัยหนึ่ง มีรายงานข่าวว่า นาย Bashir ได้พ้นตำแหน่งแล้ว

รายงานข่าวจากกรุงคาทุมในวันที่ 15 เมษายน ศกนี้ แจ้งว่า กองทัพซูดานได้ก่อรัฐประหารขึ้นและควบคุมตัวนายบาเซียร์ไว้ เพื่อจะดำเนินคดีโดยศาลภายในประเทศแม้ศาลคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Criminal Court) จะต้องการตัวในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Genocide) อาชญากรรมสงคราม (War crimes) ฯลฯ ฆานานปี คณะทหารได้จัดตั้ง Military Transitional Council เพื่อปกครองประเทศเป็นเวลา 2 ปี ในวันถัดมา คณะมนตรีได้สั่งปลดเอกอัครราชทูตซูดานประจำกรุงวอชิงตัน และเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา กับได้นำตัวอัล บาเซียร์ไปคุมขังใน Maximum Security Prison อันเป็นที่ซึ่งนายบาเซียร์ได้ใช้ในการกระทำทารุณกรรมประชาชนจำนวนมาก

ประชาชนชาวซูดานจำนวนมากไม่ต้องการให้ทหารเข้าควบคุมสถานการณ์นาน ถึง 2 ปี เพราะต้องการให้พลเรือนเป็นรัฐบาล มีการเดินขบวนประท้วงตลอด 5 วัน รวมทั้งการนั่งต่อต้าน (Sit-ins) ทหารได้พยายามจะหยุดยั้งปฏิบัติการต่อต้าน แต่ไม่อาจสลายกระแสประชาชนได้

ในประมวลรายงานฯ เช่นฉบับนี้ จำได้ว่าเคยเสนอข่าวความพยายามของศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศที่จะตามจับตัวนายบาเซียร์ ซึ่งได้ไปร่วมการประชุมกลุ่มประเทศแอฟริกา ณ ศูนย์การประชุมที่กรุงแอดดิส อะบาบา ในประเทศเอธิโอเปีย เพื่อนำตัวไปขึ้นศาลที่กรุงเฮก แต่นายบาเซียร์ได้หลบเลี่ยงไปขึ้นเครื่องบินประจำตำแหน่งที่ท่าอากาศยานกรุงไนโรบีและเดินทางกลับไปประเทศซูดาน และคงเป็นประมุขของประเทศต่อมาจนถูกรัฐประหารตามรายงานนี้

ตามรายงานจาก CNN ในวันที่ 23 เมษายน ศกนี้ ผู้บัญชาการทหารชุดาน ได้ปฏิเสธว่า กองทัพได้กระทำรัฐประหารเพื่อปลดประธานาธิบดี อัล บาเซียร์ออกจากตำแหน่ง โดยอ้างว่าสิ่งที่ได้กระทำไปเป็นความต้องการของประชาชน แต่เขาคงจะต้องทำความเข้าใจกับปวงชน ซึ่งยังเรียกร้องให้รัฐบาลพลเรือนเข้ามาบริหารประเทศในโอกาสแรก แทน Military Transitional Council ซึ่งยังคุมอำนาจอยู่ แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีการใช้กำลังกับประชาชนจนบัดนี้ ต่อมาในวันที่ 24 เมษายน กระแสปวงชนที่ต้องการให้พลเรือนเข้ามาบริหารประเทศแทนคณะทหารก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามาสู่กรุงคาทุม รวมทั้งประชาชนจากต่างจังหวัดจำนวนมากได้ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะเดินทางเข้าไปยังเมืองหลวงอย่างแน่นขนัดจนล้นออกมานอกขบวนรถ

ตามรายงานจาก Nima Albagir ของ CNN ในวันที่ 25 เมษายน ศกนี้ รัสเซียคงจะไม่ไร้เดียงสาในเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงในชุดานเสียทีเดียว เพราะ Oligarch ใกล้ชิดกับปูดิน มีผลประโยชน์ในการขุดและส่งออกสินแร่บางอย่างของชุดานมานานพอ และมีอิทธิพลในกองทัพของชุดาน ซึ่งเรื่องนี้ควรแก่การติดตามดูความเคลื่อนไหวต่อไป

ข่าวจากคาทุมในวันที่ 27 เมษายน แจ้งว่า คณะทหารและกลุ่มผู้ประท้วงอาจจะบรรลู่ข้อตกลงกันได้ แต่ยังไม่แน่นอนว่าจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันหรืออย่างไร

เหตุการณ์ในชุดานและอียิปต์ทำให้คนในภูมิภาคเกรงว่า บางที Arab Spring ครั้งใหม่อาจเกิดขึ้นอีก แต่จนวันนี้ ที่ 23 เมษายน ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่มีนัยยะไปในทิศทางนั้น การประท้วงในอัลจีเรีย ก็สงบลงแล้ว เมื่อประธานาธิบดีบูเตฟลิค้ำ ซึ่งป่วยมานานและไปรักษาตัวอยู่ที่ฝรั่งเศส ได้สละตำแหน่งแล้ว โดยจะไม่แข่งขันในการเลือกตั้งครั้งที่จะมีขึ้นในไม่ช้า

สาธารณรัฐเปรูเป็นประเทศในอเมริกาใต้ที่เก่าแก่ประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นเอกราชและยึดถือระบอบประชาธิปไตยมาในระยะใกล้เคียงกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 โดยการเปลี่ยนแนวทางการปกครองจากชนเผ่าอินคาในอดีต

เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอเมริกาใต้ กรุงลิมา อันเป็นเมืองหลวงของเปรู เคยถูกพายุซินามิ ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเมืองมาก แต่กรุงลิมาก็ได้รับการบูรณะใหม่โดยอนุรักษ์ของเก่าไว้ได้อย่างดี ดังจะเห็นได้จากศิลปวัตถุซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานทั้งในส่วนกลางและในต่างจังหวัด

บันทึกรายงานนี้ได้รับการจัดทำในช่วงที่สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จไปยังปานามาและเปรูพอดี ข้อมูลบางอย่างจึงได้มาจากรายงานข่าวของการเสด็จฯ ในเดือนเมษายนปีนี้

ปัญหาเรื้อรังของประเทศเปรูซึ่งจะจริงเท็จเพียงใดยากที่จะชี้ชัดได้แก่การคอร์รัปชันในการปฏิบัติราชการ โดยมีข่าวอยู่บ่อยครั้งว่า ผู้นำของประเทศ ในตำแหน่งประธานาธิบดีบางคนมักจะถูกข้อหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อพ้นตำแหน่งก็จะถูกข้อหานี้และต้องถูกดำเนินคดี

ล่าสุด นาย Alan Garcia ซึ่งชนะการเลือกตั้งและได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเปรูอยู่สองวาระ ครั้งแรกระหว่างปี ค.ศ. 1985-1990 และวาระที่ 2 ระหว่างปี 2006-2011 เมื่อครบวาระแล้วได้พักผ่อนอยู่กับบ้าน ต่อมาพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาว่า Alan Garcia ทุจริตในระหว่างดำรงตำแหน่ง ซึ่งจะต้องนำตัวไปดำเนินคดี

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ศกนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปยังบ้านพักของนาย Alan Garcia เพื่อจะนำตัวไปสอบสวนตามข้อกล่าวหา นาย Garcia ได้ขอเข้าไปเตรียมตัว อีกสักครู่หลังจากนั้น มีเสียงปืนลั่นจากในบ้าน ปรากฏว่านาย Garcia ได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย

เอกอัครราชทูตกำธร สิทธิโชติ ข้าราชการเกษียณได้นำภาพการยื่นพระราชสาส์นตราตั้งแก่ประธานาธิบดีการ์เซียมาลงใน Facebook เพราะเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำกรุงลิมา ประเทศเปรู แต่ไม่ได้ให้ความจริงตามที่นำเสนอไว้ก่อนนี้ เพราะอาจเห็นว่าไม่น่าจะเหมาะสม และข้าพเจ้าเองก็มิได้ทราบเรื่องราวของอดีตผู้นำสูงสุดของเปรูที่ล่องลับไปแล้วเท่าใดนัก ทราบแต่เพียงว่า ผู้นำของเปรูหลายคนมีปัญหาตลอดมา ดังเช่นอดีต

ประธานาธิบดีปูตินจิมอริ ซึ่งไปลี้ภัยอยู่ในญี่ปุ่นหลายปี แม้อูกสาวจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อไม่นานมานี้ แต่ก็ประสบความสำเร็จ

เดือนเมษายน ศกนี้ มีการเลือกตั้งหลายครั้งในหลายประเทศ แต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งยูเครนได้พลิกความคาดหมายของผู้สังเกตการณ์ โดยสิ้นเชิง เพราะตั้งแต่รอบแรก ผู้ได้คะแนนนำได้แก่นาย Volodymyr Zelensky ดาราตลกทางโทรทัศน์ที่ไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อน แต่ได้เข้าแข่งขันเพราะเห็นว่า รัฐบาลที่ผ่านมามีการคอร์รัปชันกันมาก ส่วนนาย Poroshenko ซึ่งเป็นประธานาธิบดีมาจนครบวาระ มาเป็นที่ 2 แต่โดยที่ไม่มีผู้ใดได้คะแนนเกินร้อยละ 50 จึงต้องแข่งขันกันในการเลือกตั้งรอบที่ 2 ในวันที่ 21 เมษายน

ผลการเลือกตั้งรอบที่ 2 ตาม Exit poll เมื่อเวลา 02.00 น. วันอาทิตย์ที่ 21 ต่อวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน ตามเวลาในประเทศไทย แสดงว่า นาย Zelensky ได้คะแนนนำอย่างท่วมท้น (Landslide) คือกว่าร้อยละ 73 และมีรายงานข่าวต่อมาด้วยว่า นาย Poroshenko ยอมแพ้ (Concede) และนาย Zelensky จะได้เป็นประธานาธิบดีของยูเครนคนใหม่

โดยที่ไม่มีเคยผ่านงานด้านการเมืองมาก่อนและไม่มียุทธศาสตร์ใดๆ มานำเสนอเพื่อแข่งขันในการเลือกตั้ง จึงคาดหมายได้ว่า รัสเซียได้จับจ้องโอกาสที่จะรุกรบเข้ามาทาง Donbass หรือทางตะวันออกของยูเครน ซึ่งมีพวกแบ่งแยกดินแดนครองอยู่ด้วยความสนับสนุนของรัสเซีย หลังจากที่ผนวกแหลมไครเมียไปแล้วก็ได้สร้างสะพานข้ามมาทางคาบสมุทรไครเมีย จึงจะต้องติดตามดูต่อไป เพราะ Zelensky ดูจะวางตัวใกล้ชิดกับในทางสหภาพยุโรป ซึ่งคงจะทำให้ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินไม่พอใจ เพราะความต้องการของเขาได้แก่การยึดดินแดนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย สมัยที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตอยู่กลับมา



ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีฟาต้า อัลซีซีแห่งอียิปต์ อดีตผู้บัญชาการทหาร ได้ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อขยายเวลาที่ซีซีจะครองอำนาจต่อไปจนถึงปี 2030 และให้เพิ่มอำนาจทางตุลาการและบริหาร โดยให้มีการลงประชามติรับรองเป็นเวลา 3 วัน ๆ นี้ที่ 21 เมษายน เป็นวันที่ 2 ไม่มีข่าวปฏิกริยาในทางลบแต่อย่างใด ส่วนฝ่ายค้านภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีมอร์ซีแห่งพรรคภราดรภาพมุสลิม ซึ่งเคยชนะการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมาได้ถูกคุมขังอยู่จนบัดนี้ แต่ถ้าจะศึกษาประวัติศาสตร์อันเก่าแก่หลายพันปี ก็จะได้เห็นว่าอียิปต์ยึดถือการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาน้อยครั้งมาก

ช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเทศกาล Easter อันสำคัญมากในศาสนาคริสต์ โดยเมื่อวันศุกร์หรือ Good Friday เชื่อกันว่าเป็นวันที่พระเยซูถูกตรึงและเผาบนไม้กางเขนหรือ Crucifixion และวันอาทิตย์เป็นวันที่ท่านฟื้นสภาพหรือ Resurrection และเสด็จขึ้นสวรรค์ จึงเป็นวันที่ชาวคริสต์ถือเป็นโอกาสสำหรับการเฉลิมฉลอง (Easter Sunday) โดยตลอดเทศกาลนี้ถือเป็นวันหยุดสำหรับภาครัฐและธุรกิจเอกชน

แต่ฝ่ายที่ต่อต้านศาสนาคริสต์ มักเลือกวันในเทศกาลนี้ก่อเหตุร้ายขึ้น ซึ่งมีไซจะก่อเหตุทุกปี และน้อยคนจะคิดว่าการก่อการร้ายจะเกิดขึ้นที่ศรีลังกา ซึ่งเป็นประเทศของชาวพุทธ

เมื่อประมาณ 08.45 น. วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ศกนี้ ผู้ประสงค์ร้ายซึ่งดูจะวางแผนมาอย่างดี ได้วางระเบิดพลีชีพ 7 แห่งที่โบสถ์คริสต์และโรงแรมชั้นหรูหรรษา 5 แห่งกับบ้านบางหลัง ๆ ทั้งในกรุงโคลอมโบและเมืองต่างๆ นอกเมืองหลวง ของศรีลังกา และต่อมาได้มีการวางระเบิดครั้งที่ 8 จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งชาวศรีลังกาและชาวต่างประเทศผู้ไปเยือน เช่นชาวอังกฤษ อเมริกัน จีน ออสเตรเลีย ปอร์ตุเกสและเกาหลีใต้ เป็นต้น ในขั้นต้นมีผู้เสียชีวิต 140+ คน บาดเจ็บกว่า 400 ต่อมาในตอนค่ำ จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 207 คน และในวันจันทร์ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 292+ อีกเกือบ 500+ ได้รับบาดเจ็บ จำนวนนี้เพิ่มเป็น 321 คนตามรายงานที่ได้รับในวันอังคารที่ 23 เมษายน ส่วนใหญ่เป็นชาวศรีลังกา

การที่เกิดเหตุในศรีลังกาน่าแปลกใจ เพราะผู้นับถือศาสนาคริสต์ในประเทศมีอยู่เพียงร้อยละ 7 เพราะคนส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน รัฐบาลศรีลังกายอมรับว่าเมื่อวันที่ 11 เมษายน มีกระแสข่าวว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายโดยกลุ่ม Islamists ซึ่งในชั้นแรกว่าเป็นกลุ่ม Wahabist อันเป็นพวกหัวรุนแรงจากซาอุดี อาระเบียที่เป็นกลุ่มที่ก่อเหตุ 9/11 แต่ต่อมาได้ให้ชื่อนิกายซึ่งฟังไม่ชัด เพราะไม่คั่นหู แต่กลุ่มนี้ไม่มีเครือข่ายกว้างขวางพอที่จะก่อเหตุอันต้องมีความสามารถประสานงานการโจมตี เพื่อจะก่อเหตุครั้งใหญ่ได้ จนบัดนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นฝ่ายก่อการร้าย ทางการศรีลังกา ยอมรับในความล้มเหลวของการข่าวกรอง และได้ประกาศ Curfew กับสถานะฉุกเฉินทั่วประเทศตั้งแต่วันที่จันทร์ จนถึงเวลากว่า 48 ชั่วโมงหลังเหตุร้าย ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบ

ผู้เชี่ยวชาญความเป็นไปในศรีลังกาเชื่อว่า ฝ่ายก่อเหตุไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เคยก่อสงครามกลางเมืองซึ่งช่วยให้ประเทศสงบสุขมาแล้วถึง 10 ปีในปัจจุบัน

เมื่อคืนวันจันทร์และวันอังคาร มีรายงานข่าวว่า ฝ่ายการข่าวกรองของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมสหรัฐและอินเดียได้แจ้งเตือนภัยไปยังศรีลังกา กับตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ภัยที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพวกที่ได้รับความบันดาลใจจากกลุ่มรัฐอิสลาม ผ่านการโฆษณา Online ทางการศรีลังกาได้รับข่าวด้วยการก่อการร้ายครั้งนี้เพื่อล้างแค้นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในการสังหารหมู่ที่มีสยิด 2 แห่งในเมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ ในวันอังคาร วันนีเช่นกัน ทางการศรีลังการายงานด้วยว่า ตรวจพบ Detonators 60 ชิ้นที่ทำอากาศยานกรุงโคลัมโบ และยังมีผู้ระเบิดในเป็ดติดตัวอยู่

ตามรายงานข่าวระหว่างประเทศในช่วงเย็นวันอังคาร ที่ 23 เมษายน ศกนี้ สำนักข่าวไอเอ็มจีของกลุ่มรัฐอิสลามได้ประกาศความรับผิดชอบในเหตุก่อการร้ายที่เกิดขึ้น นับว่าซ้ากว่าปกติ ซึ่งมีได้หมายความว่า ไอเอสเป็นฝ่ายดำเนินการเอง แต่ในประมวลรายงานฯ ของข้าพเจ้าเมื่อปีกว่ามานี้ ไอเอสได้แต่งตั้งผู้บัญชาการดำเนินการร้ายในอินเดีย ศรีลังกาและเมียนมา แต่ไม่เคยปรากฏว่าได้ก่อเหตุ ณ ที่ใด แม้ในเหตุก่อการร้าย

ในภัตตาคารที่กรุงเทพฯ บังกลาเทศ ก็ไม่มีความเกี่ยวข้องถึงผู้บัญชาการดังกล่าว เพราะทั้งหมดเป็นวัยรุ่นฐานะดีชาวบังกลาเทศที่ถูกเจ้าหน้าที่สังหารทุกคน สำหรับผู้ต้องสงสัยนั้น นายกรัฐมนตรีศรีลังกาแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่า จำนวน 40 คนจากทั้งหมดที่จับได้ เป็นคนศรีลังกา ที่น่าสังเกตได้แก่ข้อมูลของฝ่ายศรีลังกาว่าผู้ก่อเหตุเป็นพวกมีการศึกษาดี และมีฐานะทางการเงินมากพอที่ไม่ต้องอาศัยบุคคลภายนอก 2 คนที่ยอมพลีชีพเป็นบุตรของเศรษฐีชาวศรีลังกาซึ่งเป็นที่รู้จักในวงสังคมของประเทศ

ที่ศรีลังกาในวันที่ 23 เมษายน สำนักงานข่าวตำรวจสากลยืนยันว่า Interpol ได้ส่งฝ่ายสอบสวนไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศรีลังกาเพื่อสืบสวนเหตุก่อการร้ายในประเทศแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ FBI จากสหรัฐฯ นั้น เข้าใจว่ามีประจำสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันอยู่แล้ว

รายงานข่าวระหว่างประเทศในวันอังคารอธิบายถึงความล้มเหลวด้านการข่าวของศรีลังกา ว่าตามปกติรายงานข่าวกรองจากภายนอกจะไปที่ฝ่ายความมั่นคงซึ่งขึ้นอยู่กับประธานาธิบดี โดยมีได้มีการแจ้งให้นายกรัฐมนตรีซึ่งจะเป็นผู้สั่งการฝ่ายป้องกันและปราบปรามทราบในทันที โดยที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ข้าพเจ้าจึงไม่ขอยืนยันว่ารายงานดังกล่าวจริงเท็จประการใด ส่วนการระงับภัย นั้น เห็นว่าจำเป็น เพราะรัฐบาลศรีลังกายังตั้งสมมติฐานว่า ภัยคุกคามยังไม่หมดสิ้น สภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศในศรีลังกายังใช้บังคับอยู่ ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย ก็พึงอยู่ในความไม่ประมาทเช่นกัน

ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน ประธานาธิบดีศรีลังกาได้สั่งปลดผู้บัญชาการรักษาความปลอดภัยหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ซึ่งมีข่าวว่าได้ทำหนังสือลาออกไว้ก่อนเกิดเหตุแล้ว) และหัวหน้าตำรวจ ในขณะที่มีข่าวว่า กลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มรัฐอิสลามได้วางแผนจะก่อเหตุร้ายระลอก 2 ขึ้นอีก กองกำลังรักษาความปลอดภัย พร้อมอาวุธสงคราม ได้กระจายกำลังไปยังที่ต่างๆ เพื่อระงับภัย โดยมีการตรวจร่างกายของประชาชนว่าผู้ใดมีอาวุธหรือระเบิดอยู่กับตัว รวมทั้งผู้ที่ไปยังหลุมฝังศพที่เพิ่งขุดขึ้นมาใหม่ด้วย สำนักข่าว CNN โดยนาย Ivan Watson ได้รายงานตามแหล่งข่าวที่มีได้เปิดเผยว่า ฝ่ายข่าว

กรองของอินเดียได้แจ้งเตือนภัยศรีลังกาถึง 3 ครั้งก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ แต่ดูจะไม่มี การเตรียมการป้องกันเท่าใดนัก ในความเห็นของหัวหน้าตำรวจฝ่ายต่อต้านการก่อการร้ายที่ นครนิวยอร์ก (NYPD) ไอซิสตั้งใจที่จะโจมตีครั้งใหญ่ในภาคพื้นยุโรป แต่เกรงว่าจะต้อง เผชิญกับการต่อต้านซึ่งรวมกำลังกันได้และมีระบบการข่าวกรองที่ดี จึงมิได้เลือก เป้าหมายนั้นหลังจากที่ได้โจมตีที่กรุงปารีส แต่ที่จริงแล้วข้าพเจ้าเห็นว่า กรุงปารีสมิใช่ครั้ง สุดท้าย เพราะยังมีการโจมตีด้วยระเบิดพลีชีพครั้งใหญ่อีกที่ทำอากาศยานชาเวเนเต็มและ สถานีรถไฟใต้ดินที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในวันที่ 22 มีนาคม 2017 ซึ่งเป็นเหตุให้ มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากอินเดียซึ่งแจ้ง เตือนภัยไปยังศรีลังกาเปิดเผยว่าข่าวการโจมตีศรีลังกา นั้น ได้รับมาจากสมาชิกไอซิสคน หนึ่งที่อยู่ในอินเดีย

ในวันพุธ วันที่ 24 เมษายน ทางการศรีลังกาได้ปรับจำนวนผู้เสียชีวิตจากการ โจมตีด้วยระเบิดพลีชีพเมื่อวันอาทิตย์ว่าได้แก่ 359 คน แต่ไม่ชัดเจนว่าตายในเหตุร้าย หรือเพราะชนพิฆาตแผลไม่ได้อีก แต่จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บที่กว่า 500+ คนยังไม่ เปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุก่อการร้ายในศรีลังกา ข้าพเจ้าใช้จำนวนที่ส่วน ใหญ่ได้ฟังมาจากรายงานของ CNN แต่จำนวนที่ได้รับฟังในวันที่ 29 เมษายนและได้รับฟัง ซ้ำอีกในวันที่ 30 เมษายน วันนี้ ยอด Death toll กลับอยู่ที่ 250 คน แทนที่จะเป็น 359 คน ดังที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ หากผิดพลาดไป ก็ขออภัยด้วย

ตามรายงานของ Will Ripley จาก CNN ทางการศรีลังกาได้ค้นบ้านของนาย Haran (?) Hashim เมื่อ 2 ปีมาแล้ว ปรากฏว่า พบอาวุธ ball bearings ซึ่งใช้ใส่ในระเบิด และ อาวุธหลายอย่าง กับธงไอซิส อันแสดงว่าพร้อมจะก่อเหตุร้าย ส่วนนาย Hashim มิได้อยู่ ในศรีลังกา เพราะพาคนศรีลังกาไปศึกษาภาษาอาหรับเพื่อให้สามารถอ่านคำภีร์อัลกุระ อ่านได้ น่าแปลกกว่า เพราะเหตุใด ฝ่ายความมั่นคงของศรีลังกาจึงมิได้ติดตามเรื่องนี้ให้ถึง ที่สุด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งหนึ่งที่เมือง Kalmunai ทาง

ตะวันออกของเกาะในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน วันนี้ ซึ่งมีเสียงระเบิดเพราะมีการยิงโต้ตอบกัน มีผู้เสียชีวิต 16 คน 6 คนในจำนวนนี้เป็นฝ่ายก่อการร้าย จากการตรวจค้นบ้าน พบชุดก่อการร้ายแบบไอซิส ธงไอซิส วัสดุสำหรับทำระเบิด ball bearing สำหรับใช้เป็นตัวระเบิด 100,000 ชิ้น พร้อมมูล ทางการเชื่อว่า ยังมี Cells อีกหลายแห่ง อันเป็นประจักษ์พยานว่าภัยคุกคามยังมีอยู่ และด้วยเหตุนี้ ฝ่ายความมั่นคงได้ขอให้ชาวมุสลิมละเว้นจากการชุมนุมกันเพื่อการระฆังในวันศุกร์ไว้ระยะหนึ่งก่อน จนถึงวันที่ 29 เมษายน ในระยะใกล้เคียงกัน ได้มีประกาศเตือนให้งดการใช้ชุด Burka อันเป็นชุดที่ใช้ผ้าดำคลุมศีรษะและร่างกาย เพื่อความปลอดภัย

ตามรายงานของนาย Ivan Watson จาก CNN ฝ่ายศรีลังกาเชื่อว่า นาย Haran (?) Hashim เป็นหัวหน้ากลุ่มไอซิส โดยน้องชายเสียชีวิตในระเบิดพลีชีพในการโจมตีที่โรงแรม แชนกรีลา เมื่อวันอาทิตย์ หัวหน้าอีกคนหนึ่ง (Ring leader) ในชื่อว่า Mohhammad Niyas ซึ่งเสียชีวิตในการต่อสู้กับฝ่ายรักษาความปลอดภัย ก็มีบทบาทไม่น้อย ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ควรแก่ความเอาใจใส่ เพราะยังมีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งยังกระจายกำลังอยู่

หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับเหตุร้ายที่ศรีลังกาข้างต้นคงจะได้รับความสนใจจากใครก็ตามในกระทรวงการต่างประเทศไทยที่มีหน้าที่ในด้านความมั่นคง เพราะได้ย้ำความสำคัญในเรื่องนี้มากกว่า 4 ปีแล้ว แต่ดูจะไม่มีใครได้ให้ความสนใจและเตรียมการระวังภัย แม้กระทั่งบันทึกข้อเสนอแนะให้มีการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษหรือ Task Force เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้าย ซึ่งปรากฏในหน้าแรกของประมวลรายงานเช่นฉบับนี้ จำหน่ายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ก็ไม่มีการตอบสนองในทางใดทางหนึ่งจากหน่วยงานในกระทรวงจนบัดนี้

เมื่อเวลา 01.40 น. คืนวันที่ 29 ต่อวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน สำนักข่าวระหว่งประเทศได้เสนอข่าวด่วนมากกว่า สื่อของกลุ่มรัฐอิสลามได้เสนอวิดีโอ แสดงภาพในทำนองเข้าข้างปืนกลมือของนาย Abu Bakr al-Bagdadi ซึ่งปรากฏเป็นข่าวครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2014 ไม่นานหลังจากที่เขาประกาศตั้ง Caliphate ที่นคร Raqqa ในซีเรีย

โดยยื่นประกาศที่มีสยิดเก่าแก่ที่นครโมซูลในอิรัก หลังจากนั้น ก็มีข่าวจากแหล่งสหรัฐ และรัสเซียว่า เขาไม่ตายก็บาดเจ็บมาก แต่ก็ไม่มีการยืนยันจากฝ่ายใด

ฝ่ายข่าวกรองและสำนักข่าวระหว่างประเทศได้พยายามตรวจตราภาพจากวิดีโอ เทียบกับภาพเก่าๆ ของบุคคลที่ทุกกระเบียดนิ้ว และลงความเห็นว่ แม้เขาจะสูงอายุขึ้น น้ำหนักมากขึ้นกว่าหลักฐานเดิม แต่ดูจะไม่ผิด้ตัวและไม่ปรากฏร่องรอยของความ บาดเจ็บ

ยิ่งกว่านั้น เขาได้แถลงด้วยว่า การไม่มีพื้นที่คาลิเฟต ไม่เป็นปัญหา เพราะคนของ กลุ่มรัฐอิสลามซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลก ก็จะช่วยฝึกรบให้แก่บรรดาพวกที่รับแรงบันดาลใจ เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศรีลังกา เขาเองก็มีค่าหัวอยู่ 25 ล้านดอลลาร์ และยังมีทรัพย์สิน อีกมาก

ที่สหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 23 เมษายน พระราชวัง Buckingham ได้แถลงข่าวว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้ทรงเชิญให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ แห่ง สหรัฐอเมริกาไปเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ (State Visit) ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2019

ตามรายงานจากสำนักพระราชวังที่กรุงลอนดอน การที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ไป เยือนสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว นั้น ถือเป็น Working Visit ใดๆก็ติ นายทรัมป์จะไม่ได้พำนักที่พระราชวัง Buckingham ในการไปเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ ส่วนพิธีการอย่างอื่น ยังไม่มีการแถลงในขั้นนี้

การเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 46 ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งใน เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2020 น่าสนใจมาก เหตุผลหนึ่งอาจจะเพราะคนจำนวนไม่น้อยรู้สึก ไม่สบายใจที่คนไร้หลักการและค่านิยมของประเทศ อันได้แก่นายโดนัลด์ ทรัมป์เป็นผู้นำ ฝ่ายบริหารคนที่ 45 ที่มีได้สร้างความชื่นชมให้แก่ชาวโลกและโลกเสรีเช่นผู้นำคนก่อนๆ

อาจจะเพราะความไร้ความสามารถของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ความเสื่อมเกียรติและศักดิ์ศรีที่เขานำมาสู่สถาบันประธานาธิบดี และการที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจในการปกครองประเทศตามหลักนิติรัฐของนายทรัมป์ ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงค่านิยมอันเก่าแก่ของคนระดับผู้นำซึ่งนายทรัมป์ขาดความตระหนักรู้อย่างเหลือเชื่อ นักการเมืองสังกัดพรรคเดโมแครตจำนวนมาก (19 คนนับถึงวันที่ 23 เมษายน) ได้ประกาศเสนอตัวเข้ารับการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีครั้งต่อไปในปีนี้ ส่วนนาย Joseph Biden รองประธานาธิบดีของประธานาธิบดีโอบามา ซึ่งมีคะแนนนิยมนำตลอดมา มีข่าวว่าอาจจะประกาศตัวเข้าแข่งขันด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน ไม่แน่ว่า อายุ 76 ปีขณะนี้จะเป็นอุปสรรคหรือไม่

ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตที่ประกาศตัวแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อาทิ Kamala Harris Elizabeth Warren Senator Klobachar ส่วนผู้ชาย นั้น บางคนเป็นชื่อที่รู้จักกันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bernie Sanders ซึ่งเป็นคู่แข่งในขั้น Primary ของฮิลลารี คลินตัน ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2016 ซึ่งฮิลลารีเป็นผู้ชนะ และเข้าไปแข่งกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ นาย Beto O'Rourke นาย Pete Buttigieg ฯลฯ

ข้อสังเกตของข้าพเจ้าในขั้นนี้ได้แก่การที่ผู้เสนอตัวจากพรรคเดโมแครตได้ใช้ความนิยมในลัทธิฝ่ายซ้ายหรือสังคมนิยมเพื่อจะต่อสู้กับนายโดนัลด์ ทรัมป์ เพราะคงจะคิดว่าเขาเป็นฝ่ายขวาจัด อันเป็นวิถีคิดที่ตื่นเกินไป เนื่องจากนายทรัมป์ไม่มีหลักคิดที่แน่นอน

รายการ Global Public Square-GPS ของนาย Fareed Zakaria ทางสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น เมื่อคืนวันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน ศกนี้ ตามเวลาในประเทศไทย ได้เชิญนาง Hillary Clinton คู่แข่งของนายโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2016 ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าถูกแทรกแซงอย่างออกอวดโดยรัสเซียภายใต้การบงการของประธานาธิบดีวลาดีเมียร์ ปูติน ที่ตั้งใจจะ "Hurt her and help him" เพราะปูตินต้องการให้นายทรัมป์เป็นฝ่ายชนะ

วันที่ออกรายการเป็นวันที่ ฮิลลารีลงสมัครเลือกตั้งในปี 2016 โดยมีเวลา 529 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้ง ในชั้นแรก ข้าพเจ้าพอจะสรุปประเด็นสำคัญของฮิลลารี คลินตันใน รายการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในหอประชุมใหญ่ โดยมีผู้เข้าฟังอย่างมาก ที่ไม่ต้องสงสัยเลย ว่าเป็น Fan Club ของเธอ ดังนี้

1. เธอดีใจที่พรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นพรรคเดียวกับเธอ มีผู้สนใจเข้าแข่งขันในชั้น ไพรมารี อย่างมากมาย ทุกคนต่างมีความสามารถทั้งนั้น แต่เธอขอไม่กล่าวถึงแต่ละคนใน ชั้นนี้

2. ถามว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับการเลือกตั้งในปี 2016 แทนที่ฮิลลารีจะกล่าวหา ผู้กระทำผิดและการแทรกแซงการเลือกตั้ง (โดยรัสเซีย) เธอกลับตอบว่า เป็นไปอย่าง “มืด มาก (Very dark)” และมีได้มีความพยายามที่จะสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น เธอได้ใช้คำว่า “มืดมาก” ก่อนหน้านี้ในการกล่าวถึงคำปราศรัยในวันรับตำแหน่ง (Inaugural Address) ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2016

3. เมื่อถามถึงบทบาทของผู้หญิงในการเป็นผู้นำของแต่ละประเทศ ฮิลลารีได้ตอบ ในทันทีด้วยเสียงดังห้องประชุมว่า OF COURSE!! เพราะเมื่อเธอเองสมัคร ข้าพเจ้าได้ฟัง ความเห็นของบรรดาผู้นำหญิงจากทุกประเทศในยุโรป เอเชีย และแอฟริกาซึ่งต่างยกย่อง ฮิลลารีว่าเป็นหญิงผู้นำระดับหนึ่งของโลกอยู่แล้ว ส่วนฮิลลารีได้ตอบคำถามว่า เมื่อไม่ นานมานี้ เธอได้ไปพบ Jacinda Ardern นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ขณะกำลังท้องแก่มาแล้ว เธออธิบายว่า ไม่วิตกแต่ประการใด ที่จะทำหน้าที่มารดาของลูกน้อยและหัวหน้ารัฐบาล ไปในขณะเดียวกัน แล้วแต่จะแบ่งหน้าที่ได้อย่างใด เพราะสำนักอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไร ก่อน-หลัง ฮิลลารีว่า เหตุก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่เมืองไคร้สเชิร์ช ในนิวซีแลนด์ และ ความสามารถของเธอที่เข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีมากน่าจะพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจน อยู่แล้ว



อันที่จริง Hillary Clinton ควรจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ อีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นผู้มีความสามารถและรอบรู้การเมืองระหว่างประเทศเหนือกว่าคนอื่นในพรรคเดโมแครต ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2016 แม้ว่านายโดนัลด์ ทรัมป์จะเป็นผู้ชนะด้วยคะแนนเสียง อย่างเฉียดฉิว จากคณะผู้ออกเสียงหรือ Electoral College แต่ฮิลลารีก็ได้รับเสียง Popular vote จากทั่วประเทศมากกว่านายทรัมป์ถึง 3 ล้านเสียง และปฏิกิริยาที่ดีถึงความฉลาดเฉลียวของเธอ จึงให้ความพยายามที่จะใช้กลวิธีหลายอย่างขัดขวางมิให้เธอชนะการเลือกตั้ง จริงอยู่ฮิลลารีอาจจะเซ็ดที่ต้องถอนตัวในการเลือกตั้งที่ต้องแข่งกับโอบามาและมาแพ้วด้วยกลไกของฝ่ายโดนัลด์ ทรัมป์

ไม่แต่เท่านั้น การที่อดีตรองประธานาธิบดี โจ ไบเดน ซึ่งร่วมทีมกันมากับฮิลลารี ในรัฐบาลโอบามาได้ประกาศตัวลงสมัครเข้าแข่งขันเป็นประธานาธิบดีเมื่อเช้าวันที่ 25 เมษายน อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เธอต้องเปิดทางให้ ทั้งหมดนี้เป็นการคาดคะเน อาจถูกหรือผิดก็เป็นได้ แต่ก็น่าเสียดาย เพราะฮิลลารีต้องการจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ และผู้นำโลกเสรีก็คาดหวังเช่นนั้น หากนาย โจ ไบเดน ต้องสะดุดในการรณรงค์หาเสียง ฮิลลารีก็น่าจะพร้อมที่จะเข้ามาสมัครแทน

คืนแรกที่นายโจ ไบเดนระดมทุน ก็ได้รับการสนับสนุนถึง 6.7 ล้านดอลลาร์ และเขาได้เริ่มรณรงค์หาเสียงด้วยการปราศรัย ซึ่งแม้จะสั้นเพียง 26 นาทีที่พิตสเบิร์ก ก็ได้รับการตอบสนองจากผู้ฟังเป็นอย่างดี ในการสำรวจคะแนนนิยมจากผู้ออกเสียงพรรคเดโมแครต โจ ไบเดนได้รับความนิยมถึงร้อยละ 39 ผู้ที่ตามมา คือเบอร์นี แซนเดอร์สได้ไม่ถึงร้อยละ 20 ส่วนคนอื่น ๆ ได้เพียงหลักเดียว

ข่าวด่วนมากเมื่อสักครู่นี้แสดงว่า ฮวน ไกวโด ผู้นำฝ่ายค้านในเวเนซุเอลา จะสามารถชักชวนให้ทหารจำนวนไม่น้อยมาเข้าข้างเขา มีการปะทะกันในเขตใกล้ค่ายทหารด้วยการใช้ระเบิดแก๊สน้ำตาตอบโต้กัน จนขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ชัดเจน นายฮวน ไกวโดได้ชักชวนให้โค่นล้มนายนิโคลาส มาดูโร บทบาทของทหาร 100 คนที่รัสเซียส่งไปที่กรุงคารากัสยังไม่ชัดเจน เช่นเดียวกับบทบาทของจีนด้วย

แต่ความพยายามของกลุ่มฝ่ายค้านจะก่อรัฐประหารเพื่อชิงอำนาจจาก  
ประธานาธิบดีมาตุไรด์จะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริง แต่เวลาไม่อำนวยให้สามารถ  
นำความกระจ่างมารายงานในช่วงนี้ได้

วันที่ 30 เมษายน ศกนี้ เป็นวันที่พระเจ้าจักรพรรดิอากิฮิโตะ สละราชสมบัติ อันจะ  
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น พระจักรพรรดิอากิฮิโตะได้ครองตำแหน่งองค์พระ  
ประมุขเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ พระราชบิดาเสด็จสวรรคตในปี 1989 เจ้าชายนารุฮิ  
โตะ พระราชโอรสจะเสด็จขึ้นเป็นพระจักรพรรดิพระองค์ต่อไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงรัช  
สมัยด้วยจาก Heisei Era เป็น Reiwa Era

นายมนัสพาสน์ ชูโต

ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์  
และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ

## ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ความล้มเหลวในการเจรจาระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กับ นายคิม จอง อุน แห่งเกาหลีเหนือจะเป็นผลของการเจรจาแบบคู่ขนาน ซึ่งยากที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถพบจุดร่วมได้ ตั้งแต่การเจรจาครั้งที่ 1 ที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2018 และครั้งที่ 2 ที่กรุงฮานอยในปีนี้ พลวัตที่เกิดขึ้นโดยที่แต่ละฝ่ายมองไปในทิศทางที่ต่างกัน และฝ่ายสหรัฐยังขาดการเตรียมการที่จำเป็น แม้จะมีพยานภาพทางการทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้

แต่เริ่มแรก ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะคิดว่านายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คงจะช่วยปูพื้นฐานอันจะนำไปสู่บรรยากาศของการเจรจาในระดับสุดยอดได้ แต่ข้าพเจ้าเองไม่เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะสร้างความเข้าใจกันได้ มิใช่ว่าปอมเปโอไร้ความสามารถ แต่เพราะเขาจะมุ่งเอาใจนายโดนัลด์ ทรัมป์มากกว่าที่จะหาทางสร้างความเข้าใจพื้นฐานกับฝ่ายเกาหลีเหนือ หากจะย้อนกลับไปดูรายงานของข้าพเจ้าเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2018 ซึ่งนายปอมเปโอเองกล่าวหาผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศว่าไม่เข้าใจความที่ตกลงกันซึ่งเขาเองอ้างว่าครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ Verification ไว้แล้ว อันค้านกับความจริงว่า ข้อตกลงซึ่งผู้นำสองฝ่ายลงนามกันไว้ มิได้ว่าด้วยรายละเอียดในประเด็นสำคัญที่ประธานาธิบดีเรแกนย้ำว่า Trust but verify ในความตกลงพหุภาคีเพื่อห้ามมิให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ภาคีทุกฝ่ายสามารถบรรลุความตกลงให้มีการตรวจสอบ 24/7 คือทุกวันตลอดสัปดาห์ ด้วยการจัดทำ Additional Protocol มอบหมายให้องค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ International Atomic Energy Agency (IAEA) ตรวจสอบและยืนยันอย่างเป็นทางการไปยังภาคีทั้งหมด ซึ่งอิหร่านก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตลอดมา แต่นายโดนัลด์ ทรัมป์กลับถอนตัวจากความเป็นภาคี ด้วย

เหตุผลที่ข้าพเจ้าเห็นควรที่จะประณามเพราะเป็นไปตามการจู่โจมของนายเบนจามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล แทนที่จะให้ความสำคัญแก่ประโยชน์แห่งชาติสหรัฐ ซึ่งฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐยืนยันหลายต่อหลายครั้ง

อันที่จริง การเปรียบเทียบกลวิธีในการเจรจากับเกาหลีเหนือกับอิหร่านเป็นความผิดพลาดอย่างมากตามสถานะที่เป็นจริง เพราะในระยะเวลาที่มีการเจรจาเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่อิหร่านมีพันธกรณีตามความตกลง JCPOA ฉบับ P-5 + 1 กับอิหร่านซึ่งห้ามมิให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดยิ่งโดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศอยู่แล้ว เกาหลีเหนือไม่มีข้อห้ามใดๆ และเกาหลีเหนือได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จนก้าวหน้าไปมาก โดยได้พัฒนาขีปนาวุธพิสัยต่างๆ ถึงขั้นที่เชื่อกันว่า อาจเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐอเมริกาได้หากเกาหลีเหนือสามารถพัฒนาขีปนาวุธถึงขั้น Inter-continental ballistic missile หรือ ICBM เป็นผลสำเร็จ

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ศกนี้ นายคิม จอง อุน ได้เดินทางโดยรถไฟไปยังเมืองวลาดิวอสต็อกเพื่อพบปะหารือกับประธานาธิบดีปูติน ทั้งสองฝ่ายมิได้เปิดเผยว่าได้หารือกันในเรื่องอะไร แต่ก็พอจะคาดเดาได้ เมื่อนายคิม จอง อุนเดินทางกลับถึงกรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือก็ได้ทดลองยิงขีปนาวุธ 2 ชุด ซึ่งไปตกลงในทะเลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทบกระเทือนต่อดินแดนญี่ปุ่น แต่ยังไม่ได้รับรายงานว่าเป็นขีปนาวุธประเภทใด ก่อนหน้านั้น เกาหลีเหนือได้สื่อสารไปทางสหรัฐให้เปลี่ยนตัวนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจากการเป็นผู้เจรจาในชั้นเตรียมการ โดยที่มิได้ชี้แจงเหตุผลว่าเพราะเหตุใด ส่วนการเจรจาครั้งต่อไปยังไม่มีการกำหนดในขั้นนี้

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ขณะกำลังอยู่ระหว่างการเยือนประเทศญี่ปุ่น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวถึงการที่เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลเข้ามาในทิศทางของญี่ปุ่น ว่าเป็นการยิงอาวุธเล็กเท่านั้น โดยไม่แยแสว่า ทุกครั้งที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธมา ย่อมทำให้ญี่ปุ่นต้องเฝ้าระวัง แต่นายทรัมป์ไม่คิดถึงแง่นั้น

การเปิดเผยรายงานการสืบสวนและสอบสวนพฤติกรรมกรรมการแทรกแซงการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2016 โดยรัสเซียอันมีผลให้นายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ เป็น ผู้ชนะการเลือกตั้ง โดยนาย Robert Mueller III ที่ปรึกษาพิเศษ (Special Counsel) ซึ่งทำ หน้าที่เช่นอัยการพิเศษ ตลอดเวลากว่าสองปีที่ผ่านมา อันได้รับการถ่ายทอดรายงาน เฉพาะข้อยุติบางประการตามความเห็นของนาย William Barr รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรมคนใหม่ เมื่อเช้าวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2019 เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็น พิเศษ เพราะอย่างน้อย สถานีโทรทัศน์ระหว่างประเทศ เช่น CNN ได้นำเสนอรายการสด เป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อเนื่องกันและหลายวันต่อมา พร้อมด้วยนักกฎหมาย อดีตอัยการ นักข่าวอาวุโสด้านการเมือง และผู้ควบคุมรายการอาวุโส

ความคาดหวังของข้าพเจ้า ซึ่งได้ติดตามข่าวนี้มากกว่า 2 ปี อาจจะมีผิดไปบ้างในขั้น แรกว่าจะได้สัญญาณความผิดของนายโดนัลด์ ทรัมป์จากการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมในสรุ่ยย่อ “Important conclusions” จากรายงานของนาย Mueller ซึ่งก่อ ประเด็นปัญหาใหม่อันไม่ตรงกับรายงานของที่ปรึกษาพิเศษ แต่ก็ต้องชมเชยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านการข่าว กฎหมายและนักข่าวประจำรัฐสภาที่แสดงถึงประเด็นข้อมูลที่ไม่ปรากฏใน สรุ่ยรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หากจะนำเสนอรายงานเรื่องนี้โดยละเอียด ก็จะไม่ง่าย และจะกินเนื้อที่มาก เพราะ เรื่องนี้ยังไม่จบ กับต้องการผู้อ่านที่ทราบกฎหมายของสหรัฐดีพอ เพราะเรื่องนี้พัวพันไป ถึงกฎหมายและประวัติความเป็นมาของของกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีออกจาก ตำแหน่ง กฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการกล่าวหาและดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีที่ยังอยู่ในตำแหน่ง และ ฯลฯ จึงขอรายงานตามที่สามารถจะทำได้

เรื่องใหญ่ใจความของรายงานได้แก่ Report ของที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller ซึ่ง ทำหน้าที่เสมือนอัยการในการสืบสวนและสอบสวนในคดีที่รัสเซียเข้ามาแทรกแซงการ เลือกตั้งสหรัฐ ซึ่งทำเสร็จเฉพาะตามอาณัติที่ได้รับมอบหมายมา แต่นายมัลเลอร์มิได้ ครอบคลุมคดีทั้งหมด มีบางประเด็นที่อยู่ในการพิจารณาของศาลแขวงนิวยอร์กก็ได้ ศาล

ในเวอร์ชันนี้และศาลในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และอาจจะอยู่ในเขตอาณาของตุลาการฝ่ายอื่น อันหมายความว่า เรื่องนี้คงจะไม่ปรากฏชัดอีกกระยะหนึ่ง โดยต้องหวังว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์คงจะไม่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสมัยที่สอง เพราะเขาได้ใช้สิทธิพิเศษของผู้นำฝ่ายบริหารขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการครอบงำ การดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม ไล่คนที่ไม่ปกป้องเขาออกและแต่งตั้งคนใหม่เข้ามา ซึ่งลำเอียงไปในทางปกป้องเขา แม้กระทั่งผู้ที่นายทรัมป์เลือกให้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม คือ นาย William Barr ก็ได้ทำตัวเชิงเป็นที่ปรึกษากฎหมายของนาย ทรัมป์ แทนที่จะเป็น Attorney General ของประเทศ อันมีนัยยะว่า ประธานาธิบดีอยู่เหนือกฎหมายซึ่งไม่เป็นความจริงภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา

นาย William Barr ได้วางตนไม่เป็นกลางอย่างชัดเจน ประการหนึ่งด้วยการให้นักกฎหมายจากมลรัฐคอนเนตทิคัต สืบค้นความเป็นมาของการสืบสวนคดีที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Russian Probe ว่า เริ่มมาจากเหตุใด โดยไม่คำนึงถึงรายงานเป็นเอกฉันท์ของประชาคมข่าวกรองว่า รัสเซียภายใต้บงการของวลาดีเมียร์ปูตินที่เข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯในปี 2016 และยังคงแทรกแซงด้วยความอุกอาจต่อมาอีก เฉพาะในคดีนี้ กระทรวงยุติธรรมก็ได้ออก Indictment เพื่อดำเนินคดีมาแล้วหลายฉบับพร้อมด้วยหลักฐานอันพร้อมมูล การกระทำของรัสเซียนี้มีได้จำกัดอยู่เฉพาะชาวอเมริกันเท่านั้นเพราะคนรัสเซียจำนวนมากก็ถูกข้อหาด้วย ประเทศต่างๆ ในยุโรปก็ถูกแทรกแซงเช่นเดียวกัน

ดังที่ได้เสนอรายงานมาก่อนแล้ว นาย William Barr ได้สรุปรายงานของที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller ซึ่งยาว 448 หน้า เหลือเพียง 4 หน้า ซึ่งไม่ตรงกับต้นฉบับของนาย มัลเลอร์ทีเดียว และได้ปิดบังข้อความในรายงาน (Redaction) เป็นจำนวนมาก เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นต้นสังกัดทำเช่นนี้ สภาผู้แทนราษฎรจึงไม่พอใจ เพราะต้องการรายงานทั้งฉบับ เพื่อจะได้ทราบหลักฐานประกอบข้อหาส่วนต่างๆ อัน Congress จะได้นำไปประกอบการพิจารณาในการดำเนินคดีต่อไป แต่นายบารร์ก็ขัดขวาง

ในทางต่างๆ จนบัดนี้ เพราะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งก็สืบสวนอีกทางหนึ่ง จะได้ดำเนินการ  
ขั้นตอนต่อไป

ในขณะที่เดียวกัน นายบารักก็เปิดประเด็นใหม่ว่า เขาเชื่อว่าการ Spy ในระหว่าง  
การเลือกตั้ง แต่ยังไม่หลักฐานยืนยันในขั้นนี้ เพราะการดักฟังคนอเมริกันตามปกติจะทำให้  
ได้ก็ด้วยได้รับอนุมัติจากศาล เมื่อกรรมาธิการของสภาออกหมายเรียกนายบารักไปให้  
ปากคำอีกครั้งหนึ่ง เขาไม่ยอมไปปรากฏตัว Congress จึงลงมติว่านายบารักหมิ่นคำสั่ง  
กรรมาธิการของสภาหรือ In contempt ต่อสภา ไม่ทราบว่าจะมีผลทางกฎหมายใน  
ประการใด แต่นับแต่นั้น นายทรัมป์ก็แนะนำให้อีกหลายคนปฏิเสธหมายเรียก (Subpoena)  
ของสภาอีก ไม่แน่ว่า หลักฐานดังกล่าวจะนำไปสู่การขัดขวางขบวนการยุติธรรมหรือไม่  
สมาชิกสภาสังกัดพรรคเดโมแครตไม่น้อยกว่า 24 คนได้กดดันให้นางแนนซี เปโลสซี  
ประธานสภาล่าง เริ่มกระบวนการถอดถอน (Impeachment) ประธานาธิบดี แต่ยังไม่มิตินั้น  
แน่นอนในขั้นนี้

ในความเข้าใจส่วนตัวของข้าพเจ้า นาง Nancy Pelosi ประธานสภาผู้แทนผู้อาวุโส  
ยังไม่รีบร้อนเข้าสู่กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีในขั้นนี้ เพราะการลงมติมิได้อยู่ใน  
ระดับสภาผู้แทนราษฎร แต่จะต้องไปได้รับการพิจารณาในวุฒิสภาในขั้นสุดท้าย ซึ่งพรรค  
รีพับลิกันยังมีเสียงข้างมากอยู่และผู้พิพากษาศาลสูง อันได้แก่ Justice Robert จะเป็นผู้  
กำกับการพิจารณา ซึ่งเสี่ยงต่อการไม่อาจลงโทษประธานาธิบดีได้ เพราะเมื่อพ้นขั้นตอน  
นั้นและทำอะไรไม่ได้ ก็จะเสียโอกาสไป โดยไม่สามารถเริ่มกระบวนการใหม่ได้ ข้าพเจ้า  
ไม่สามารถอ่านแนวทางของแนนซี เปโลสซีได้ แต่เชื่อว่าคงจะไม่ต่างจากการวิเคราะห์  
ของข้าพเจ้าดังที่ได้กล่าวแล้ว

แต่ประเด็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความผิดหรือไม่ ย่อมแล้วแต่การพิจารณาของ  
ขั้นตอนนี้ ในขั้นนี้ ประเด็น Collusion คงจะไม่ปรากฏชัด แต่ประเด็นขัดขวางกระบวนการ  
ยุติธรรม นั้น ที่ปรึกษาพิเศษแนะนำรายละเอียดไว้หลายข้อ เพราะตามกฎหมาย แค  
พยายามจะขัดขวางหรือ endeavor to obstruct ก็อยู่ในข่าย และที่ปรากฏหลักฐานเพิ่มขึ้น

ทุกวันได้แก่การข่มขู่พยาน (Intimidation of witnesses) ซึ่งนายทรัมป์ทำมาตลอดตามนิสัย ตั้งแต่เด็กที่จะ Bully คน

ท่าทีของนางแนนซี เปโลสซีเป็นเหตุที่ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์มีอาการเกรี้ยวกราดอย่างมาก ภาพที่ปรากฏชัดต่อสาธารณชนได้แก่การแสดงความโกรธของนายทรัมป์เมื่อตอนสายของวันที่ 23 พฤษภาคม ซึ่งนายทรัมป์จะพบกับผู้นำจากพรรคเดโมแครตในพิธีที่สวนกุหลาบในทำเนียบขาวเพื่อหารือกันถึงการจัดงบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อโครงการ Infrastructure เช่นทางหลวง อุโมงค์ ท่าอากาศยาน ทั่วประเทศ แต่นายทรัมป์โกรธที่นางเปโลสซีเอ่ยปากว่า นายทรัมป์ได้ Cover up ในคดีเกี่ยวกับรัสเซีย เขาจึงระเบิดความไม่พอใจกับเธอ และประกาศที่จะไม่ร่วมงานกับพรรคเดโมแครตทั้งหมดจนกว่าจะมีการเลิกการสืบสวนซึ่งเขาใช้คำว่า Phony investigations ทั้งหมด การพิจารณางบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างพื้นฐานซึ่งเสื่อมโทรมมานานปี จึงไม่สามารถจะก้าวรุดหน้าไปได้ไม่แต่เท่านั้น นายโดนัลด์ ทรัมป์ได้ออกคำสั่งให้นายวิลเลียม บาร์ริได้เข้าถึงรายงานลับที่สุดเพื่อหาความจริงว่า ฝ่ายข่าวกรองได้ใช้วิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายในการสืบสวน (Surveillance) ระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี 2016 หรือไม่ โดยนายบาร์ริได้รับมอบอำนาจจากประธานาธิบดีที่จะลดระดับความลับเองได้ (Declassify) ในขณะเดียวกัน นายทรัมป์ได้ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ตัดต่อวิดีโอทัศน์เพื่อแสดงว่านางแนนซี เปโลสซีมีปัญหาทางสมอง ซึ่งพูดไม่ชัดและมีอาการผิดปกติทางสมอง โดยมีการนำออกแสดงทางสื่อขวาทกขบก่อนหน้าที่จะออกเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 4 วัน นำแปลกใจว่าสหรัฐไม่มีกฎหมายที่จะคุ้มครองผู้เสียหายในกรณีเผยแพร่การหมิ่นประมาทเช่นนี้

นายทรัมป์และมาลาเนีย (สตรีหมายเลข1) ได้เดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วขณะที่ทำรายงานนี้ โดยจะเป็นประมุขแห่งรัฐคนแรกที่จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ใหม่ด้วย เนื่องจากเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการ (State Visit) การไปเยือนครั้งนี้ดูจะไม่มีผลในสาระสำคัญเท่าใดนัก เพราะกำหนดการส่วนใหญ่เป็นไปตามที่



นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะพยายามจะให้เป็นที่พอใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มากกว่า ดังเช่นการเล่นกอล์ฟ การชมการแข่งขันซูโม่ และการรับประทานอาหารใน ภัตตาคารญี่ปุ่น โดยได้มีการจัดเนื้อพิเศษให้นายทรัมป์ ฯลฯ อันเป็นของโปรดสำหรับผู้ นำ ผู้ไปเยือน

ข่าวใหญ่หนึ่งในหลายข่าวที่ได้รับในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน ศกนี้ มีมากกว่า ปกติ ส่วนเรื่อง Brexit ที่ล่าสุด สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรตกลงขยายเวลาไปเป็น วันที่ 31 ตุลาคม 2019 จากเดิมวันที่ 29 มีนาคม นั้น จะไม่ขอนำเสนอในชั้นนี้ เนื่องจากยัง มีความไม่แน่นอนอยู่ไม่น้อย ขอกล่าวถึงเพียงคำปรารภของนาย Jean-Claud Juncker ประธานกรรมการสหภาพยุโรป ซึ่งแสดงความเสียใจที่มีได้ “แทรกแซง” การตัดสินใจ ของนายเดวิด คาเมรอน อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เมื่อปี 2016 ที่จะให้มีการ ออกเสียงลงประชามติว่าควรจะออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปหรือไม่ ข้าพเจ้าไม่ ทราบตรรกะของนายยุงเกอร์ในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ แต่เข้าใจว่า เขาคงจะพยายาม ยับยั้งมิให้ UK เลือกเดินไปในทิศทางนั้น ประเด็น Brexit จึงได้กลายเป็นมหากาพย์สืบ ต่อมาจนบัดนี้ ตามรายงานจากกรุงลอนดอนในวันที่ 15 พฤษภาคม วันนี้ นายกรัฐมนตรีเรชีส์ซ่า เมย์ จะนำร่างความตกลงเดิมให้มีการลงมติในสภาสัมมัญอีกเป็น ครั้งที่ 4 ในตอนต้นเดือนมิถุนายน ศกนี้ ร่างนี้ไม่ได้รับเสียงข้างมากมาแล้ว 3 ครั้ง แต่ คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยน้อยลงมาตลอด ส่วนการเจรจากับนายเจอร์มี คอร์บิน หัวหน้า พรรคฝ่ายค้าน นั้น ไม่เป็นผลสำเร็จตามรายงานล่าสุด อันไม่น่าแปลกใจ เพราะนายคอร์ บินต้องการจะให้เรชีส์ซ่าเมย์ประสบความสำเร็จและจำเป็นต้องให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่

แต่ข่าวสำคัญที่มีได้คาดคิดมาก่อนได้แก่การที่เอกอัครราชทูต Ecuador ณ กรุง ลอนดอนภายใต้รัฐบาลใหม่ ไม่เห็นด้วยกับการที่สถานเอกอัครราชทูตได้ให้สิทธิพักพิง หรือ Right of Asylum แก่นาย Julian Assange ซึ่งเข้าไปหลบภัยจากการถูกจับกุมเนื่อง ด้วยได้ละเมิดกฎหมายของสวีเดน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกามาแล้วถึง 7 ปี จึง ได้แจ้งให้สก็อตแลนด์য়ারต์มาควบคุมตัวออกไป

นาย Julian Assange ซึ่งเคยมีความผิดในระยะแรกด้วยการชักชวนให้ Chelsea Manning ซึ่งเคยเป็นนักวิเคราะห์ข่าวกรองของสหรัฐเปิดเผยรหัสผ่านหรือ Password แก่เขา อันช่วยให้เขาสามารถดักจับข่าวกรองของสหรัฐได้โดยได้นำไปเปิดเผยในชื่อ Wikileaks Assange เองเป็นชาวออสเตรเลีย อายุขณะนี้ 47 ปี เขาได้หลบหนีไปที่ฮ่องกง และไปอยู่ที่กรุงมอสโก โดยถูกข้อหาว่ากระทำผิดทางเพศจากสวีเดน จึงได้หลบหนีต่อมาจนมาพักพิงในห้องเล็กๆ ในสถานเอกอัครราชทูตเอกวาดอร์ ณ กรุงลอนดอนอยู่ 7 ปี จนถูกจับตามรายงานนี้

ส่วนนางสาว Chelsea Manning นั้น ถูกจับในสหรัฐและจำคุกอยู่ 8 ปี จนได้รับอภัยโทษโดยประธานาธิบดีโอบามา ด้วยเหตุผลว่าได้รับการลงโทษมาเพียงพอแล้ว เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมนี้ เธอได้ออกรายการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถรับฟังได้ เพราะติดภารกิจอื่น

นาย Julian Assange อ้างสิทธิว่าข่าวที่เขาออกไปในชื่อ Wikileaks นั้น เป็นเช่นเดียวกับสื่อมวลชนทั้งหลาย จึงควรได้รับความคุ้มครองจากบทมาตราชองรัฐธรรมนูญในด้านสิทธิของการแสดงความคิดเห็น

นอกจากการลักลอบนำข่าวและการเจาะ (Hacking) เอกสารภายในของพรรคเดโมแครตในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2016 ด้วยความร่วมมือกับฝ่ายราชการลับ เช่น ฝ่ายราชการลับทางทหารหรือ GRU ของรัสเซียโดยมีคนใกล้ชิดกับนายโดนัลด์ ทรัมป์เป็นผู้ประสานงาน ทำให้นาย Roger Stone คนสนิทของนายโดนัลด์ ทรัมป์ สามารถแถลงล่วงหน้าได้ว่า เอกสารจาก Wikileaks จะมาในวันรุ่งขึ้น อันเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่แล้ว นาย Assange ยังมีคดีติดตัวดังนี้

กับสวีเดน คดีล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งสวีเดนตั้งข้อหาฯ ไว้ประมาณ 5 กระทง และเป็นความเข้าใจผิดว่า สวีเดนยกเลิกข้อหาแล้ว เพราะตามรายงานล่าสุด สวีเดนขอให้

สหราชอาณาจักรส่งตัวนาย Julian Assange เป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีในสวีเดนต่อไป

กับสหราชอาณาจักร คดีหนีประกัน (Bail) เมื่อปี 2011 ซึ่งศาลอังกฤษสั่งจำคุกอยู่ขณะนี้

กับสหรัฐอเมริกา มีหลายคดี ซึ่งศาลอังกฤษจะต้องพิจารณาก่อนที่จะส่งตัวให้สหรัฐในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป ซึ่งคงจะต้องใช้เวลาบ้าง

คดีของนาย Assange คงจะพาดพิงไปถึงข้อหาที่เกี่ยวกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ และคนใกล้ชิดหลายคน เนื่องจากเกี่ยวพันกับการที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐเมื่อปี 2016 อย่างชัดเจน

รายงานเช่นฉบับนี้ได้ตั้งข้อสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่า การที่หอการค้าไทยได้มองข้ามผลกระทบในทางลบต่อไทยจากการที่รัฐบาลทรัมป์เปิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ซึ่งข้าพเจ้ามิได้เห็นด้วย เพราะการค้าระหว่างประเทศ อันดำเนินมาด้วยความราบรื่นพอสมควร ย่อมจะหลบเลี่ยงจากความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในตลาดโลก เพราะเหตุจากการก่อสงครามทางการค้าระหว่างคู่ค้ารายใหญ่ที่หนึ่งกับสองของโลกได้

การไร้ความรับผิดชอบต่อโลกภายนอกของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ภูมิใจที่ได้เริ่มสงครามทางการค้าโดยเข้าใจผิดว่าจะสามารถสร้างความได้เปรียบได้อย่างง่ายๆ ด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรเป็นอาวุธ นั้น ประเทศอื่นๆ ไม่อาจจะยอมรับได้ เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศย่อมมีผลกระทบต่อหลายภาคส่วนของการผลิต ห่วงโซ่ของการผลิต การจ้างงานและการดำเนินการค้าในโลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence) แม้กระทั่งผู้บริโภคก็จะต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยเพราะกำแพงภาษีจะกีดกันให้สินค้านำเข้าแพงขึ้น

ตามบทเรียนในประวัติศาสตร์ การที่สหรัฐได้ใช้ภาษี Smoot-Hawley Act เป็นอาวุธไม่นานหลังจากที่เกิด The Great Depression ในวงกว้าง นั้น เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่น่าไปสู่

สงครามโลก ครั้งที่ 2 เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกของ สหรัฐฯ เช่นเดียวกับนโยบาย America First ที่นายทรัมป์พยายามนำมาใช้อีกและคาดได้ว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนก็คงหลีกเลี่ยงมิได้ที่จะใช้นโยบาย China First เช่นเดียวกัน เพราะมีกระแสข่าวแล้วว่า จีนเริ่มใช้ชาตินิยมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

ดังที่ได้กล่าวมาหลายครั้งแล้วว่า หากข้างใหญ่สองเชือกปะทะกัน หนุ่าก็จะต้อง แผลกลากฎไปอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

การที่สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าจำนวนมหาศาลจากจีนมิใช่เรื่องใหม่ และมีสาเหตุที่จะ กล่าวโทษประเทศที่ส่งสินค้ามา ระบบการค้าเสรีที่เคยมีอยู่เป็นปัจจัยสำคัญ อันช่วย อำนวยให้กระแสการค้าไหลเวียนไปมาได้ระหว่างคู่ค้าทั้งหลาย ซึ่งรวมสหรัฐฯ ด้วย แต่ที่ แน่นอนก็คือ ระดับราคาค่าปลีกสำหรับผู้บริโภคในตลาดสหรัฐฯ ได้ปรับสูงขึ้น ดังจะเห็นได้ ในร้านค้าปลีกเช่น Walmart อันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ กสิกรใน Farmbelt ของอเมริกาก็ได้รับ ผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องอนุมัติเงินอุดหนุนประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์ ให้ภาคการเกษตรเมื่อก่อนออกเดินทางไปเยือนญี่ปุ่น

ที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ศกนี้ นายโดนัลด์ ทรัมป์แจ้งว่า สหรัฐฯ จำต้องเรียก เก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากญี่ปุ่นเพิ่มเติม และขอเลื่อนกำหนดการทำความตกลงว่าด้วย การค้าทวิภาคีกับญี่ปุ่นออกไปก่อน เป็นที่เข้าใจได้ว่าทั้งหมดนี้มีเหตุปัจจัยมาจากสงคราม การค้า อันมีผลประการหนึ่งให้การเศรษฐกิจของโลกและประเทศต่าง ๆ ชะลอตัวลง

ฉะนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ จี.ดี.พี. ของ หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย จึงต่างลดลงเริ่มแต่ไตรมาสที่ผ่านมา

มาตรการที่ประธานาธิบดีทรัมป์นำมาใช้เพื่อกีดกันการค้ากับจีน แต่พยายาม ดำเนินการแยกออกจากสงครามการค้ากับจีนในขั้นแรกได้แก่การห้ามมิให้สหรัฐฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ Huawei หรือ Smart phone ระบบ 5-G จากจีน โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคง

แห่งชาติ ว่าระบบล่าสุดนี้สามารถทำให้จินตนาการความเร็วอย่างมากในการล้างความลับ และ Hack ระบบป้องกันภัยของสหรัฐและชาติพันธมิตรได้โดยง่าย

ด้วยข้ออ้างดังกล่าว สหรัฐจึงขอให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์หว่านเหวยเช่นเดียวกัน โดยได้มอบหมายให้นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เดินทางไปขอรับรองรัฐบาลประเทศต่างๆ ในยุโรป ซึ่งต่างก็รับฟังไว้ แต่ไม่มีรายงานชัดเจนว่า มีประเทศใดบ้างยอมปฏิบัติตามจนถึงบัดนี้

ก่อนหน้านั้น รัฐบาลแคนาดาได้จับกุมตัว Meng Wanzhou หรือ Sabrina Meng บุตรสาวของ Ren Zhengfei เจ้าของ หว่านเหวย ซึ่งมีตำแหน่งเป็น Chief Financial Officer ของบริษัท ตามคำขอของสหรัฐฐานมีส่วนดำเนินการละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ โดยทางการแคนาดาได้กักบริเวณไว้หลายเดือนแล้ว เพื่อรอการส่งตัวเธอไปดำเนินคดีในสหรัฐ Sabrina Meng ให้การว่า เธอมิได้ทำอะไรผิด เพราะกำลังทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอยู่ ซึ่งก็จะต้องจัดทำระหว่างที่ถูกกักตัวอยู่นี้

รัฐบาลจีนไม่พอใจอย่างยิ่ง จึงตอบโต้ด้วยการจับกุมตัวชาวแคนาดาไปแล้วหลายคน เพื่อดำเนินคดีในข้อหาต่างๆ ในขณะที่เดียวกัน สหรัฐได้สั่งห้าม Google มิให้ร่วมมือกับหว่านเหวย ส่วนนาย Ren Zhengfei ผู้บริหารสูงสุดหรือ CEO ของหว่านเหวยได้แถลงเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ว่าสหรัฐประเมินหว่านเหวยต่ำเกินไป

การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศอิสราเอลในวันอังคารที่ 9 เมษายน ศกนี้ เป็นที่สนใจของผู้คนไกลกว่าอาณาเขตของประเทศอิสราเอลมาก แม้จะทราบกันว่า ผลการเลือกตั้งที่แท้จริงจะไม่ใช่ที่ทราบกันหลังวันเลือกตั้งหลายวัน

หัวหน้าพรรคชั้นนำในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้แก่นายเบ็นจามิน เนตanyahu หัวหน้าพรรค Likud ของอิสราเอล ซึ่งพยายามจะดึงพรรคฝ่ายขวาจัดมาร่วมด้วย กับนาย Benny Gantz อดีตเสนาธิการทหาร (ซึ่งในอิสราเอลหมายถึงผู้บัญชาการทหาร) ซึ่งมีคะแนนนิยมนำอยู่บ้าง ส่วนนายเนตanyahu นั้น ได้ครองตำแหน่งผู้นำเสียงข้างมากมาหลายปีแล้ว แต่

เขาต้องขอหาคอร์รัปชันมานานโดยยังไม่ถูกดำเนินคดี แต่นาย Gantz หัวหน้าพรรค “น้ำเงินขาว” ไม่มีคดีติดตัว

โดยที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมานาน และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา และประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย นายเบนจามิน เนทันยาฮู จึงได้เดินทางไปพบกับผู้นำเหล่านี้ เพียงไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้ง

แต่ที่ได้ผลเป็นรูปธรรมได้แก่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งได้ดำเนินการตามคำแนะนำของนายเนทันยาฮูมาตลอด เช่นการประกาศให้นครเจอร์ซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล แม้ว่าสหประชาชาติจะมีข้อมติมาหลายปีแล้วว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาในประการสุดท้าย หลังจากที่สามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นสำคัญอื่นได้แล้ว อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งย้ายสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐจากกรุงเทลอาวีบไปตั้งอยู่ ณ นครเจอร์ซาเล็มเมื่อปลายปีที่แล้ว

เมื่อเร็วๆ นี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในประกาศที่ทำเนียบขาวให้อิสราเอลมีอำนาจอธิปไตยเหนือที่ราบสูงโกลาน (Golan Height) อันขัดต่อข้อมติสหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศ เพราะที่ราบสูงโกลานเป็นเขตยึดครอง (Occupied territory) อันอิสราเอลยึดไว้ในสงคราม 6 วันเมื่อปี 1967 และก่อนหน้าวันเลือกตั้งทั่วไปเพียงไม่กี่วัน ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่า ประธานาธิบดีทรัมป์มีอำนาจที่จะออกประกาศยกดินแดนในความยึดครองของต่างประเทศ ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่อิสราเอล ให้ไปอยู่ในอธิปไตยของประเทศอื่นได้หรือเปล่าเพราะเดิมทีที่ราบสูงโกลานเป็นดินแดนในอธิปไตยของซีเรีย

ไม่แต่เท่านั้น นายเนทันยาฮูยังได้แถลงเป็นการหาเสียงก่อนถึงวันเลือกตั้งด้วยว่า หากพรรคลิคุดชนะ อิสราเอลก็อาจจะถือว่ามีอธิปไตยเหนือ “ฝั่งซ้าย” (West Bank) ของแม่น้ำจอร์แดน อันเป็นดินแดนที่พิกฟิงของชาวปาเลสไตน์ ซึ่งผู้นำของปาเลสไตน์แถลงว่า แม้จะเป็นคำกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่ใช่ “ประหลาดใจ” หากทั้งหมดที่นำมาเสนอ

เหล่านี้เป็นจริง ปาเลสไตน์ก็จะมีดินแดนใต้การปกครองแต่อย่างใด เพราะโดยพฤตินัย อิสราเอลก็ได้ไปตั้งถิ่นฐาน (Settlements) ทั่วไปในฝั่งตะวันตกมาแล้ว รวมทั้ง อสังหาริมทรัพย์ของนายโดนัลด์ ทรัมป์และลูกเขยด้วย ทั้ง ๆ ที่นาย Jared Kushner ลูกเขย ได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ซึ่ง นายมาหมุด อับบาส ประธานาธิบดี Palestinian Authority ได้แถลงแล้วว่าทั้งนายทรัมป์ กับลูกเขยต่างไม่มีความเป็นกลางพอจะมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างอิสราเอลกับ ปาเลสไตน์

ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางกลับถึงกรุงวอชิงตันในวันที่ 28 พฤษภาคม หลังจาก การเยือนญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 วัน

นาย Richard Haas อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนในกระทรวงการ ต่างประเทศสหรัฐและปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ Council on Foreign Relations ประเมิน การเยือนญี่ปุ่นว่า ทรัมป์ได้ทำหลายอย่างที่ไม่ควร เช่นการทวิตข้อความอันไม่เหมาะสม เกี่ยวกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งมิได้ช่วยให้เป็นผลดีต่อสหรัฐ เช่นในกรณีของเกาหลีเหนือและ อิสราเอล เป็นต้น

ผลการเลือกตั้งดังกล่าวถึงข้างต้นแสดงว่า แม้นายเนตันยาฮูจะได้เสียงข้างมาก ตาม Exit Poll จนทำให้นาย Gantz ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ แต่ก็ไม่สามารถรวบรวม รัฐบาลผสมได้ ตามรายงานข่าวในวันที่ 29 พฤษภาคม ศกนี้ อิสราเอลอาจจะต้องมีการ เลือกตั้งใหม่ เนื่องด้วยมีการสับเปลี่ยนเสียงในรัฐบาลผสมและความขัดแย้งเกี่ยวกับร่าง กฎหมายว่าด้วยการเกณฑ์ทหารตามความเห็นของนาย Lieberman อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม แม้พรรคลิดคูอาจจะได้พรรค Kuluna อันเป็นพรรคขนาดเล็กมาร่วมก็ ตาม แต่เมื่อเวลาผ่านเส้นตายอันได้แก่ 24.00 น. ของคืนวันที่ 29 ต่อ 30 พฤษภาคม ทุก พรรคก็ต้องยอมให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 17 กันยายน ศกนี้ อันเป็นปรากฏการณ์ที่ ไม่เคยเกิดมาก่อน

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม ศกนี้ นางเธริสซ่า เมย์ หัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมและ นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ได้กล่าวคำปราศรัยที่หน้า ทำเนียบหมายเลข 10 ถนนดาวนิงด้วยความเศร้าสลดใจว่า ความพยายามของเธอที่จะหา ความประนีประนอมในระหว่างพรรคการเมืองทั้งหลายในสภาสามัญเพื่อจะให้ยอมรับร่าง ข้อตกลงในการออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป ไม่ประสบผลสำเร็จ เธอจึงจะ ลาออกจากความเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ศกนี้ โดย เธอจะเป็นนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีผู้มาสืบตำแหน่ง

สาเหตุหลักได้แก่ความแตกแยกภายในพรรคอนุรักษนิยมหรือพรรค Conservative โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกกลุ่ม Back bench และการไม่ให้ความร่วมมือจากนาย Jeremy Corbyn หัวหน้าพรรคแรงงาน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน

ประกาศลาออกจากความเป็นหัวหน้าพรรคทำให้มีผู้เสนอตัวที่จะเข้ามารับ ตำแหน่งแทนหลายคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สนับสนุน Brexit เช่นนาย Boris Johnson แกน นำของการออกเสียงลงประชามติเมื่อปี 2016 อันปรากฏผลให้สหราชอาณาจักรออกจาก สหภาพยุโรปหรือ Brexit โดยมีได้ให้รายละเอียดว่าจะออกอย่างไร นายจอห์นสันได้รับ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลชุดแรกของเธอเธริสซ่า เมย์ แม้เขาจะมีได้ช่วยสนับสนุนแนวทางของเธอแต่อย่างไร ทำให้ต้องปลดจากตำแหน่ง อีก คนหนึ่งได้แก่นาย Michael Gove อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาล นาย เดวิด คาเมรอน ในระยะหลังการลงประชามติ เขาตั้งใจว่าจะช่วยให้นายบอริส จอห์นสัน ได้เข้ามาเป็นผู้นำ แต่ได้เปลี่ยนใจ เพราะเห็นว่า นายจอห์นสันมิได้ตั้งใจจะทำ หน้าที่อย่างจริงจัง เขาจึงเสนอตัวเองเป็นผู้นำ และได้เข้าแข่งกับนางเธริสซ่า เมย์ แต่ไม่ อาจจะชนะเสียได้ เช่นเดียวกับอันเดร เลดซัม ซึ่งในที่สุดก็ได้ถอนตัว โดยได้กลับมาเป็น Junior Minister ในรัฐบาลของเธอ และในตอนสุดท้ายได้เป็นหัวหน้าพรรคในสภาสามัญ

ตามรายงานล่าสุดในวันที่ 28 พฤษภาคม จำนวนผู้สมัครแทนเธริสซ่า เมย์มีอยู่ 8 คน ส่วนเธริสซ่าเองนั้น ได้เดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์เพื่อร่วมในการเลือกตั้ง EU



Commission President คนใหม่ แทนที่นายยุงเกอร์ ซึ่งขณะที่ทำรายงานอยู่นี้ ยังไม่ทราบว่าเป็นใคร ที่ต้องเลือกใหม่นี้ เป็นผลจากการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปใหม่สำหรับ 5 ปี จากนี้ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม

ตามข่าวจากกรุงลอนดอนเมื่อคืนวันที่ 29 พฤษภาคม นาย Boris Johnson ต้องตกเป็นผู้ต้องหาฐานกล่าวความเท็จเกี่ยวกับจำนวนเงินที่สหราชอาณาจักรจะต้องจ่ายให้แก่สหภาพยุโรป และจะต้องถูกดำเนินคดีต่อไป

ผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปพลิกผันภูมิทัศน์ทางการเมืองของยุโรปอย่างมาก โดยมีทิศทางไปทางขวาอย่างน่าหวงกังวล โดยนาย Nigel Farage จากอังกฤษซึ่งตั้งพรรค Brexit ขึ้นใหม่ Marine Le Pen ฝ่ายขวาจากฝรั่งเศส ได้คะแนนนำ นาย Nigel Farage อดีตหัวหน้าพรรค UKIP ในสหภาพยุโรปและเป็นผู้ไปกล่าวหาเสียงในการเลือกตั้งให้กับนายโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อปี 2016 ส่วนนาย Victor Orban นายกรัฐมนตรีจากฮังการี นาย Salvini และ La Luga จากอิตาลี นั้น ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งเช่นกัน เป็นปัญหาหนักสำหรับ Angela Merkel นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเห็นว่า จะต้องหาทางสร้างคะแนนนิยมให้ฝ่ายเป็นกลางหรือ Centrist เช่นเดียวกับแนวของเอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศส อันเป็นเรื่องยาก แต่ก็ต้องพยายาม แม้ว่าในเยอรมนี พรรคที่ทำคะแนนได้ดีมากได้แก่พรรคกรีนก็ตาม

เมื่อเวลา 11.00 น. ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐ ของวันที่ 29 พฤษภาคม นาย Robert Mueller III ที่ปรึกษาพิเศษในการสืบสวนการที่รัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี 2016 ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ 2 ปี ได้ออกแถลงทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกต่อสาธารณชน โดยใช้เวลาทั้งหมด 10 นาที มีประเด็นสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

1. โดย Guideline ของกระทรวงยุติธรรม เขาไม่อาจกล่าวโทษหรือปรักปรำความผิดทางอาญาต่อผู้ที่กำลังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ เพราะในความเห็นของเขา

แนวทางดังกล่าวมีผลเสมือนกฎหมาย –He believed he was unable to charge President Trump with a crime because of Justice Department guidelines but highlighted that he was not exonerating the president.

2. รัสเซีย อันทายถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและพลเรือนในระดับต่างๆ และการข่าวกรอง ได้ใช้วิธีการต่างๆ ทั้งในแบบแบบยลและ Sophisticate ในการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐ เพื่อยังให้เกิดผลและมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้ง Hillary Clinton

3. ในประเด็นว่า ประธานาธิบดีกระทำผิดทางอาญาหรือไม่ เขากล่าวว่า If we had had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said so. We did not however make a determination as to whether the president did commit a crime.

แนวทางการตอบของที่ปรึกษาพิเศษ Robert Mueller ข้างต้น แม้จะไม่บ่งชี้ถึงการกระทำผิดทางอาญา แต่ก็ชี้ถึงความผิดที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กระทำไปอยู่แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของสภาที่จะต้องสานต่อตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ

เมื่อเป็นเช่นนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติต้องเลือกจังหวะเวลาที่จะดำเนินการในดรรถดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ ให้ได้ผล โดยที่ทราบอยู่แล้วว่าพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาอยู่ในขณะนี้

ประธานาธิบดีทรัมป์ควรจะเข้าใจความหมายของคำพูดของนายโรเบิร์ต มัลเลอร์ดีตลอดวันที่ 30 พฤษภาคม วันนี้ เขาจึงทวีตสิ่งที่สื่อกระแสหลักรายงานตามความเป็นจริงว่า เต็มไปด้วยความเท็จ และกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า กระบวนการยุติธรรมไม่ควรอย่างยิ่งที่จะแต่งตั้งนายโรเบิร์ต มัลเลอร์ไปสืบสวนคดีนี้

สำหรับนายวิลเลียม บาร์ร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีส่วนในการ  
ปิดเบื้อนรายงานของทีปรีक्षाพิเศษมัลเลอร์ “บังเอิญ” ต้องไปราชการพิเศษที่มลรัฐ  
อลาสก้า ในเวลาที่ทีปรีक्षाพิเศษออกแถลงต่อสาธารณชนพอดี

ดร. มนัสพาสน์ ชูโต

ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์  
และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ

## ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

แม้ว่ารายงานของข้าพเจ้าจะมุ่งหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ร่วมสมัย  
**(Contemporary history)** โดยมีองค์ประกอบของอัตชีวประวัติร่วมอยู่ด้วยเพราะด้วย  
ประสบการณ์ตามวิชาชีพด้านการทูต ทำให้บ่อยครั้งได้ผ่านพบเหตุการณ์ระหว่างระเทศมาเองใน  
บางบริบท ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องสอดแทรกค่านิยม **(Value)** และปรัชญา  
ส่วนตัวไว้ อันมิใช่เป็นองค์ประกอบของการเรียบเรียงประวัติศาสตร์โดยทั่วไป

ส่วนเนื้อหา นั้น ย่อมแปรเปลี่ยนไปได้รวมทั้งข้อยุติด้วย เพราะเป็นการเรียบเรียงตาม  
**Real time**

คำว่า “ร่วมสมัย” ย่อมหมายถึงการตีความของผู้เขียนในขณะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น จึงไม่  
น่าจะหมายถึงข้อยุติสุดท้าย เพราะผู้เขียนอาจมองไม่เห็นปัจจัยอีกหลายอย่างซึ่งไม่อาจจะทราบได้  
ด้วยเหตุนี้ “ความร่วมมือ” ย่อมหมายถึงเท่าที่จะทราบและเข้าใจได้ต่อหน้าหรือขณะที่จัดทำ

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวเช่นฉบับนี้ จึงอาจจะมี ความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัว  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกทุกวันนี้ที่มีผู้นำซึ่งสามารถจะกล่าวเท็จเป็นนิสัย ทำให้วงการต่างๆ ใน  
สหรัฐ จำต้องมีบุคลากรเฉพาะกิจในตำแหน่ง **Fact checker** เพื่อติดตามตรวจสอบคำพูดของ  
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ว่าจะเป็นคำกล่าวจากปากหรือทางทวิตเตอร์ จากการตรวจสอบของสื่อ  
กระแสหลัก เช่นวอชิงตัน โพสต์หรือนิวออร์กไทมส์ ประชาชนาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวเท็จหรือ  
บิดเบือนความจริงไปแล้วกว่า **10,110** ครั้งตลอดกว่า **2** ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของ

ประเทศใหญ่ที่สุดของโลก ไม่แต่เท่านั้น ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเขา เช่น ซาร่า ฮักกาบี แชนเดอร์ โฆษกทำเนียบขาว ก็พลอยต้องกล่าวเท็จคามผู้นำไปด้วย แต่เธอจะลาออกจากตำแหน่งในสิ้นเดือนนี้

ตามปกติ ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวเช่นฉบับนี้มักจะหลีกเลี่ยงการกล่าวถึง ประวัติศาสตร์ของชาติไทย ทั้งนี้มิใช่ว่าไทยไม่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมระหว่างประเทศ

อันที่จริงราชอาณาจักรไทย ณ ที่ตั้งปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศ หนึ่งเดียวที่โชคดีมาก เพราะมิได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตก และก็เสี่ยง ไม่น้อยที่จะตกอยู่ใต้การปกครองของมหาอำนาจในยุโรป ที่กล่าวเช่นนี้เพราะข้าพเจ้าได้เห็นขบวน ทหารพร้อมอาวุธประจำตัวและวงดุริยางค์มาเดินสวนสนามบนถนนราชดำเนิน เมื่อปี ค.ศ. **1946 (2489)** โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ **8** ประทับยืนบนพระราชวัง ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมด้วยคทาจอมทัพ เพราะทรงเป็นองค์ประธาน โดยมี **Lord Louise Mountbatten** ร่วมการตรวจแถวทหาร ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการฝ่าย สัมพันธมิตร ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศซีลอน

คนไทยจำนวนไม่น้อยได้เฝ้ามองขบวนสวนสนามนั้น และรู้สึกประทับใจในความมีวินัยของ ทหารกล้าจากเนปาลซึ่งอังกฤษนำมาประจำการในกองทัพของตน โดยในขณะนั้น ไม่มีใครรู้สึก หรือเข้าใจว่า ไทยเป็นประเทศที่ถูกยึดครองแต่อย่างใด เพราะองค์ประธานได้แก่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ **8**

ที่เป็นเช่นนั้นได้นอกจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาหลายร้อยปีของพระมหากษัตริย์สยามแต่ เก่าก่อนและแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กับองค์พระประมุขแห่งราชสำนักหลายแห่งในยุโรปแล้ว อาจ เนื่องด้วยปัจจัยสำคัญอย่างน้อย **3** ประการ

ในประการแรก เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. **2484** ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช อัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจากรัฐบาลไทยในขณะนั้น ให้นำประกาศสงครามไปมอบแก่นาย **Cordell Hull** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะนั้น แต่ฝ่ายสหรัฐไม่ยอมรับ โดยเข้าใจกันว่าไทยถูกบังคับ (**under duress**) ให้ทำเช่นนั้น สถานะสงครามระหว่างไทยกับสหรัฐจึงไม่บังเกิดขึ้น ข้าพเจ้าจึงสามารถบันทึกไว้ได้ว่า ความสัมพันธ์ทางการทูตและความเป็นมิตรระหว่างไทยกับอเมริกา ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. **1833** ถึงปัจจุบัน จึงคงมีอยู่ตลอดมาโดยไม่ขาดตอน (**Uninterrupted**) อันเป็นความจริงที่คนไทยไม่พึงหลงลืม

ในประการที่สอง ฝ่ายปฏิบัติการข่าวกรองของสหรัฐหรือ **Office of Strategic Services** ได้เกื้อหนุนให้ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช และกลุ่มที่อยู่ในอังกฤษและที่อื่นๆ จัดตั้งขบวนการ “เสรีไทย” ขึ้นเพื่อต่อต้านการแผ่ขยายอำนาจของญี่ปุ่นและบ่อนทำลายการส่งกำลังบำรุงของทหารญี่ปุ่น ฝ่ายการทูตของญี่ปุ่นก็ได้ส่งสารลับมากถึงกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ลงวันที่ **27** พฤศจิกายน ค.ศ. **1941** ว่า หากญี่ปุ่นจะส่งทหารผ่านดินแดนของประเทศไทยอันจะเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของไทย “**but after our objectives have been attained, restoration of Thai sovereignty would immediately be made, and the independence of Thai would be respected, even more than at present while Thai is maintaining neutrality.**” ความเป็นเอกราชของประเทศไทยจึงได้รับการยอมรับนับถือทั้งจากสหรัฐอเมริกาตั้งกล่าวแล้วและจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่สงคราม (ท่านทูตกนต์ซีร์ สุขมงคล อดีตนักการทูตอาวุโส ได้สรรเสริญหลวงประดิษฐมนูธรรมและจอมพล ป. พิบูลสงคราม ว่าทั้งสองท่านได้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในการส่งเสริมและรักษาความเป็นเอกราชของชาติไทยไว้ได้)

ในประการที่สาม การเจรจาอันไม่ถ่วงน้ำหนักในการให้ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกอันดับที่ 55 ของสหประชาชาติ ซึ่งสหรัฐมีส่วนช่วยไม่น้อยและทำให้สามารถแก้ปัญหาการคืนดินแดนของฝรั่งเศสในอินโดจีนกลับคืนสู่เจ้าผู้ครองเดิมและการเจรจาระหว่างเสด็จในกรม พระองค์เจ้าวรรณไวทยากรกับนายแอนดรู โกรมิโกร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหภาพโซเวียต เป็นผลสำเร็จในวินาทีสุดท้าย ทำให้ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติได้ในปี ค.ศ. 1946 เป็นสมาชิกอันดับที่ 55 ทั้งหมดนี้ สหรัฐอเมริกามีส่วนเกื้อกูลอย่างสำคัญ

ที่นำมากล่าวถึงในตอนนี เพราะหัวหน้าของ **Office of Strategic Services (OSS)** – องค์กรก่อนหน้าที่จะจัดตั้ง **Central Intelligence Agency- C.I.A.** – ได้แก่ เอกอัครราชทูต **William J. Donovan** ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งทุนการศึกษาเป็นอนุสรณ์แก่เพื่อนของท่าน คือท่านเอกอัครราชทูต **John E. Peurifoy** เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทยซึ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ในเส้นทางไปหัวหิน และท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีไทยกับมิตรสหายชาวอเมริกันได้ร่วมกันจัดตั้งทุนการศึกษาด้านการทูตระดับปริญญาโทในชื่อ **John E. Peurifoy Fellowship** ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1956 (2499) เพื่อไปศึกษาวิชาการทูตในระดับปริญญาโท ณ **The Fletcher School of Law and Diplomacy** อันเป็นสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งบริหารทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย **Harvard** กับมหาวิทยาลัย **Tufts** ซึ่งข้าพเจ้าโชคดีที่สอบชิงทุนนี้ได้เป็นคนแรก เมื่อปี 2499

:ชาอูดี อาระเบีย แม้จะเป็นประเทศมั่งคั่งยิ่งในกลุ่มประเทศ “อ่าว” เพราะรายได้จากน้ำมัน แต่ขาดความสามารถในทางเทคโนโลยีในส่วนเทียบกับอิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ จนได้เคยถูกอิหร่านปรารภว่าไม่น่าหวัง เพราะด้วยตนเอง ชาอูดี อาระเบีย คงจะไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ได้ อาวุธยุทธโศภกรณ์ทันสมัยต่างๆ ที่กองทัพชาอูดี

อาระเบียมีอยู่มากมาย รวมทั้งเครื่องบินทันสมัยรุ่น **F-35** ซึ่งมาจากสหรัฐอเมริกา และจาก  
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เกือบทั้งหมด

สำหรับอิหร่านเองนั้น มีความสามารถในด้านนี้มาก จนสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโอบามา  
และประเทศมหาอำนาจในโลกได้ใช้ความพยายามร่วมกันในการเจรจาอยู่หลายปี จนในที่สุด  
สามารถบรรลุความตกลงกับอิหร่านได้ เรียกกันว่า **Joint Comprehensive Plan of  
Action-JCPOA** หรือ **5+1** กับอิหร่าน อันเป็นความตกลงพหุภาคีซึ่งได้รับการรับรองเป็น  
เอกฉันท์จากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพียบพร้อมด้วยกระบวนการตรวจสอบ  
อย่างเข้มงวด **24/7** โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ตามหลักการ **Fact but  
Verify** ซึ่งประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนได้กำหนดในการจัดทำความตกลงกับสหภาพโซเวียตใน  
สมัยอิสมาอิล กอร์บาชอฟ วัตถุประสงค์หลักได้แก่การกำหนดข้อห้ามมิให้อิหร่านพัฒนาอาวุธ  
นิวเคลียร์ ความตกลงฉบับนี้มีความหมายและสำคัญยิ่ง และอิหร่านก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทุก  
ประการตลอดมาจนบัดนี้ (วันที่ **22** มิถุนายน) แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ต่อต้านและประกาศถอน  
ตัวจากความตกลงอันมีค่ายิ่งต่อสันติภาพของโลก ด้วยเหตุผลหนึ่งว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของ  
รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา

ในอาณานิคมเอเชียใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียกับปากีสถานซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์ ก็ไม่มี  
ประเทศใดที่ครองความสามารถในด้านนี้ ส่วนอิสราเอล นั้น หลายประเทศเชื่อว่ามิ เพราะในทาง  
เทคโนโลยี ทุกฝ่ายยอมรับว่า อิสราเอลมีความก้าวหน้ามาก แต่ทุกประเทศจะถือตามมารยาทโดย  
ไม่กล่าวถึงในระยะหลังๆ มาแล้ว เมื่อข้าพเจ้าได้รับเลือกเป็นประธานการประชุมใหญ่ของทบวง  
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ สมัยที่ **25** ก็พอจะสงสัยในประเด็นนี้

ส่วนซาอุดีอาระเบีย นั้น ได้กล่าวแล้วว่าขาดความสามารถที่จะให้ได้มาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์ แม้  
จะรัวรายจากการค้าน้ำมันจากแหล่งสำรองที่มีอยู่ โดยบริษัท **Aramco** ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์



ทางการจัดการกับชาวอเมริกันและในปีปัจจุบันนี้มีรายได้ถึง **111** พันล้านดอลลาร์ แต่  
ประธานาธิบดีคนก่อนนายโด้นัลด์ ทรัมป์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ทุกชาติปฏิบัติตามสนธิสัญญาห้าม  
การแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (**Nuclear Non-Proliferation – NPT**) มากกว่า ในปีที่  
แล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดสินใจทางนโยบายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์แก่  
ซาอุดีอาระเบีย แทนการเจรจาเพื่อให้มีทางควบคุมการที่ซาอุดีอาระเบียจะใช้เทคโนโลยีด้าน  
นิวเคลียร์ไปในทางที่ไม่สันติ

ปัญหาว่านายโด้นัลด์ ทรัมป์ได้จ่ายหรือไม่จ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและภาษีอื่นๆ ทางธุรกิจ  
เป็นปมที่ปวงชนสนใจด้วยความห่วงกังวลมาตลอด อย่างน้อยก็ในช่วง **40** ปีที่ผ่านมา ทั้งในระบอบที่  
เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และเมื่อเป็นประธานาธิบดี เพราะนายทรัมป์ได้ใช้วิธีการต่างๆ อัน  
ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม โดยปราศจากสิ่งซึ่งความละเอียด

ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ที่ **American University** ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  
ซึ่งมีชื่อที่สามารถทำนายได้ว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีติดต่อกันมา **5** ถึง **6** คน ก่อนหน้าปี  
**2016** ได้ทำนายว่านายโด้นัลด์ ทรัมป์ คงจะได้ แต่มิใช่ด้วยวิธีการเช่นที่เขาใช้มา ถึงกระนั้น  
ศาสตราจารย์ผู้นี้ก็เชื่อว่า นายทรัมป์ จะมีได้อยู่ในตำแหน่งจนครบ สองวาระ เพราะเป็นบุคคลที่ใช้  
ประโยชน์อันไม่ชอบกับกฎหมายเป็นนิสัย

ระหว่างการทำเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี **2016** ผู้สังเกตการณ์ และวงการสื่อ  
ตลอดจนสมาชิกสภาทั้งหลาย ต่างได้เรียกร้องให้นายโด้นัลด์ ทรัมป์เปิดเผยหลักฐานการจ่ายภาษี  
และ **Income tax return** อันเป็นทางปฏิบัติของบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่ง  
ประธานาธิบดีทุกคนตลอดมา โดยไม่มีผู้ใดยกเว้น แม้แต่ **Hillary Clinton** คู่แข่งในการ  
เลือกตั้งไม่แค่เพียงเปิดเผยเอกสารด้านภาษีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเธอเท่านั้น แต่ก็สามารถแสดงหลักฐาน  
การได้คืนภาษีของผู้นำอื่นๆ ด้วยความโปร่งใสมາตลอด

ในเรื่องภาษีเงินได้ของคน ทางรายงานข่าวจากแหล่งต่างๆ อันเชื่อถือได้ นายทรัมป์มิได้ปกปิดปัญหาการที่เขาจ่ายภาษีเงินได้หรือไม่ เพราะกรณีนี้มิใช่เป็นเรื่องเร้นลับ สื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง **New York Times** ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีเงินได้ให้แก่รัฐมานานปี และด้วยเหตุนี้ นายทรัมป์จึงไม่ยอมเปิดเผยถึงที่ระบบของอเมริกัน เรียกว่า **“income tax return”** ซึ่งในระบบของประเทศอื่น เช่นไทย ได้แก่การคืนเงินภาษีประจำปีหากได้จ่ายภาษีในระหว่างปีไปเกินกว่าที่ควรจะได้รับภาษีส่วนเกิน

เมื่อข้าพเจ้าไปศึกษาต่อที่สหรัฐฯและต้องทำงานเล็กๆน้อยๆ เพราะทุนที่ได้รับน้อยมาก แต่ก็ต้องทำรายงานการเสียภาษี **“หัก ณ ที่จ่าย”** อยู่ดี และทุกปีก็จะได้รับคืนภาษีที่จ่ายเกินกว่ารายได้ที่ควรได้ อันเป็นวิธีปฏิบัติที่ทราบและใช้กัน

ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งปี **2016** ผู้สมัครอื่นๆ ก็เรียกร้องให้นายทรัมป์เปิดเผย **“income tax returns”** และภาษีเงินได้อื่นๆ ที่เขาอาจจะได้รับมา นายทรัมป์จะอ้างว่ายังไม่มีเพราะสรรพากรกำลังตรวจบัญชี (**audit**) เขาอยู่ อันเป็นข้ออ้างที่เขาใช้ตลอดมาจนทุกวันนี้

การเปิดเผยรายงานการได้รับคืนภาษีจาก **Internal Revenue Service** เป็นการปฏิบัติตามปกติของประชาชนทุกคน บ่อยครั้งที่นายทรัมป์ถูกตั้งคำถามเรื่องเอกสารการคืนเงินภาษี เขาจะเลี่ยงตอบไปว่ายังไม่พร้อม เพราะทางการกำลังตรวจบัญชีเขาอยู่ และเขาเองฉลาดพอที่จะไม่ให้เกิดปัญหาได้ เนื่องจากผู้สมัครรับเลือกตั้งก่อนหน้าเขาทุกคนแสดงหลักฐานการคืนเงินภาษีได้ ทั้งนี้ นายทรัมป์เป็นนักการเมืองคนเดียวที่หลบเลี่ยงการแสดงผลฐานดังกล่าว

หนังสือพิมพ์ **New York Times** เป็นสื่อกระแสหลักที่เกาะติดเรื่องนี้มาตลอด โดยมีผู้สื่อข่าวสืบสวน (**investigative reporter**) และคณะ ซึ่งมีหลักฐานมากมายพอสมควร ในเดือนพฤษภาคม สกนี **New York Times** ได้นำเสนอหลักฐานการเลี้ยงภาษีของนายทรัมป์เพิ่มเติมจากรายงานที่เปิดเผยมาก่อนตั้งแต่ช่วงของการหาเสียง ในขณะที่เดียวกัน นายทรัมป์ ซึ่งเป็นประธานาธิบดีแล้ว ได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เปิดเผยรายงานด้านภาษีของเขาทั้งสิ้น แม้ว่าอำนาจในส่วนนี้มีได้อยู่กับกระทรวงการคลัง แต่ขึ้นอยู่กับ **Internal Revenue Service (IRS)** ซึ่งก็อยู่ที่อำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารอยู่ดี

รายงานที่ปรากฏใน **New York Times** แสดงชัดว่านายทรัมป์ดำเนินการธุรกิจต่างๆ รวมทั้งการขาย **brand** ทั้งในกิจการอสังหาริมทรัพย์ **casino** โรงแรม ฯ โดยได้รับผลขาดทุนมาตลอดอย่างน้อยก็ในมูลค่า **\$1.78 พันล้าน** ตั้งแต่ปี **1985** คนภายนอกทราบอยู่แล้วว่ากิจการของนายทรัมป์ไม่ประสบผลดี ต้องถูกฟ้องล้มละลายไปประมาณ **7** ครั้ง แต่นายทรัมป์ยังหน้าด้านพอที่จะจัดทำหนังสือในชื่อว่า **The Art of the Deal** อันหมายถึงศิลปะในการเจรจาทางด้านธุรกิจ ซึ่งฝ่ายหนึ่งที่ศึกษาละเอียดแล้วนำมาวางแนวทางการเจรจากับนายทรัมป์ได้แก่นายคิม จอง อุน และที่ปรึกษา อันแสดงชัดว่าเพราะเหตุใดการเจรจาระดับสุดยอดระหว่างนายทรัมป์กับนายคิม จอง อุน จึงไม่ประสบความสำเร็จและสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเริ่มตึงเครียดขึ้นในขณะนี้

ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องเหลวไหลที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ **21**

ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นได้แก่การสร้างสถานการณ์โดยนายทรัมป์อ้างว่าอิหร่านได้เตรียมการโจมตีสหรัฐ รวมทั้งการเปิดเผยภาพถ่ายเรือยามฝั่งของอิหร่านได้ติดตั้งขีปนาวุธ อันเป็นภาพถ่ายที่โต้แย้งกันในสหรัฐ ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นภาพถ่ายสุดจริง อีกฝ่ายหนึ่งเห็นต่างว่ามีภาพใหม่และดูจะ

เป็นการเตรียมการของฝ่ายอิหร่านที่จะป้องกันตนเองมากกว่า เพราะในทรยศของอิหร่าน ช่องแคบ **Hormuz** เป็นเขตซึ่งอาจจะนำภัยไปสู่อิหร่านได้

ท่าทีของทำเนียบขาว **Pentagon** และประเทศในอ่าวมิได้เป็นไปในระนาบเดียวกันแต่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก็ได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมเตรียมส่งทหาร ประมาณ **150,000** คน ไปยังอิรัก ไม่แต่เท่านั้น กองทัพอากาศยังได้ส่งกองบินไปเสริมกำลัง ซึ่งมีฐานบินขนาดใหญ่อยู่แล้วที่กาตาร์ รวมทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ คือ **B-52** ไปพร้อมในภูมิภาคเพื่อปฏิบัติการอีกด้วย อันที่จริง สหรัฐได้เคยให้เครื่องบิน **B-52** ไปก่อนแล้วเพื่อโจมตีในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม จนในที่สุดสามารถยึดนครโมซูลในอิรักและรัศก้าในซีเรียมาก่อน และเข้าใจว่ากำลังรบมหาศาลเหล่านี้ยังมีได้ถอนกลับไปหมด

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นว่า การเคลื่อนกำลังอเมริกันครั้งใหม่ไม่อยู่ในข่ายมติของสภา เมื่อปี ค.ศ. **2001** ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐได้เคลื่อนกำลังไปทำสงครามอ่าว หากจะมีการใช้ขนาดใหญ่อีก ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ใหม่ ซึ่งรัฐบาลนายทรัมป์มิได้แสดงความพร้อมที่จะดำเนินการตามกระบวนการภายใต้รัฐธรรมนูญแต่อย่างใด เพราะฝ่ายบริหารจะทำหลายอย่างตามอำเภอใจมากขึ้นตั้งแต่ นายทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดี

จะอย่างไรก็ดี ความตั้งใจของนายทรัมป์และที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติที่จะบั่นทอนอิหร่าน ตามความต้องการของอิสราเอลและซาอุดีอาระเบียนั้นยังคงเป็นไปเช่นเดิมแม้ว่าจะได้ถอนตัวจากความตกลงพหุภาคีซึ่งห้ามมิให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และได้ออกคำสั่งอย่างยากที่จะหาเหตุผลมาประกอบได้ในการขยายขอบเขตการคว่ำบาตรอิหร่านเพื่อบีบบังคับให้ประเทศภาคี **JCPOA** อื่นๆ ต้องทำตาม อันเป็นวิธีการที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในด้านการเมืองระหว่างประเทศ

การมองกลวิธีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะทำลายอิหร่านต่างๆ ที่มิได้มีความขัดแย้งระหว่างกันเป็นเรื่องยาก เพราะครั้งนี้ทำเนียบขาวสร้างภาพให้ดูเห็นไปว่าเป็นการแตกความคิดภายในทำเนียบขาว โดยให้นายทรัมป์เป็นฝ่ายรักสันติ ในขณะที่นาย **John Bolton** ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของประธานาธิบดีต้องการที่จะทำตามที่เขาต้องการทำมาตลอด คือการทำลายอิหร่านให้สิ้นซาก ดังจะเห็นได้จากพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ว่า **“To stop the bomb, bomb it”** ซึ่งไม่น่าจะสร้างความประหลาดใจ เพราะ **John Bolton** ต่อต้านอิหร่านมาตลอดหลายปี โดยหวังที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของอิหร่าน (**regime change**) โดยการให้อำนาจสูงสุดอยู่ในมือของผู้นำศาสนาซึ่งเริ่มมาตั้งแต่การโค่นอำนาจของพระเจ้าชาห์ โดย **Ayatollah Khomeini** และยังคงต่อต้านอยู่แม้ระบอบการปกครองของอิหร่านจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้ว โดยประธานาธิบดีสาซาน โรฮานี ได้ครองตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารแต่ก็ยังมี **Ayatollah Khamenei** เป็นผู้นำจิตวิญญาณทางศาสนาซึ่งใช้บารมีในการสร้างอิทธิพลทางการบริหารและมีกองกำลังซึ่งเรียกตนเองว่า **“พลพรรคพิทักษ์การปฏิวัติ”** อันทำให้ความเข้าใจอิหร่านปัจจุบันนี้ซับซ้อนขึ้นอีก เมื่อวันที่ **19** พ.ค. สกนี ได้มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการคนใหม่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติใหม่ทั้งหมด ผลสะท้อนจะมีเช่นไร ต้องคอยติดตามกันต่อไป

เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม สกนี เรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์และนอร์เวย์ถูกฝ่ายใดไม่ทราบยิงจรวด **across the bow** ในบริเวณปากอ่าว **Hormuz** สหรัฐได้กล่าวหาในทันทีว่า อิหร่านเป็นฝ่ายก่อเหตุ มีการกล่าวหากันอยู่หลายวัน โดยไม่มีฝ่ายใดแสดงหลักฐานชัดเจน ในเดือนนี้ เรือบรรทุกน้ำมันของ **UAE** ถูกระเบิดในปากอ่าวโอมาน การกล่าวหาโต้ตอบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจึงเกิดขึ้นอีก แต่จะด้วยเหตุใดไม่ทราบ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่า **“เป็นเรื่องเล็ก”** แต่เป็นที่แน่นอนว่า สถานการณ์เข้าสู่จุดวิกฤตยิ่งขึ้น

เมื่อเวลา **4.00** น. วันที่ **20** มิถุนายน โดรนทางการทหารเพดานบินสูงซึ่งสามารถยิงเป้าฝ่ายตรงข้ามได้ ถูกอิหร่านยิงตกด้วยเหตุผลว่าได้ผ่านเข้าไปในน่านฟ้าของตนเหนือช่องแคบ



ด้วยความที่เป็นห่วงว่า ความตกลง **JCPOA** จะสลายตัว บรรดาประเทศภาคีทั้งหมดจึง  
เชิญให้ภาคีทั้งหลายไปหารือร่วมกัน ณ กรุงเวียนนาในวันนี้ ที่ **28** มิถุนายน แม้ผู้นำระดับสูงของ  
มหาอำนาจจะต้องไปร่วมการประชุม **G-20** ครั้งสำคัญที่นครโอซากาในญี่ปุ่นก็ตาม ผลการหารือ  
ที่กรุงเวียนนา อันเป็นที่ตั้งของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ยังไม่อาจทราบในขั้นนี้

ตามรายงานล่าสุด ซึ่งได้รับในวันเสาร์ที่ **29** มิถุนายน ประธานาธิบดีทรัมป์ยังสั่งการให้  
เพิ่มความกดดันแก่อิหร่านโดยได้สั่งให้ฝูงบิน **F-22** อันเป็นเครื่องบินล่องหน (**stealth  
fighter**) ไปเพิ่มกำลังทางอากาศของสหรัฐที่กาตาร์ ซึ่งมีทหารสหรัฐประจำการอยู่แล้วกว่า  
**11,000** คน และอยู่ไม่ห่างจากอิหร่านเท่าใดนัก เครื่องบินชนิดนี้มักจะใช้ในจุดที่ต้องรับมือกับ  
การรุกรบจากภัยคุกคามที่อันตรายมาก ประธานาธิบดีบารัค โอบามาได้เคยส่งเครื่องบินประเภทนี้  
ไปอยู่ที่จะต้องรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียที่แถบทะเล **Baltic** และโรเมเนีย

ประมวลรายงานฯ เดือนกรกฎาคม **2560** ได้เรียบเรียงประวัติศาสตร์เกาะฮ่องกงตั้งแต่  
อังกฤษครอบครองเป็น **Crown colony** หลังจากสงครามฝิ่น (**Opium War**) กับจีน  
และฮ่องกง ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ **2** จนถึงวันครบรอบ **100** ปี และการเปลี่ยนผ่านอำนาจ  
อธิปไตยให้จีน โดยถือว่าในระยะ **50** ปี นับแต่ปี ค.ศ. **1997** ฮ่องกงจะอยู่ในสถานะเขตปกครอง  
พิเศษ (**Special Administrative Region – SAR**) ในรูปแบบหนึ่งประเทศ สอง  
ระบบ

นับแต่วันที่ **1** กรกฎาคม **1997** การชุมนุมประท้วงโดยชาวฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชน  
รุ่นใหม่ แนวโน้มหลักได้แก่ความต้องการเสรีภาพในการปกครองอันรวมถึงสิทธิในการออกเสียง  
เลือกตั้ง (**universal suffrage**) เนื่องจากชาวฮ่องกงมิได้อยู่ในระบบอำนาจนิยมมา  
ตลอดเวลาที่อยู่ในการปกครองของอังกฤษ เพราะปวงชนส่วนใหญ่ที่ร่วมการประท้วงเช่นครั้งก่อน  
นี้เป็นเยาวชนซึ่งย่อมจะเติบโตใหญ่ขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญและมีวุฒิภาวะมากขึ้นต่อไป

ก่อนหน้านี้คนฮ่องกงรุ่นเดียวกับนาย **Joshua Wong** ซึ่งถูกจำคุกมาก่อนหน้านี้และเพิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อเร็วๆ นี้

ขอย้อนกล่าวว่า **Joshua Wong** ซึ่งเป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวมาตั้งแต่อายุเพียง **17** ปี ได้ถูกประเทศเช่นอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเซีย (สมัย **Najib Razak**) กับไทยยอมตามคำขอของจีนให้ส่งตัวกลับออกจากประเทศไปสู่อังกฤษ เน้นอนการกระทำของสองประเทศเช่นนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ความควรหรือไม่ควรที่ทางการไทยจะทำเช่นนี้ ขอให้อยู่ในดุลพินิจของท่านผู้อ่าน (เรื่องราวของนาย **Joshua Wong** และขบวนการ “ร่ม” นี้ได้รายงานโดยละเอียดมาตั้งแต่รายงานของข้าพเจ้าเมื่อปลายปี **2015** แล้ว)

การประชุมประท้วงครั้งใหญ่ในฮ่องกงในเดือนนี้เป็นการพยายามที่จะให้รัฐบาลฮ่องกงยกเลิกร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีในแผ่นดินใหญ่ (**extradition**) ซึ่งผู้ประท้วงนับแสนคนเชื่อว่านาง **Carrie Lam** หัวหน้าผู้บริหารฮ่องกง ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลจีน อย่างไรก็ดี การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ต่อต้านผู้ชุมนุมอย่างรุนแรง โดยใช้ระเบิดน้ำตาและพริกไทย จึงไม่สามารถบังคับผู้ประท้วงได้ นาง **Carrie Lam** จึงได้ขอให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ระงับการพิจารณาร่างข้อกฎหมายฉบับนี้ไว้ก่อน แต่ไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม นาง **Carrie Lam** ได้ใช้วิธีกล่าวคำปราศรัยขอภัยต่อประชาชน ซึ่งก็ไม่สามารถระงับการประชุมประท้วงได้

การที่กำลังรบซึ่งรัสเซียให้การสนับสนุนได้ใช้ขีปนาวุธของรัสเซียยิงเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียเที่ยวบินที่ **MH 17** ตก ขณะบินในเส้นทาง **Amsterdam-Kuala Lumpur** และคณะผู้สอบสวนได้นำชิ้นส่วนไปให้ผู้เชี่ยวชาญประกอบเครื่องขึ้นใหม่เพื่อค้นหาต้นเหตุ จนสามารถชี้แจงรายละเอียดได้ว่า ขณะที่สายการบินมาเลเซียพร้อมผู้โดยสารบินผ่าน่านฟ้าเหนือดินแดนยูเครนตะวันออกตามเส้นทางปกติได้ถูกโจมตีทางด้านซ้ายของห้องนักบินทำให้



เครื่องบินตก รายงานของคณะผู้สอบสวนแสดงว่า ยานพาหนะที่นำชีพनावูชไปยิงแล้ววิ่งกลับข้าม  
พรมแดนกลับสู่รัสเซีย นั้น อุบัติเหตุทางการบินพาณิชย์ของสายการบินมาเลเซียครั้งนี้ทำความ  
ตกใจให้แก่ชาวมาเลเซียและมิตรประเทศมาก เพราะในปีเดียวกันนั้น สายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน  
ที่ **MH 370** ในเส้นทางไปกรุงปักกิ่งต้องหายไปโดยปราศจากร่องรอยไปจนถึงบัดนี้ เครื่องบิน  
พาณิชย์ของสายการบินมาเลเซียจึงได้ติดตั้งเครื่องบ่งชี้ที่อยู่ **GPS** กับเครื่องบินทุกเครื่องในขณะนี้

อย่างไรก็ดี นักกฎหมายนานาชาติสามารถระบุผู้ต้องสงสัยในเหตุร้ายของเครื่อง **MH  
17** และในวันที่ **20** มิถุนายน คณะผู้สอบสวนนานาชาติได้ประกาศที่จะดำเนินคดีในชั้นแรกกับผู้  
ต้องสงสัยสี่คน

สำหรับรัสเซียนั้นปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายมาตลอดโดยอ้างว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อ  
เหตุ เพราะในบริเวณ **Donbass** ทางตะวันออกของยูเครนมีการสู้รบติดต่อกันมา ในชั้นนี้ยังมอง  
ไม่เห็นทางที่จะดำเนินคดีกับใครได้ แม้หลักฐานที่คณะผู้สอบสวนได้ค้นหาจะชัดเจนเพียงใดก็  
ตาม

การนำเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่ได้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ นั้น ประมวลรายงานและ  
วิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ เช่นฉบับนี้ มักไม่ค่อยจะทำได้ทำ จนเมื่อท่านทูต

วีรชัย พลาศรัย ถึงแก่นิจกรรม ซึ่งได้นำเสนอมาแล้วเพราะความดีที่ท่านได้ทำมา ควรแก่การ  
ส่งเสริมและบันทึกไว้

แต่เมื่อ ๗พณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานคณะองคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรม และ  
ขณะนี้ก็มีพิธีศพของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่พระที่นั่งทรงธรรม ณ วัดเบญจมบพิตร เพื่อการพิธีกรรม  
สวดพระอภิธรรมตามประเพณีสำหรับผู้ที่ได้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ข้าพเจ้าจึงขอบันทึก  
ความรู้สึก “ส่วนตัว” ที่ได้ร่วมงานกับท่านไว้ ณ ที่นี้

ฯพลฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ถึงแก่สัญกรรม เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่  
**26 พฤษภาคม 2562** ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร สิริอายุได้ **99** ปี

ในฐานะเอกอัครราชทูต ข้าพเจ้าได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับท่านในหลายโอกาส  
ด้วยกัน อาทิ

เมื่อท่านเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐออสเตรเลีย เริ่มแต่วันที่ **24** เมษายน **2524** ได้ให้การ  
ต้อนรับแก่ท่านและคณะ โดยนายกรัฐมนตรีบรูโน ไคร์สกี ได้ให้เกียรติแก่ท่านมาก ตั้งแต่วาระที่ท่าน  
เดินทางถึงท่าอากาศยาน ฝ่ายทหารได้ต้อนรับท่านอย่างดีในการแสดงถึงกำลังรบด้านยานเกราะ  
ในขณะที่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียได้แนะนำว่าจะเป็น好事หากท่านจะให้  
กำลังใจกับนายกรัฐมนตรีหญิงอังกฤษ อันเป็นประเทศที่ท่านจะไปเยือนต่อจากออสเตรเลีย ในส่วนที่  
เกี่ยวกับสงครามฟอล์กแลนด์ อันทำให้ท่านกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษ  
จนเมื่อท่านพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยแล้ว และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณได้ขึ้นดำรง  
ตำแหน่ง ท่านเป็นผู้ให้การต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงจากอังกฤษแทน อันสร้างความพอใจแก่  
ทุกฝ่าย

ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ได้นำคณะเดินทางไปเยือนแคนาดา โดยข้าพเจ้าซึ่งขณะนั้น  
เป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจได้รับหน้าที่เตรียมการด้านเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกแก่  
ภาคเอกชนที่เดินทางไปด้วย เมื่อมีการแสดงวิดิทัศน์เกี่ยวกับการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย  
(ช่วงโซติซ์วาลย์) ชาวแคนาดาได้พบกับท่านเพื่อแสดงความชื่นชมในวิดิทัศน์ แทนที่ท่านจะรับ  
การแสดงความชื่นชมเอง ท่านกลับผายมือมาทางข้าพเจ้า ว่าคนนี้แหละเป็นผู้ดำเนินการ

อันที่จริง ยังมีอีกหลายกรณีเช่นที่กล่าวมาแล้ว แต่เพียงเท่านี้ น่าจะสะท้อนถึงความ  
ประทับใจที่ข้าพเจ้ายังจดจำถึงท่านผู้วายชนม์ ที่ท่านได้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมานานปี

ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ระหว่างประเทศอันแสดงนัยยะที่จะเกิดสงครามใหญ่ในโลกได้อีก ทำให้ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศฉบับนี้ต้องพยายามทำให้กระชับขึ้น

ปัญหาใหญ่ได้แก่ความพร้อมทางร่างกายของผู้จัดทำรายงานเอง เพราะต้องรับการผ่าตัดต่อกระดูกเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ความสามารถในการอ่านด้วยสายตาเป็นปัญหาใหญ่ แพทย์เชื่อว่า คงต้องใช้เวลาอีกประมาณ **1** เดือนกว่าจะสามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้น

การจัดทำรายงานเดือนนี้ จึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก หากท่านผู้อ่านเห็นว่าเป็นรายงานที่ไม่ครบถ้วน มีคำผิดหลายแห่ง ก็ขออภัยอย่างมาก

นายมนัสพานิช ชูโต

ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์และสารนิเทศฯ

## รายงานข่าวด่วนเพิ่มเติม

ในวันอาทิตย์ที่ **30 มิถุนายน** ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางไปร่วมการประชุมกลุ่ม **G-20** ที่นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้ ได้เดินทางไปยังเกาหลีใต้ และได้สร้างประวัติศาสตร์ในเช้าวันอาทิตย์ที่ **30 มิถุนายน** วันนี้ ด้วยการเข้าไปในเขตปลอดทหาร หรือ **Demilitarized Zone-DMZ** ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ โดยได้ทักทายกับนายคิม จอง อุนและก้าวข้ามเขตเข้าพบกับคิม ทางฝั่งเกาหลีเหนือ และทั้งคู่ได้เดินข้ามกลับมาในเขตเกาหลีใต้ ซึ่งประธานาธิบดีมุน แจ อินได้รอรับอยู่ แล้วทั้งสามได้ไปพบปะหารือกันที่ **Freedom House** ทางฝั่งเกาหลีใต้เป็นเวลาเกือบ **1 ชั่วโมง**

ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะโดนัลด์ ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกที่ยังอยู่ในตำแหน่งซึ่งเข้าไปในเกาหลีเหนือ ก่อนหน้านี้ อดีตประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ได้เดินทางไปยังเกาหลีเหนือเมื่อปี **1994** หลังจากที่พ้นตำแหน่งไปแล้วตามคำเชิญของบิดาคิม จอง อุน

อันที่จริง ประธานาธิบดีทรัมป์ล้มเลิกการประชุมระดับสุดยอดกับคิม จอง อุน ที่กรุงฮานอย โดยมีได้มีการตกลงกันว่าจะพบกันอีก และทั้งสองผู้นำก็ห่างเหินกันต่อมา โดยฝ่ายเกาหลีเหนือได้เรียกร้องให้สหรัฐเปลี่ยนควายนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งทำหน้าที่ในการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่

ต่อจากนั้น มีความเคลื่อนไหวทางการทูตจากทางเกาหลีเหนือ ด้วยการพบปะกันระหว่างคิม จอง อุน กับวลาดิเมียร์ ปูตินที่นครวลาดิวอสต็อก และเมื่อกลางเดือนมิถุนายน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไม่เคยไปยังเกาหลีเหนือตั้งแต่ที่นายคิม จอง อุน เข้ารับตำแหน่งประธานพรรค แต่ก็ทำหน้าที่คล้ายพี่เลี้ยงให้คิมทุกครั้งที่จะมีการประชุมระดับสุดยอดกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางเป็นครั้งแรก คาดว่าผู้นำจีนคงจะมีบทบาทไม่น้อยใน

การส่งเสริมให้ปูทางไปสู่การเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือ เพราะทรัมป์กับลี เพ็งได้พบปะหารือกันที่โอซากา ซึ่งคงจะได้หารือกันมากกว่าประเด็นสงครามการค้า

ไม่แต่เท่านั้น เมื่อกลางเดือนนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีจดหมายไปถึงนายคิม จอง อุน ซึ่งมีได้คาดหมายกันมาก่อน และมีข่าวว่า นายคิม ยินดีมาก แต่วงการภายนอกไม่อาจทราบเนื้อหาว่ามีอย่างไรบ้าง จนนายทรัมป์ได้ไปพบกับคิม จอง อุนในวันนี้ ซึ่งเมื่อพบกันแล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่า **“This is a great day; a historic day. A lot of progress has been made.”**

แต่ยังไม่มีการข่าวว่า ทั้งสองฝ่ายจะพบกันอีกเมื่อใด อันเป็นความเคลื่อนไหวที่จะต้องติดตามกันต่อไป

ดร. มนัสพาสน์ ชูโต

ประธานคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ

และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ

## ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ

เดือนกรกฎาคม 2562

รายงานการเมืองจากสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลก ไม่ว่าจะทำในภาษาอะไร ส่วนใหญ่มักจะปกปิดเป็นเอกสารลับ แต่เมื่อไปประจำการในบางประเทศ อาจจะเป็นความยากลำบากที่จะมั่นใจว่าจะรักษาความลับไว้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

แต่มีรายงานจากเอกอัครราชทูตในประเทศชั้นนำ เช่นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหพันธ์รัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งพยายามรักษาความลับได้เป็นอย่างดี

เมื่อข้าพเจ้าเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ในสมัยที่ยังเป็นสหภาพโซเวียต และต้องส่งรายงานเป็นประจำวัน แม้ว่าในช่วงนั้นมีคาอิล กอร์บาชอฟจะเป็นผู้นำ ด้วยการริเริ่มนโยบายไปในทางเปิดประเทศ ทั้งกลาสนอสต์และเปเลสตรอยก้า แต่เคจีบีและจีอายุ ยังทำหน้าที่ในการสืบราชการลับอยู่เช่นเดิม บ้านพัก พนักงานท้องถิ่น เครื่องมือ เครื่องใช้บางอย่างยังต้องอาศัยอุปกรณ์ของหน่วยงานของสหภาพโซเวียตหรืออุปาทิกำอยู่โดยตลอด เครื่องมือสื่อสารทางโทรพิมพ์ก็เป็นของโซเวียตเพราะเป็นเครือข่ายของเขาซึ่งแน่นหนาที่สุด ทางการโซเวียตยอมไม่ได้รับทราบข้อความสื่อสารที่ส่งไปทางนั้น

หากจะถามว่า ข้าพเจ้าทราบหรือเปล่าถึงความเสี่ยงที่จะถูกดักฟัง ก็ขอตอบว่าทราบดีเพราะได้รับการฝึกอบรมด้านการข่าวมามากพอ แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณค่าของรายงานและความจำเป็นที่จะต้องรักษาความลับ เพราะในระบอบนั้น กระทรวงมีระบบรหัสอยู่ด้วย แต่จะปกป้องความลับได้เพียงไร ไม่อาจวางใจได้ แม้แต่การประชุมภายในสถาน

เอกอัครราชทูต ก็เสี่ยงต่อการดักฟังด้วยวิธีต่างๆ เพราะที่ทำการและทำเนียบก็ต้องเช่าจากทางการไซเวียด

หากต้องการสื่อสารอันเป็นความลับจริงๆ ก็ต้องใช้วิธีอื่นๆ ซึ่งมั่นใจได้ว่ามิใช่เป็นการถ่ายที่จะถูกดักฟัง รวมถึงการส่งเป็นข้อเขียนจากคนถึงคน และการใช้ถุงเมลล์ทางการทูต ซึ่งก็พอรักษาความลับได้ แม้จะไม่มั่นใจเต็มร้อยก็ตาม ท่านพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เคยตั้งข้อสังเกตกับข้าพเจ้าเมื่ออยู่ที่นครเจนีวาว่า เรื่องใดก็ตามหากทราบกันเกินกว่าหนึ่งคน ก็หมดความเป็นเรื่องลับแล้ว

ที่เริ่มต้นเช่นนี้เพราะในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม ศกนี้ ปราบกฏข่าวเกี่ยวกับบันทึกลับจาก Sir Kim Darroch เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อปี 2017 มีสาระสำคัญว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ เป็นบุคคลที่ inept, insecure และ incompetent

บันทึกลับนี้เป็นการประเมินอัตลักษณ์ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ ที่รั่วไหลออกมาสู่สาธารณะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็กำลังเร่งรีบสืบสวนต่อไปที่แน่นอนในทัศนะข้าพเจ้าก็คือ Sir Kim Darroch มีได้รู้เห็นเป็นใจในการรั่วไหลที่เกิดขึ้น

อันที่จริง การรั่วไหลของเอกสารราชการลับของอังกฤษ นั้น มิใช่เป็นเรื่องง่าย ในทัศนะของข้าพเจ้า เหตุที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องภายในและคงจะมีเหตุจูงใจมาจากการเมืองภายในของอังกฤษเองซึ่งอยู่ระหว่างการแข่งขันกันที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนางเธริสซ่า เมย์ ที่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมและนายกรัฐมนตรี โดยคู่แข่งล่าสุดได้แก่นายบอริส จอห์นสัน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับนายเจอร์มี ฮันท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนปัจจุบัน

นายบอริส จอห์นสัน ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีมหานครลอนดอนมาก่อนถึงสองสมัยและเมื่อหมดวาระ ก็กลับมาทำงานในสภาสามัญ แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า

เขามุ่งหวังที่จะได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมและนายกรัฐมนตรี แต่พลาดโอกาสไปเมื่อพรรคฯ เลือกนายเดวิด แคเมรอนมาเป็นและหลังจากนั้น เขาได้เป็นแกนนำคนหนึ่งที่อยู่ฝ่าย Leave จากสหภาพยุโรปในการลงประชามติ อันปรากฏผลว่าประชาชนออกเสียงให้ฝ่าย Leave ได้ชัยชนะอย่างเฉียดฉิว เมื่อผลออกมาเช่นนั้น นายเดวิด แคเมรอน ได้ลาออกจากตำแหน่ง จึงมีการเลือกตั้งผู้นำใหม่ ปรากฏผลว่านางเธริสซ่า เมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมานานถึง 6 ปี ได้รับชัยชนะ ส่วนนายบอริส จอห์นสัน ซึ่งตั้งใจจะเข้าแข่งขันด้วย กลับถอนตัวไปก่อน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะนาย Michael Gove อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเคยรับปากจะเป็นที่ปรึกษาให้ เห็นว่านายบอริส จอห์นสันไม่สู้จะเอาจริงและไม่เตรียมตัวให้ดีพอ จึงตัดสินใจไม่ส่งเสริมและประกาศตัวลงสมัครเสียเอง เมื่อเธริสซ่า เมย์จัดตั้งรัฐบาล ได้สร้างความประหลาดใจด้วยการให้บอริส จอห์นสันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งๆ ที่ได้ใช้วาจาอันไม่เหมาะสมในการกล่าวถึงผู้นำของประเทศต่างๆ มามีใช้น้อย

ต่อมาเธริสซ่า เมย์ได้ให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยหวังจะทำให้รัฐบาลมีเสียงหนักแน่นมากขึ้น อันเป็นการคาดคิด เพราะผลปรากฏว่าพรรคอนุรักษนิยมมิได้เสียงข้างมาก ทำให้จำเป็นต้องไปชักชวนให้พรรค DUP จากไอร์แลนด์เหนือมาร่วมรัฐบาลด้วย

ประเด็น Brexit ดูจะกินเวลาในการทำงานตลอด 3 ปีที่เธริสซ่า เมย์เป็นผู้นำรัฐบาลสหราชอาณาจักรไปเกือบหมด ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเธอได้ขีดขวางการเจรจากับสหภาพยุโรปด้วยวิธีการต่างๆ แม้จะสนับสนุนการออกจากสหภาพยุโรปก็ตาม ฝ่ายต่อต้านคนหนึ่งได้แก่นายบอริส จอห์นสัน ด้วยเหตุผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะความมุ่งหวังมานานปีที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียเอง

อันที่จริง นางเธริสซ่า เมย์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้รับหน้าที่กำกับการเจรจากับสหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิดแม้จะได้แต่งตั้งผู้แทนในการเจรจามาหลายคน จนสามารถบรรลุความตกลงในการถอนตัว (Withdrawal Agreement) ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าน่าจะเป็นที่พอใจของฝ่ายรัฐบาลสหราชอาณาจักรแล้ว แต่เมื่อนำร่างนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภา



สามัญถึงสามครั้ง ไม่สามารถผ่านความเห็นชอบของเสียงส่วนมากของสภาสามัญได้ สาเหตุคงจะเพราะความแตกแยกภายในพรรคอนุรักษนิยมเอง ซึ่งรวมถึงนายบอริส จอห์นสันจากกลุ่มที่นั่งแถวหลัง (Back bench) ด้วย แต่ในขณะเดียวกัน สภาสามัญก็ได้ลงมติมิให้ออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลงหรือ No deal Brexit ทำให้เธริสซ่า เมย์ ต้องเดินทางไปพบกับสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์หลายต่อหลายรอบ จนในที่สุดนาย Donald Tusk ประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรป กำหนดให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพในวันที่ 31 ตุลาคม ศกนี้ เว้นแต่สหราชอาณาจักรจะสามารถบรรลุข้อตกลงในตัวได้ก่อน

ถึงขั้นนี้ นายกรัฐมนตรีเธริสซ่า เมย์คงจะอ่อนใจเต็มประดา จึงตกลงใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมดังกล่าวแล้วข้างต้น โดยปรารถนาว่าไม่มีความพร้อมใจจากฝ่ายต่างๆ ที่จะประนีประนอม ในข้อเสนอที่ได้ใช้ความพยายามจะให้ได้มาอย่างดีที่สุดแล้ว

ในที่สุด ผู้สมัครเข้าแข่งขันซึ่งเหลือเพียง 2 คน คือนายบอริส จอห์นสันกับนายเจอร์มี ฮันท์จึงต้องแข่งขันกันในบรรดาสมาชิกพรรคอนุรักษนิยมทั้งประเทศซึ่งมีจำนวน 160,000 คน ปรากฏผลในวันที่ 23 กรกฎาคม ว่านายบอริส จอห์นสัน ได้คะแนนเกินกว่า ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม นางเธริสซ่า เมย์ จึงได้ตอบคำถามต่อสภาสามัญเป็นครั้งสุดท้ายและเมื่อถึงเวลาอันควร ก็ได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เพื่อกราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่ง โดยยังคงเป็นสมาชิกสภาสามัญด้วยที่นั่งแถวหลังอยู่ต่อไปและยังไปร่วมการประชุมรัฐสภายุโรปที่เมืองสตราสบูร์กด้วย

นายบอริส จอห์นสัน ซึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 14 นับจาก Sir Winston Churchill ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถหลังจากนั้น โดยได้โปรดเกล้าให้ไปจัดตั้งรัฐบาลต่อไป

ในวันเดียวกัน เมื่อนายบอริส จอห์นสันได้เข้าไปอยู่ในทำเนียบ ที่ 10 ถนนดาวนิงแล้ว นายกรัฐมนตรีได้เชิญผู้ที่ให้เข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีเข้าไปพบ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ผู้ที่นักข่าวเรียกว่าเป็นพวก Hard Brexiteer :ซึ่งมีฝ่ายขวาจากคณะรัฐมนตรีของเกริสซ่า เมย์ไปร่วมด้วย อาทิ นายซาวัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชื้อสายเอเชียใต้ ได้รับตำแหน่งสำคัญคือ Chancellor of the Exchequer หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาย โดมินิค ราบป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย Stephen Barclay เป็น Brexit Minister ฯลฯ

นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันแถลงนโยบายต่อสภาสามัญในวันที่ 25 กรกฎาคมวันนี้ ตามแบบเดิมของเขาซึ่งข้าพเจ้าฟังแล้วช่วยไม่ได้ที่จะรู้สึกเหนื่อยและไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถได้รับความสำเร็จ เขากล่าวเกี่ยวกับการถอนตัวจากสหภาพยุโรปว่า หากไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการออกจากสหภาพยุโรปได้ เขาก็จะ “Turbo – charged brexit” ในวันที่ 31 ตุลาคม ศกนี้ อย่างแน่นอน อันหมายถึง การออกโดยไม่มี ความตกลงใดๆ บอริส จอห์นสันได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าจะสร้างยุคทองให้แก่สหราชอาณาจักร และว่าการออกจากสหภาพยุโรปจะเป็น “Massive economic opportunity สำหรับอังกฤษ ทั้ง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันดูจะยังไม่มีแผนงานที่จะดำเนินงานในการเจรจากับสหภาพยุโรปแต่อย่างใด

ปฏิกิริยาของนายเจเรมี คอร์บิน หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน ประการหนึ่งได้แก่การตั้งข้อสังเกตว่า Boris Johnson has overestimated himself และเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ โดยเขาเองจะให้ประเทศคงความเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Remain) ค่ะไป

การเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร และการประกาศนโยบายตามแบบของนายบอริส จอห์นสัน นั้น สหภาพยุโรปปรับฟังด้วยความไม่น่าเชื่อถือเท่าไร อันเป็นกรณีที่ไม่ผิดคาด ไม่แต่เท่านั้น ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับประเทศอังกฤษมานานพอไม่สับสนจะแน่ใจในอนาคตของประเทศนี้ ว่าอาจจะกลายเป็นเกาะเล็ก ๆ นอกฝั่งยุโรปใน

อนาคต โดยไม่มีอิทธิพลในระดับโลก ซึ่งน้อยคนจะคาดหมายถึงสถานะของอังกฤษ ที่เคยยิ่งใหญ่ไปทั่วโลก ครอบครองอาณานิคม “โดยไม่มีที่ใดพระอาทิตย์ตกในแต่ละวัน

สภาวะความเป็นผู้นำของนายบอริส จอห์นสันเป็นความหวังกังวลของผู้ที่ศึกษาสหราชอาณาจักร มานานพอ การแสดงความเป็นห่วงถึงอนาคตของประเทศนี้ดูมีเหตุมีผลที่พอจะเห็นคล้อยตามได้ ความที่เป็นคนชอบการสร้าง ความแตกแยกในประเทศ เป็นอัตลักษณ์เดียวที่อาจจะคล้ายกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐ เพราะในประเด็นอื่นๆ เขามีแนวคิดต่างจากนายทรัมป์มาก ถึงแม้ว่านายทรัมป์จะเข้าใจว่า เขามีมโนคติคล้ายกับนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันซึ่งเขาเรียกว่า Britain Trump ก็ตาม ถึงแม้จะมีความโน้มเอียงไปทางขวา แต่ก็ไม่เหมือนกับที่นายทรัมป์คิด ประเด็นนี้จะปรากฏเด่นชัดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนจากนี้ไป

ข่าวด่วนที่ได้รับในคืนวันที่ 19 กรกฎาคม ตามเวลาในประเทศไทย ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งตามที่ได้เคยปฏิบัติมา จะได้รับการรายงานในทันที แต่สุขภาพของข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายตาซึ่งเพิ่งได้รับการผ่าตัดต่อกระจกมา แต่จนถึงวันนี้ยังไม่อาจใช้สายตาได้ดีพอ

ข่าวด่วนที่เกิดขึ้นซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่า อาจนำไปสู่อันตรายในระดับระหว่างประเทศได้ หากมีการประมาณการผิด (Miscalculation) ได้แก่ความขัดแย้งระหว่างประเทศตะวันตกกับอิหร่าน โดยในวันนี้ เรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษกับเรือบรรทุกน้ำมันจดทะเบียนไลบีเรีย ได้ถูกอิหร่านยึดในช่องแคบฮอร์มุสปากอ่าวเปอร์เซีย ทั้งสองลำเป็น Super tanker

ก่อนหน้านี้ เรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านได้ถูกทางการที่ยีปรอลตาของอังกฤษ ตรงปากทางเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยึดไว้ อันทำให้ผู้นำทางจิตวิญญาณของอิหร่าน ประกาศความตั้งใจที่จะตอบโต้ ด้วยแรงหนุนจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติหรือ Revolutionary Guard

. ในรายงานเมื่อเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าได้นำเสนอความตึงเครียดซึ่งเพิ่มมากขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน แต่บัดนี้ สหราชอาณาจักรก็เป็นคู่พิพาทกับอิหร่านอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองประเทศยังคงเป็นภาคีของความตกลงห้ามอิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ (JCPOA) อยู่เช่นเดิม และในวันที่ 29 กรกฎาคม ภาคีทั้งหมดได้ไปร่วมการประชุมปรึกษากันที่กรุงเวียนนาเพื่อหาทางแก้ปัญหาจากการที่สหรัฐถอนตัวจากความตกลงและพาลกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อภาคีอื่น ๆ ที่ค้าขายกับอิหร่าน

วันที่ 20 กรกฎาคม ศกนี้เป็นวันครบ 50 ปีของการที่มนุษย์อวกาศจากสหรัฐอเมริกาตามโครงการ Apollo 11 ได้ไปลงบนพื้นผิวดวงจันทร์เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

การแข่งขันกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตที่จะขึ้นสู่อวกาศ เจกเช่นการแข่งขันกันในสงครามเย็นในระยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เข้มข้นขึ้นเมื่อสหภาพโซเวียตสร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวโลกในปี ค.ศ. 1961 ด้วยการส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่อวกาศในชื่อว่า Yuri Gagarin และเดินทางกลับสู่พื้นโลกด้วยความปลอดภัย นับเป็นมนุษย์คนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศในประวัติศาสตร์

สหรัฐอเมริกาจึงเร่งรัดโครงการสำรวจอวกาศโดย National Aeronautic and Space Administration (NASA) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ตามคำแถลงของประธานาธิบดี John F. Kennedy ด้วยความตั้งใจที่จะส่งคนไปยังพื้นผิวของดวงจันทร์ให้ได้

การส่งยานอวกาศไปในที่ต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งนับจากนั้น จริงอยู่ การส่งยานอวกาศไปรอบดวงจันทร์ นั้น มีอยู่บ่อยครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และสถิติต่าง ๆ จนในที่สุด NASA ก็ประกาศโครงการส่งคนไปลงบนพื้นผิวของพระจันทร์

นักบินอวกาศที่ได้รับมอบหมายภารกิจนี้ตามโครงการ Apollo 11 ได้แก่ Neil Armstrong Michael Collins และ Edwin Eugene Aldrin Jr.

โครงการนี้มีได้มีการปกปิดเป็นความลับเพราะเป็นที่ทราบกันล่วงหน้า โดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ด้วย เครื่องถ่ายโทรทัศน์ในประเทศไทยก็ถ่ายทอดรายการนี้โดยตลอด โดยมีคุณพิชัย วาศนาสงซึ่งได้ศึกษารายละเอียดทางเทคนิคจาก NASA เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นผู้บรรยายประกอบ

วันนั้น กรมสารนิเทศ ซึ่งข้าพเจ้าประจำอยู่ มิได้ปิดราชการ ทำให้ได้เห็นวงดนตรีที่ไปบรรเลงยังสถานีโทรทัศน์ที่วังบางขุนพรหม และทราบด้วยว่า ข้าราชการในกองที่ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้า คือคุณวิรัช อยู่ถาวรได้ไปกำกับการแสดงประกอบ หลังจากนั้น ข้าพเจ้าได้สนทนากับคุณวิรัชว่า เขาดูจะเชี่ยวชาญกับการดนตรี อันมิใช่เป็นการเสียหายเพราะเขาสามารถทำหน้าที่นั้นได้ดี ข้าพเจ้าจึงขอให้คุณวิรัชเลือกดูว่าจะยึดอาชีพใดต่อไป โดยมีได้บังคับ และหลังจากนั้น ข้าพเจ้าก็ได้พบกับคุณวิรัชอีก จนเมื่อข้าพเจ้าเกษียณจากราชการแล้ว และเมื่ออายุครบหกกรอบ และมีงานฉลอง ซึ่งลูกหลานจัดให้ คุณวิรัชก็ได้นำวงดนตรีมาแสดงร่วมด้วย ค่ะวันนั้นข้าพเจ้าได้ขอให้มีการเล่นเพลงโปรดตั้งแต่สมัยที่ประจำการอยู่ ณ นครเจนีวา คือ O My Papa ต่อมา ได้พบกับคุณวิรัชอีกซึ่งไปแสดงที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โครงการ Apollo 11 ผ่านไปด้วยดี น้อยคนคงจะไม่เคยได้ยินคำกล่าวของ Neil Armstrong ซึ่งได้เหยียบย่ำพื้นผิวดวงจันทร์ว่า “One small step for man, a giant leap for mankind.”

ในฐานะผู้รักษาการหัวหน้ากองประมวลและวิเคราะห์ข่าว ผู้รักษาการหัวหน้ากองการหนังสือพิมพ์ และผู้อำนวยการสถานีวิทยุเอเชียเสรี ข้าพเจ้าย่อมเห็นภาพและจดจำคำกล่าวอันเป็นสุนทรพจน์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

แต่ความเกี่ยวพันกับโครงการ Apollo 11 ของข้าพเจ้ามิได้อยู่เพียงเท่านั้น เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐได้นำนักบินอวกาศทั้ง 3 คนเดินทางเยือนมิตรประเทศต่อมา โดยจะเยือนประเทศไทยด้วย

ในช่วงเย็นของวันที่นักบินอวกาศสหรัฐฯจะมาเยือนประเทศไทย ข้าพเจ้าได้รับคำขอร้องให้เขียน “Citation” สำหรับทั้งสามคน ขณะนั้นคำมากแล้ว ทุกอย่างค่อนข้างกะทันหัน ข้าราชการในกองวิทยุกระจายเสียงที่จะช่วยข้าพเจ้าในการจัดพิมพ์และทำสำเนา มีอยู่คนเดียว เมื่อข้าพเจ้าร่างเสร็จ ก็ได้ขอให้เขาจัดพิมพ์และ “อัดโรเนียว” ซึ่งมีปัญหา ทำให้กระดาษค่อนข้างเลอะเทอะด้วยหมึกพิมพ์ ข้าพเจ้าค่อนข้างหนักใจว่าจะทำเช่นใดดี เพราะทางทำเนียบขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้อ่าน Citation ต่อหน้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอาวุโสในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ช้างเผือก แก่นักบินอวกาศทั้งสาม โดยท่านนายกรัฐมนตรี (จอมพลถนอม กิตติขจร) เป็นผู้มอบ

ปัญหาใหญ่ของข้าพเจ้าคือใบประกาศเกียรติคุณสำหรับทั้งสามคน นั้น เป็อนหมึกจากเครื่องอัดโรเนียวดังที่กล่าวถึงแล้ว ข้าพเจ้าได้ขอให้ทำเนียบจัดทำเพิ่มเพื่อรองรับแผ่นประกาศมาหลายครั้งแล้ว แต่เมื่อถามดู ปรากฏว่ายังไม่ได้ทำ ข้าพเจ้าจึงจำต้องถือกระดาษแผ่นนั้นและกล่าวจากความจำ แต่ก็มีรัฐมนตรีผู้หนึ่งต่อว่า “ทำยังกับเป็นผู้ให้เสียเอง” ข้าพเจ้าจึงลำดับปัญหาให้ทราบ เรื่องจึงยุติลงได้ด้วยดี

การแข่งขันกันในการส่งยานอวกาศไปสำรวจนอกโลกในระยะหลังๆ มา นี้ มีมากกว่า 2 ประเทศ เพราะจีนได้ส่งยานอวกาศขึ้นไปหลายครั้ง รวมทั้งยานที่ไปสำรวจซีกที่ไม่อาจมองเห็นจากโลกได้ด้วย และมีแผนที่จะส่งคนไปยังดวงจันทร์ด้วย ส่วนสหรัฐกับรัสเซียและมิตรประเทศก็ได้ร่วมกันจัดตั้ง International Space Station โดยส่งคนไปประจำผลัดเปลี่ยนกัน ล่าสุด สหรัฐมีแผนที่จะส่งคนไปยังพระจันทร์อีกในปี 2024 และจะส่งคณะสำรวจไปยังดาวพระอังคารต่อไป ส่วนแผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่ให้กระทรวงกลาโหมจัดตั้งกองทัพ Space Force ขึ้น นั้น ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าจะขัดกับสนธิสัญญาภายใต้สหประชาชาติที่จะให้ใช้อวกาศในทางสันติหรือ Peaceful Use of Outer Space หรือไม่?

ตามที่ได้รายงานมาเป็นระยะแล้วถึงการชุมนุมของชาวฮ่องกงซึ่งไม่ต้องการให้มีร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition Law) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน โดยประชาชนจำนวนนับแสนได้ร่วมด้วย นั้น การประท้วงได้มีต่อมาจนถึงบัดนี้เป็นวันสุดสัปดาห์ที่ 10 เหตุการณ์ได้ขยายตัวและรุนแรงขึ้นมาก มีการปะทะกันกับตำรวจ ซึ่งใช้ระเบิดน้ำตา ผสมพริกไทย กระสุนยาง (Rubber bullet) และอาวุธอื่น ๆ อีก กับมีรายงานด้วยว่า มีการจ้างฮั้ว (Triad) มาช่วยในการปะทะกับผู้ชุมนุมประท้วง จำนวนผู้ที่ถูกจับตัวไปดำเนินคดีมีเท่าใดไม่อาจรายงานได้

สองเดือนที่ผ่านมา นานเป็นประวัติการณ์ของการชุมนุมประท้วงในฮ่องกง มีการบุกเข้าไปในฮ่องกงโดยสารที่ท่าอากาศยานฮ่องกง ฮ่องกงโดยสารรถประจำทาง Causeway Bay Central Hong Kong อาคารสถานีปัญญาประดิษฐ์ถูกบุกเข้าไปทำความเสียหาย และมีการฉีดยา graffiti ทั่วอาคาร

ข้อเรียกร้องนอกจากการให้ยกเลิกกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งหัวหน้าผู้บริหารยินยอมเพียงระงับการพิจารณา (Suspend) อันไม่เพียงพอ ยังมีการฟื้นฟูให้ใช้ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเข้าใจว่าหมายถึงการให้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (Universal Suffrage) เพราะกลุ่มประท้วง “ร่ม” ได้กลับมาปรากฏตัวอีก แต่ถึงอย่างไร ก็ทราบกันว่า ไม่มีการจัดตั้งโดยกลุ่มใด จึงเป็นการยากที่จะหาตัวการในการชุมนุม

ในการชุมนุมครั้งก่อน ๆ ชาวฮ่องกง ซึ่งต้องเลี้ยงชีพด้วยการขายของ มักจะไม่เห็นด้วย เพราะไม่อาจขายของได้ แต่ครั้งนี้ เจ้าของร้านจะเปิดห้างร้านตามปกติในวันธรรมดา และปิดร้านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากการชุมนุมมีทั้งในฝั่งฮ่องกงและเกาลูน มีอยู่ช่วงหนึ่งในเดือนนี้ที่มีการชุมนุมกระจายไปถึงซาติน (Shatin)

ทางการจีนและฮ่องกงได้แถลงในวันที่ 29 กรกฎาคม ประนามความวุ่นวายตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและว่าเหตุการณ์การประท้วงที่เกิดขึ้นเป็น “Evil and criminal act”

แต่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ยังมิได้แสดงท่าทีว่าจะส่งกองกำลังมารักษาความสงบในฮ่องกง แต่อย่างใด

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในซูดานก่อนหน้านี้ว่า คณะทหาร ซึ่งยึดอำนาจและจับประธานาธิบดี อัล บาเซียร์ ไปเข้าคุกและประกาศความตั้งใจที่จะปกครองประเทศไปอีกสองปี โดยมีข่าวว่า ประชาชนชาวซูดานเป็นจำนวนมากที่มาชุมนุมประท้วงให้คณะทหารคืนอำนาจแก่ปวงชน ซึ่งได้รายงานมาก่อนหน้านี้ว่า ตกลงกันได้แล้ว นั้น

ความเคลื่อนไหวต่อมาแสดงชัดว่า คณะทหารมิได้ยอมตามความต้องการของประชาชนผู้ประท้วง แต่มวลชนยังขอมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ แทนการปล่อยให้ Transitional Military Council คุมอำนาจการปกครองต่อไป

เมื่อประชาชนยังยืนกรานในการ Sit-in ต่อไป ฝ่ายทหารจึงเริ่มใช้กำลังปราบปรามโดยการใช้อาวุธจริง ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 100 คน (โดยที่ถึงขณะนี้ ข้าพเจ้าจำต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดต่อกระดูก จนมิได้ติดตามข่าวใดๆ แต่ก็สลดใจที่เกิดเหตุนี้ขึ้นในซูดาน) เมื่อออกจากโรงพยาบาล ได้รับข่าวว่า คณะทหารและพลเรือนสามารถตกลงร่วมการบริหารประเทศได้ หวังว่าข้อตกลงจะยั่งยืน เพราะซูดานต้องถูกกดขี่มานาน

ได้เห็นรายงานข่าวทางโทรทัศน์ระหว่างประเทศ เช่น BBC และ CNN ในวันที่พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน ศกนี้ แสดงภาพของท่านนายกรัฐมนตรีแอนโกลา แมร์เคิล แห่งเยอรมนี มีร่างกายอ่อนอย่างปรากฏชัดขณะที่ยืนบนแท่นรับแถวกองเกียรติยศ ทั้งในโอกาสที่ท่านไปร่วมในพิธีที่ยูเครนและเมื่อกลับไปยังกรุงเบอร์ลินแล้ว อดเป็นห่วงมิได้ เพราะในทัศนะส่วนตัวของข้าพเจ้า ท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในสมัยที่ 4 เป็นเสาหลักของความมั่นคงในยุโรป

เมื่อท่านมีอาการสั้นจนทุกคนเห็นได้ในพิธีที่กรุงเคียบ สาธารณรัฐยูเครน หลายคนก็คิดว่าบางทีท่านอาจจะมีอาการของผู้ป่วยจากโรคพาร์คินสัน แต่ทางการเยอรมนีอ้างว่าท่านขาดความชื้นของน้ำในร่างกาย (Dehydration) เพราะอากาศในยุโรปต้องประสบกับ



คลื่นความร้อนอย่างมาก แต่ก็อดเป็นห่วงท่านไม่ได้ เพราะอาการเช่นเดียวกันปรากฏอีก เมื่อท่านเดินทางกลับไปถึงกรุงเบอร์ลิน

แต่ท่านต้องเดินทางไปร่วมการประชุม G-20 ที่โศซากาในญี่ปุ่น แทนจะในทันที หลังจากนั้น ซึ่งท่านมีอาการเรื้อร่อยตลอดเวลา จนเมื่อท่านเดินทางกลับประเทศ อาการสั่นก็กลับมาอีก ซึ่งท่านได้ชี้แจงว่า ท่านมิได้มีปัญหาด้านสุขภาพแต่อย่างใด ก็หวังว่า ท่านจะพ้นจากอาการที่เกิดขึ้นและมีสุขภาพสมบูรณ์ดี

การแสดงความจริงใจของนายโดนัลด์ ทรัมป์ นั้น เริ่มมาแต่ยังอายุไม่มากนัก โดยการกีดกันคนแอฟริกัน-อเมริกันที่จะมาเช่าอพาร์ทเมนต์ ซึ่งเขาได้รับมอบหมายจากบิดาของเขาให้เป็นผู้จัดการตั้งแต่วัยหนุ่ม จนเป็นคดีที่ศาลท้องถิ่นตัดสินให้เขายอมรับ

ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ ทรัมป์ได้ทวิตตูลูกชาย Elijah Cumming ประธานคณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎร โดยได้พาลกล่าวหาว่าเมือง Baltimore ในมลรัฐแมริแลนด์ อันเป็นเขตเลือกตั้งของเขาว่าสกปรก เต็มไปด้วยหนูและ rodent สร้างความไม่พอใจให้คนเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ แต่นายทรัมป์ก็ยังทวิตต่อมาอีกหลายวัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ศกนี้ สถานีโทรทัศน์ CNN ได้เสนอภาพอพาร์ทเมนต์ในเมืองบัลติมอร์ซึ่งเต็มไปด้วยหนู อันเป็นบ้านเช่าของบริษัทที่นายยาเว็ด คุชเนอร์ บุตรชายของนายโดนัลด์ ทรัมป์เอง เป็นเจ้าของ จริงอยู่ได้มีการซ่อมแซมและปรับปรุงบางส่วน แต่การซ่อมแซมยังไม่ครบทั้งหมู่บ้าน ผู้เช่าได้ยอมรับว่าเต็มไปด้วยหนู จนอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่น แต่ในวันที่ 30 กรกฎาคม นายโดนัลด์ ทรัมป์ก็ยังทวิตโจมตีเมืองบัลติมอร์อยู่ดี

ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศหรือ Surface to Air missile รุ่น S-400 จากรัสเซียได้รับการขนส่งไปถึงตุรกีแล้ว ตามความตกลงระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีเออร์โดวัน ในขณะที่เดียวกันตุรกีได้ซื้อฝูงบินไอพ่นทันสมัยรุ่น F-35 จากสหรัฐฯอีก 100

เครื่อง แม้ว่าตุรกียังเป็นภาคีสัมพันธมิตร NATO อยู่ เป็นเหตุให้พันธมิตรนาโต้ไม่วางใจ ในเจตนาของตุรกีภายใต้ประธานาธิบดีเออร์โดวัน

ใต้ตุรกีลงไปในวันออกกลาง รัสเซียมีฐานยิงขีปนาวุธ ทั้ง S-300 และ S-400 อยู่ในซีเรีย

การวางตัวของตุรกีภายใต้ประธานาธิบดีเออร์โดวัน เป็นไปในทางที่ต้องให้ความ สนใจเป็นพิเศษ เมื่อปลายปี 2015 ซึ่งตุรกีได้ยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกในบริเวณ ชายแดนตุรกีกับซีเรีย ประธานาธิบดีปูตินแสดงความโกรธอย่างชัดแจ้ง โดยประกาศตัด ความสัมพันธ์กับตุรกีในด้านต่างๆ ทั้งในการค้าขายระหว่างกันและการท่องเที่ยว เพราะ ทราบดีว่าตุรกีเป็นประเทศได้สุดของสัมพันธมิตรนาโต้ ติดกับซีเรียซึ่งรัสเซียได้สะสม กำลังรบไว้พร้อมทุกเหล่าทัพ และไม่ได้ถอยกลับอย่างแท้จริงจนบัดนี้

แต่คงจะเป็นที่ทราบกันว่า ตุรกีกับรัสเซียไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพราะอีกไม่กี่เดือนต่อมา ประธานาธิบดีเออร์โดวันได้มีจดหมายไปถึงประธานาธิบดีปูติน ขอคืนดีด้วย

ปูตินเป็นคนฉลาดในทางยุทธศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศ เขาทราบว่า เหตุที่เกิดขึ้นมิใช่เป็นเรื่องใหญ่ หากแต่เป็นโอกาสที่จะเจาะเข้าไปในนาโต้ได้ และโดยที่ เขาและเออร์โดวันเป็นฝ่ายอำนาจนิยมเช่นเดียวกัน ส่วนสหรัฐนั้น เขาดูจะมีอิทธิพลเหนือ นายโดนัลด์ ทรัมป์ซึ่งเขาเองได้ช่วยให้ชนะการเลือกตั้งในระยะนั้นพอดี การผูกมิตรกับ ตุรกี จึงเป็นจังหวะที่ไม่ควรพลาด และจะช่วยส่งเสริมยุทธศาสตร์ทางรุกของรัสเซียใน ซีเรียด้วย

ดร. มนัสพาสน์ ชูโต

ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์

และการดำเนินงานด้านสารสนเทศของกระทรวงการต่างประเทศ